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 ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ผ่าน

ประสบการณ์ท�างานเป็นเวลา 10 ปี ถึงกระนั้นก็ยังมีค�าถามเสมอถึงคุณค่าของ

องค์กรที่มีต่อสังคม

 สือ่สาธารณะแห่งนีใ้ห้ความส�าคญักบัการท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมาย เพื่อ

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นจุดที่ท�าให้องค์กรสื่อแห่งนี้แตกต่างจากสื่ออื่นๆ

 รวมทัง้มทีศิทางในการท�างานสอดคล้องกบัแนวคดิของสือ่สารมวลชน

แบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า  “งานส่ือสารทางออก” (Solutions Journalism) ที่

สื่อสารประเด็นปัญหาสังคมรอบด้าน เน้นให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจถึงสถานการณ์

ปัญหา สาเหตุ รวมถึงทางออก ด้วยการน�าเสนอตัวอย่าง ให้ข้อคิดในการแก้ไข

ปัญหา ตลอดจนวิธีการหาทางออก เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ และเป็นการ

หนุนเสริมให้เกิดพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 ขณะที่แนวคิด “สื่อพลเมือง” (Civic Journalism) พูดถึงบทบาท

ของสื่อสารมวลชนที่มากกว่าแค่การน�าเสนอข้อมูล แต่ยังมีส่วนร่วมใน

กระบวนการประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อน 

เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ “ประชาธิปไตยทางตรง” ท่ี

ค�าน�า



ประชาชนมีความตื่นตัว ต้องการเข้ามามีส่วนในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 

  “เรือ่งเล่าคนท�างานสือ่สาธารณะไทยพบีเีอส กรณกีารจัดการขยะสมุย” 

คอืตวัอย่างหนึง่ของการท�างานในบทบาทข้างต้น เพราะทมีงานไทยพีบีเอส ไม่

เพียงแค่ท�าหน้าที่รายงานข่าวปรากฏการณ์ “ขยะล้นเกาะสมุย” เท่านั้น หาก

แต่ยังปลุกความรู้สึกการมีส่วนร่วม ท�าให้คนสมุยมองเห็นปัญหาร่วมกัน และ

ลุกขึน้มาบริหารจดัการขยะด้วยพลงั และแนวทางของตนเอง ผ่านโครงการสมยุ

สะอาดที่ไทยพีบีเอสผลักดันให้เกิดขึ้น กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย

ส�าคัญ รวมทั้งมี 4 โมเดลต้นแบบ ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้

ตามความเหมาะสม 
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1เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

 ข่าว “ปัญหาขยะเกาะสมุย” ที่ไทยพีบีเอสน�าเสนออย่างต่อ

เนื่องในราวกลางปี 2559 แม้จะไม่ฮือฮามากเหมือนข่าวที่เป็น Talk of 

The Town อ่ืนๆ แต่ก็ตอกย�้าให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ถูกสะสมคล้าย

ระเบิดที่รอเวลา เพราะมีทั้งมิติความขัดแย้ง ปัญหาการจัดการ และผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ในเร็ววัน

 เนือ่งจากกลางปี 2559 องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรอืไทยพีบเีอส ได้รบัการร้องเรียน

จากสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะบน

เกาะสมยุ จ�านวน 3 แสนตัน

 ไทยพบีเีอส ในฐานะสือ่สาธารณะท่ีมุง่สร้างการมส่ีวนร่วมกบั

ทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลง เล็งเห็นความ

บทน�า
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ส�าคัญของปัญหาดังกล่าว นอกจากรายงานข่าวแล้ว จึงประสานความ

ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคีทกุภาคส่วนในพ้ืนทีเ่กาะสมยุ อ�าเภอเกาะสมยุ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะบน

เกาะสมุย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 กระทั่งปัจจุบัน

 โดยวนัที ่10 ตลุาคม 2559 ไทยพบีเีอสตัง้คณะท�างานเพือ่ขบั

เคลือ่นเรือ่งดงักล่าว ภายใต้โครงการสมยุสะอาด : รวมพลังแก้ไขปัญหา

ขยะเกาะสมุย

 การหาข้อมูล สภาพปัญหา เป็นก้าวแรกของโครงการ คณะ

ท�างานจงึได้เข้าพบคณะผูบ้รหิารเทศบาลนครเกาะสมุยในฐานะผูมี้หน้า

ที่โดยตรงในการจัดการขยะ และเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่

มีบทบาทและเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอันจะน�าไปสู่การ

ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการท�างานร่วมกัน  

 คณะท�างานก�าหนดบทบาทตัวเองเป็นผู้ประสานงาน และผู้

จดักระบวนการเพือ่ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในฐานะเจ้าของปัญหา มา

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาแนวทาง  วิธีการท�างานร่วมกันในการ

ที่จะเดินไปสู่ทางออกในการจัดการขยะที่เป็นอยู่ โดยคณะท�างานใช้วิธี

เดนิสายพบปะพดูคยุ รบัฟังความคดิเหน็จากทกุกลุม่ จดัสมัมนาเพือ่ให้

ผู้เก่ียวข้องมาร่วมวางแผนปฏิบัติการ น�าแผนไปปฏิบัติ ก�าหนดระยะ

เวลา รวมท้ังวิธีการติดตามผล ที่ส�าคัญที่สุดก็คือการไปติดตามความ

ก้าวหน้าในการด�าเนินงานแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง พร้อม

กับชวนให้คิดแก้ปัญหาและทดลองวิธีการใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีความ

ก้าวหน้าในการด�าเนินการอยู่เสมอ 
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 เนือ่งจากไทยพบีเีอสเป็นสือ่สาธารณะ ทีม่ภีารกจิหลกัในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงยึดหลักตาม

แนวทางสือ่สารทางออก (Solutions Journalism) ซึง่เป็นแนวทางของ

สื่อสารมวลชนสมัยใหม่ท่ีเป็นสากล คือไม่ได้เน้นเพียงแค่การน�าเสนอ

ปัญหาหรอืสร้างความตระหนักแก่สงัคมเท่านัน้ หากแต่เสนอทางออก 

ท�าให้คนตืน่ตวัเข้ามามส่ีวนร่วมแก้ปัญหาได้จรงิ (Solutions Journalism) 

คือการเขียนรายงาน น�าเสนอข่าวทางออกของปัญหาสังคมอย่าง

ละเอียดชัดเจน และถูกต้องตามมาตรฐานของการส่ือสารมวลชน โดย

มอีงค์ประกอบหลกัทีส่�าคัญคอื อธบิายถงึสาเหตุ น�าเสนอทางออก และ

วิธีการแก้ปัญหา)

 รวมทั้งยึดหลักความเป็นสื่อพลเมือง (Civic Journalism) ที่

สื่อมวลชนไม่เพียงน�าเสนอข่าวหรือรายงานเท่านั้น แต่ยังเปิดประเด็น 

และส่งเสริมให้ผู้ชมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นรูปธรรม2

 ด้วยวิธีคิด วิธีการ และหลักการที่ยึดถือดังกล่าว ท�าให้ 1 ปี

ครึ่งที่ไทยพีบีเอสด�าเนินโครงการ สามารถผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดการขยะเกาะสมุยวางความขัดแย้งลง 

พร้อมกับได้ประเด็นหลักในการจัดการร่วมกัน คือ จัดการขยะเปียกท่ี

ต้นทางให้เป็นศูนย์ 

1 Solutions Journalism งานสื่อสารทางออกให้สังคม, เก็บความและเรียบเรียงโดย 

 สุรพล ธรรมร่มดี
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 จากการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นเดินในแนวทาง

เดียวกันคือมุ่งจัดการขยะเปียกเป็นหลัก ท�าให้เกิดรูปแบบการจัดการ

ขึน้ 4 โมเดลทีเ่หมาะสมกับแต่ละพืน้ท่ีซึง่มกีายภาพและบรบิทแตกต่าง

กัน ทั้ง 4 โมเดลน้ี เกิดขึ้นจากกลุ่มสร้างความเปล่ียนแปลง (Change 

Agent)  ตวัละครเอกทีไ่ทยพบีเีอสมุง่ค้นหาและสนบัสนนุให้เป็นผู้สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้กับสมุยอย่างยั่งยืน

 ไม่เพียงขยะที่เกาะสมุยเท่าน้ัน แต่ขยะมูลฝอยเป็นปัญหา

ส�าคัญทุกพื้นที่ เนื่องจากนับวันแต่จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลของ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ

ว่าปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 26.85 

ล้านตัน คิดเป็น 73,560 ตัน/วัน และคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

1.13 กิโลกรัม/คน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมี 65,562 ตัน/วัน หรือ

อัตรา 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน

 สาเหตสุ�าคญัเกดิจากไม่สามารถท�าลาย หรอืก�าจดัได้ทนัตาม

เวลา เน่ืองจากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผู้ลักลอบทิ้ง

ตามพ้ืนทีต่่างๆ สร้างความเดอืดร้อนต่อประชาชนในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง บาง

ครัง้ยังมีปัญหาความขัดแย้งการบริหารจัดการ ระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ซึง่เป็นเจ้าของขยะต้นทางกบัพืน้ทีป่ลายทางทีม่กีารน�าขยะ

ไปจัดการ จนท�าให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบัน 

 ต่อมากรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท�าแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และมอบหมายให้กระทรวง
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มหาดไทยก�ากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับ

แผนดังกล่าว

 ดังน้ันไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ นอกจากผลักดันให้

คนเกาะสมุยจัดการขยะเปียกจนเกิดโมเดลน�าไปสู่ทางออกของปัญหา

แล้ว ไทยพีบีเอสยังสื่อสารเผยแพร่วิธีคิดและวิธีการด�าเนินการเหล่า

นั้น โดยหวังว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ก�าลังประสบ

ปัญหาจะน�าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
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บทที่ 1
บทบาทสื่อสาธารณะ
กับขยะ 150 ตัน/วัน
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 เทศบาลนครเกาะสมยุ เป็นส่วนหนึง่ของจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 

อยูห่่างจากแผ่นดนิใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนทีป่ระมาณ 252 

ตารางกโิลเมตร  เฉพาะตวัเกาะสมยุมพีืน้ท่ี 227 ตารางกโิลเมตร 

 ข้อมูลส�านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย ณ 

วันที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ระบวุ่ามปีระชากรในพืน้ที ่65,109 คน พ้ืนท่ี

ครอบคลมุ 7 ต�าบล แบ่งเป็น 39 ชุมชน มปีระชากรแฝงประมาณ 3 เท่า

ของประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ มนีกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่าง

ชาตปิระมาณ 3,000 คนต่อวัน 

 ประชากรอาศยัอยูใ่น 3 เกาะ คอื เกาะสมยุ เกาะพะลวย และ

เกาะแตน ส่วนใหญ่กระจกุตวัหนาแน่นในต�าบลทีเ่ป็นศูนย์รวมธรุกจิการ

ท่องเท่ียว และในต�าบลทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคัญ ได้แก่ ต�าบลบ่อผดุ 

เกาะสมุย สภาพการณ์วันนี้



9เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

ต�าบลอ่างทอง ต�าลมะเร็ต และต�าบลแม่น�า้ มชีมุชนใหญ่ๆ ประกอบด้วย

1. ชุมชนกลางวนั เช่น ชุมชนหน้าทอน ชมุชนแม่น�า้ ชมุชน

หวัถนน

2. ชุมชนกลางคนื เช่น ชมุชนเฉวง ชมุชนละไม ซ่ึงบรเิวณ

ชุมชน ดังกล่าวเป็นแหล่งธุรกิจท่องเท่ียวและสถาน

บนัเทิงต่าง ๆ 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับ

อาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิท่องเทีย่ว

 สภาพพื้นที่เกาะสมุยกว่าคร่ึงเป็นภูเขาและที่ดอนสูง มีพื้นที่

ราบเพียงหนึ่งในสาม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร การใช้

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชย์เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทที่พัก ร้านอาหาร

และเคร่ืองดื่มกระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลรอบเกาะ แต่หนาแน่นใน

บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ใน

เขตพื้นที่ต�าบลแม่น�้า ต�าบลบ่อผุด และต�าบลมะเร็ต มีศูนย์กลางการ

ปกครองและศูนย์รวมบริการหลักของธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่บริเวณ

ตลาดหน้าทอนบนฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะ  (http://data.

reo14.go.th/reo14/books-load/samudtan-asamui-53.pdf)

 ขยะทีส่ร้างปัญหาให้เกาะสมยุมจี�านวนมากถงึ 300,000 ตนั กอง

เป็นภเูขาอยูท่ีต่�าบลมะเร็ต ขณะทีข่ยะในแต่ละวนักส็มทบเข้ามาโดยขาด

การจดัการทีด่ี 
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 เทศบาลนครเกาะสมุย (ต่อไปจะเรยีกว่า “เทศบาลฯ”) ประเมนิ

ว่า ประชากรตามทะเบยีนบ้านม ี65,109 คน ควรมีขยะวนัละ 60  ตนัเท่านัน้ 

แต่ในความเป็นจรงิปี 2560 มขียะเกดิขึน้วนัละ 150 ตนั เพราะขยะอกี 80 

ตนัมาจากประชากรแฝงและนกัท่องเทีย่ว (ในจ�านวนนีเ้ป็นขยะจากนกัท่อง

เทีย่ววนัละ 30 ตนั)  

 หากแยกตามทีม่าของขยะ จะมาจากภาคครัวเรือนร้อยละ 30 

จากสถานประกอบการท่องเทีย่วร้อยละ 70 เป็นประเภทขยะพลาสตกิ 

ขยะเปียก ขยะท่ัวไป และขยะจากการก่อสร้าง  เฉพาะประเภทขยะ

ทั่วไปและขยะก่อสร้างมีประมาณร้อยละ 43 ของทั้งหมด

เทศบาลนครเกาะสมุย
กับการจัดการขยะหลากวิธี
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 เกาะสมยุมสีถานประกอบการท่องเทีย่ว 200-300 แห่ง มีการ

คัดแยกขยะก่อนทิ้งเพียง 30-40 แห่งเท่านั้น เพราะจ่ายค่าจัดการขยะ

ให้เทศบาลฯเพยีงเดือนละ 2,000 บาท ไม่ว่าโรงแรมขนาดใหญ่หรอืเลก็

กจ่็ายเท่ากนั ส่วนภาคครัวเรือนจ่ายเดือนละ 100 บาท ขณะทีเ่ทศบาลฯ

มีค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าจัดเก็บและฝังกลบกิโลกรัมละ 2 บาท คิดเป็นเงิน

วันละ 300,000 บาท

 ขยะทีมี่ปรมิาณเพิม่ขึน้ตามการเตบิโตของการท่องเท่ียว ท�าให้

เทศบาลฯ พยายามหาแนวทางในการบริหารจัดการหลายรูปแบบ

 1.“เผา” วิธีคลาสสิกกับปัญหาคลาสสิก

 เตาเผาขยะหรือสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ตั้ง

อยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านพังหว้า ต�าบลมะเร็ต อยู่ห่างจากส�านักงานเทศบาล

ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่โครงการท้ังหมด 36,500 ตารางเมตร 

(ประมาณ 22.81 ไร่) เป็นพ้ืนที่อาคารเตาเผา 1,850 ตารางเมตร 

(ประมาณ 1.16 ไร่) และพื้นที่ใช้สอย 4,870 ตารางเมตร (ประมาณ 

3.04 ไร่) โดยมีอาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบต่างๆ ระบบฝังกลบ

เถ้า และโครงสร้างพื้นฐาน 

 ภายในอาคารเตาเผาขยะมูลฝอยประกอบด้วยเตาเผา 2 ชุด 

เป็นแบบ Volund Stoker Grate Type ซึ่งสามารถเผามูลฝอยได้รวม 

140 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถท�างานได้เป็นเวลา

อย่างน้อย 7,008 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีระยะเวลาด�าเนินการต่อเน่ืองกัน

อย่างน้อยครั้งละไม่ต�่ากว่า 2,000 ช่ัวโมง ก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ
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เตาเผาขยะที่ใช้งานไม่ได้
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และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ใช้งบประมาณ 501 ล้านบาท แล้ว

เสร็จเดือนสิงหาคม 2541

 ปัจจุบันหยุดด�าเนินการมาตั้งแต่ราวปี 2552 เนื่องจากเครื่อง

เผาเสีย 1 ชุด ท�าให้ไม่สามารถท�าการเผาขยะเฉลี่ยวันละ 150 ตันได้

ทัน และใช้วิธีฝังกลบแทน (http://data.reo14.go.th/reo14/

books-load/samudtan-asamui-53.pdf)

กองขยะที่ถูกทิ้งหลังจากเตาเผาขยะใช้ไม่ได้ผล
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 2.ทุ่มเงินหนุนชุมชนจัดการขยะต้นทาง

 ในช่วงปี 2553-2555 เทศบาลฯมีโครงการรณรงค์ให้มีการ

ก�าจัดขยะภายในชมุชน โดยตัง้งบประมาณ 5 ล้านบาท ส�าหรบัให้ชมุชน

หรือหน่วยงานเสนอโครงการจัดการขยะต้นทาง โครงการละ 2 แสน

บาท หรือ 2.5 แสนบาท  แต่วิธีการดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่

ควร เมื่อหมดงบประมาณ มีเพียงชุมชนส่วนน้อยที่สานต่อโครงการ

 “บ้างรับงบฯ แล้วก็หายเงียบไป สมมติสมัครมา 20 ชุมชน 

ท�าจริง 1-2 ชุมชน ไม่มีมาตรการบังคับ  หลังจากนั้นเทศบาลฯ ก็ไม่มี

งบให้”  ธิติพันธ์ จันทร์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว

 ต่อมาเทศบาลฯ จึงปรับแนวทางการด�าเนินงาน เน้นเฉพาะ

พื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีความตั้งใจ หรือมีการจัดการขยะด้วยตนเอง

บ้างแล้ว เช่น พื้นที่บางมะขาม โดยหวังจะให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ 

 ประมาณปี 2556 เริ่มท�าโครงการ “ถนนปลอดถัง” คือไม่

วางถงัขยะบนถนน แต่ก�าหนดเวลารถขยะมาจัดเกบ็ โดยชาวบ้าน/สถาน

ประกอบการ มีถังขยะของตนเองใส่ขยะมาวางไว้หน้าบ้าน หรอืจดุต่างๆ 

ตามเวลาทีเ่ทศบาลแจ้งไว้ เมือ่รถขยะของเทศบาลฯ มาจดัเกบ็แล้ว ชาว

บ้านก็เก็บถังขยะของตนเองกลับเข้าบ้าน ซึ่งเป็นเพียงการจัดระเบียบ

การทิ้งขยะ

 3.รีไซเคิลด้วยเครือข่ายซาเล้ง

 ที่ดูเหมือนจะได้ผลอย่างชัดเจนก็คือ การแยกขยะที่น�ากลับ

ไปรีไซเคิลได้ โดยส่งเสริมและจัดระบบเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของ
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เก่าและร้านรับซื้อของเก่า เช่น ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อบรมให้

ความรู้ รวมทั้งจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

 ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการรถซาเล้งเกบ็ขยะข้ึนทะเบยีนไว้ 326 

ราย และมีโกดังรับซื้อสินค้า 15 แห่ง 

	 ระบบนีท้�ำให้แยกขยะออกมำส่งเข้ำกระบวนกำรรไีซเคลิได้วันละ	

38	ตนั	หรอืประมำณ	1,000	ตนั/เดอืน	เป็นประเภทพลำสตกิและขวด	ก�ำจดั

ขยะเปียกต้นทำงได้	35	ตนั	รวมส่วนทีไ่ม่ต้องน�ำไปทิง้ในพืน้ทีเ่กบ็ขยะวันละ	

73	ตนั	แต่ขยะทีเ่ทศบำลฯต้องน�ำไปก�ำจดัในปัจจบุนั	150	ตนั/วนั	นัน่หมำย

ถงึว่ำมปีริมำณขยะเกิดจรงิโดยรวมคือ	150+73	ตัน	เท่ำกบั	223	ตนั/วนั

รามเนตร ใจกว้าง 

นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
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 “เราต้องพยงุไม่ให้ปรมิาณขยะขึน้ ทัง้ท่ีความจริงสถานประกอบ

การ ร้านอาหารและจ�านวนคน เพิม่ขึน้ทกุปี ท�าไมจดัการขยะได้แค่ 140-150 

ตนั ไม่ลด แต่ไม่เพิม่ ตวัเลขทีเ่ราจะลดลงค่อยว่ากนั ไม่เช่นนัน้ไม่มกี�าลังใจ” 

รามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตร ีเทศบาลนครเกาะสมยุ กล่าว 

 ค�ามูล นาสมปอง ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง

แวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย ให้ความเหน็ว่าการคดัแยกขยะต้นทาง

และเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิได้ ส่วนมากจะเป็นธรุกจิโรงแรมขนาดใหญ่ 

เพราะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการจัดการขยะเป็นพื้นฐาน และ

เป็นการส่งเสริมการตลาดแบบหนึ่ง ท�าให้มีภาพลักษณ์ที่ดีว่าโรงแรมมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ค�ามลูมองว่า โจทย์ทีย่ากกว่าอยูท่ีโ่รงแรมขนาดกลางถงึขนาด

เล็ก (ขนาดกลางคือต�่ากว่า 80 ห้อง) โดยเฉพาะโรงแรมที่มีเจ้าของเป็น

คนสมุย ซึ่งเห็นว่าเป็นหน้าที่เทศบาลฯ เพราะจ่ายเงินค่าจัดการขยะไป

แล้ว

 4.ต้องการอ�านาจของกฎหมาย

 นายกฯ รามเนตร บอกว่า ปัญหาทีย่งัแก้ไม่ตกขณะนีค้อื มคีน

ลักลอบน�าขยะมาทิ้งไว้บนถนนเวลากลางคืน มีทั้งขยะครัวเรือนและ

ขยะจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นขยะจากคนท่ีมีท่ีพักอยู่บนเขา 

เนื่องจากรถขยะไม่สามารถขึ้นไปจัดเก็บได้ 

 “ตอนนี้มีขยะเปียกบ้าง แต่ใส่ถุงไว้ รอเวลารถมาเก็บ บาง

คนพูดอย่างไรก็ไม่ฟัง เอาขยะก่อสร้าง ท่ีนอน เตียงมาทิ้ง พวกน้ีต้อง



18 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

ใช้กฎหมายบังคับ โดยเฉพาะคิดค่าขยะตามปริมาณที่ทิ้ง เพื่อให้เกิด

ความรับผิดชอบร่วมกัน หากไม่อยากจ่ายค่าจัดเก็บขยะแพง ก็คัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง แต่เรายังไม่มีเครื่องมือตัวนี้ เทศบาลฯ ออกเทศบัญญัติ

ไม่ได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.สาธารณสุข ก�าหนดเพดานขั้นสูงเอาว่า ให้จัด

เก็บค่าจัดการขยะได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ส่วนกฎหมายที่ให้

เก็บค่าขยะตามปริมาณ ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมาก็เลยยังท�าอะไร

ไม่ได้” รามเนตร กล่าว
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ไทยพีบีเอสกับ
โครงการสมุยสะอาด

 ในการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภาคใต้ 

ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ซ่ึงมี 

รศ.ดร.วลิาสนิ ีพพิิธกลุ รองผูอ้�านวยการไทยพบีเีอส (ต�าแหน่งในขณะ

นัน้) ก่อเขต จนัทเลศิลกัษณ์ ผูอ้�านวยการส�านกัข่าว และตวัแทนส�านกั

เครอืข่ายสื่อสาธารณะ เข้าร่วมประชุม อานนท์ วาทยานนท์ สมาชิก

สภาผูช้มฯ ภาคใต้ หยบิยกเรือ่งขยะสมยุขึน้มาให้ไทยพบีเีอสเข้าไปช่วย

แก้ปัญหา

 สาเหตุที่สมาชิกสภาผู้ชมฯภาคใต้ เสนอให้ไทยพีบีเอสตาม

ประเด็นขยะบนเกาะสมุย เพราะมีขยะสะสมถึง 3 แสนตัน ซ่ึงยัง

ไม่สามารถก�าจัดได้ เนื่องจากเตาเผาใช้งานไม่ได้นานกว่า 8 ปีแล้ว 
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และทุกๆ วัน มีการผลิตขยะเพิ่มอีก 150 ตัน สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก็

คือ มีภูเขาขยะความสูงเกือบเท่ากับตึกสามชั้น ถูกกองไว้บริเวณโรง

เตาเผาขยะมูลฝอย ซึ่งกลุ่มพลเมืองสมุยเห็นว่านี่เป็นระเบิดเวลาลูก

ใหญ่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนของมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อมได้ โดยเฉพาะ

ผ่านทางน�้าใต้ดิน

 เบื้องต้นส�านักข่าวให้มีการรายงานข่าวระลอกหนึ่ง มีทั้งข่าว

และรายการเวทสีาธารณะไปจดัวงพดูคยุในพืน้ที ่ประเดน็หลกัเป็นการ

น�าเสนอปัญหาขยะ และความขัดแย้งในการจัดการตกค้างจ�านวน 3 

แสนตัน

 ในด้านกิจกรรมอ่ืน นิติธร ทองธีรกุล ส�านักเครือข่ายสื่อ

สาธารณะ เล่าว่า เมื่อผู้บริหารรับเรื่องมา ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่าย

สื่อสาธารณะก็มอบหมายให้พิจารณาว่า สามารถท�าอะไรได้บ้าง 

 “ตอนนั้นเรามีโครงการท�าคลิปจากมือถือ คิดว่าเราชวนท�า

คลปิจากมอืถอื กจ็ดัอบรมท�าคลปิ มผีูเ้ข้าอบรม 30-40 คน เดอืนต่อมา

น�างานนี้ไปฉายเวทีสมัชชาสภาผู้ชมภาคใต้ท่ีหาดใหญ่ เดือนสิงหาคม 

2559 คิดว่าคงจบ แต่สภาผู้ชมฯ อยากให้ท�าจนเห็นผลอะไรบางอย่าง 

งานนั้นทั้งกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารไปร่วมด้วย เมื่อมีข้อ

เรียกร้องอย่างน้ัน     ผอ.กฤษดาจึงรับปากมาว่าจะด�าเนินการเรื่องนี้ 

จึงกลับมาคุยกับคุณสมเกียรติ ผอ.ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะและผู้

เกีย่วข้องว่าต้องตัง้เป็นคณะท�างานแล้ว ได้ข้อสรปุว่าควรประสานส�านัก

ต่างๆ ให้มาท�างานร่วมกัน โดยคุณสมเกียรติแนะน�าว่าในคณะท�างาน

ควรมีตัวแทนจากส�านักข่าว ส�านักรายการ เป็นต้น” นิติธรกล่าว
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ถ่ายคลิปด้วยมือถือเพื่อสื่อสารปัญหาขยะเกาะสมุย
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การลงพื้นที่ที่กองขยะ เพื่อฝึกการถ่ายคลิปด้วยมือถือ
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 หลังจากนั้น วันที่ 10 ตุลาคม 2559 กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 

ผู้อ�านวยการไทยพีบีเอสขณะนั้น มีค�าสั่งเลขที่ 189/2559 แต่งตั้งคณะ

ท�างานโครงการสมยุสะอาด โดยม ีรศ.ดร.วิลาสนีิ พพิธิกลุ รองผูอ้�านวยการ 

เป็นประธาน คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนจากส�านกัทีเ่กีย่วข้อง โดย

ส�านกัเครอืข่ายสือ่สาธารณะ ซึง่มภีารกจิในการระดมภาคเีครอืข่ายเพือ่

สนับสนุนงานของไทยพีบีเอส และสร้างการรณรงค์ประเด็นทางสังคม

ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นผู้ด�าเนินงานหลัก มี นิติธร ทองธีรกุล เป็น

เลขานุการและคณะท�างาน

นิติธร ทองธีรสกุล

ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์

 คณะท�างานมหีน้าที ่พจิารณารปูแบบแนวทางการด�าเนนิงาน 

และกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการสมุยสะอาด โดย

ท�าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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 17 สิงหาคม 2559 ประธานคณะท�างานได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง

ประชมุทีไ่ทยพบีเีอส ประกอบด้วย กลุ่มพลเมอืงสมยุ ซ่ึงเป็นกลุม่ท่ีสนใจ

และเคลื่อนไหวเรื่องนี้ นักวิชาการด้านการจัดการขยะจากกรมควบคุม

มลพิษ และคณะที่ปรึกษาด้านขยะของกรุงเทพมหานคร มาพูดคุยกัน 

 ในงานดงักล่าว รศ.ดร.วลิาสนิ ีพพิธิกลุ ประธานคณะท�างาน 

กล่าวถึงภารกจิของไทยพบีเีอสว่า นอกจากการผลติสือ่ท่ีมปีระโยชน์ต่อ

สาธารณะแล้ว ยงัมภีารกจิส�าคญัในด้านการขับเคลือ่นเพ่ือเปล่ียนแปลง

สงัคมในทศิทางท่ีดข้ึีนด้วย นอกจากการจัดการขยะบนเกาะสมุยแล้ว ยงั

หวงัว่าจะได้รปูแบบการจดัการน�าไปใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่ไทยพบีเีอสจะ

ขยายเครอืข่าย เพือ่สร้างความร่วมมอือย่างจรงิจงั ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป

 ในการประชมุแม้จะมกีารน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขยะ

ในเชิงวิชาการ แต่การสะท้อนภาพปัญหาความเป็นจริงและเง่ือนไขใน

พื้นท่ียังไม่ชัดเจนนัก ท�าให้คณะท�างานยังมองไม่เห็นทางออกตามที่

สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้เสนอมาว่า ไม่เพียงต้องการให้น�าเสนอข่าว

เท่านั้น แต่ต้องการให้ไทยพีบีเอสเข้าไปมีส่วนในการหาทางออกของ

ปัญหาด้วย คณะท�างานจึงหารือกันว่า ควรจะไปส�ารวจสภาพปัญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางกว่านี้ และคาดว่าน่าจะ

พอท�าให้เห็นแนวทางเดินต่อไปได้บ้าง

 ปฐมบทงาน On Ground โครงการสมุยสะอาด จึงได้เริ่มต้น

ขึ้น
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สาเหตุที่สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ 

เสนอให้ไทยพีบีเอสตามประเด็นขยะบนเกาะสมุย 

เพราะมีขยะสะสมถึง 3 แสนตัน ซึ่งยัง

ไม่สามารถก�าจัดได้ เนื่องจากเตาเผาใช้งานไม่ได้

นานกว่า 8 ปีแล้ว และทุกๆ วัน มีการผลิตขยะ

เพิ่มอีก 150 ตัน สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ 

มีภูเขาขยะความสูงเกือบเท่ากับ

ตึกสามชั้น ถูกกองไว้บริเวณ

โรงเตาเผาขยะมูลฝอย 

ซึ่งกลุ่มพลเมืองสมุยเห็นว่า

นี่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่อาจ

เกิดการปนเปื้อนของมลพิษ

ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

โดยเฉพาะผ่านทางน�้าใต้ดิน
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บทที่ 2
กว่าจะได้เวทีเดียวกัน
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ฉากแรกที่เกือบเป็นทางตัน

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้ง คณะท�างานเริ่มลงส�ารวจข้อมูลใน

พื้นที่ เริ่มต้นจากเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยติดต่อผ่าน อานนท์ 

วาทยานนท์ สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ผู้ซึ่งเสนอให้ไทยพีบีเอสเข้ามามี

ส่วนด�าเนินการเรื่องนี้  เพื่อดูว่ามีใคร กลุ่มใด เก่ียวข้องกับเรื่องนี้บ้าง 

และให้ช่วยประสานเบื้องต้น 

 แม้จะเห็นสัญญาณจากการประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ อยู่

บ้างว่า เรื่องน้ีเป็นปัญหาความขัดแย้งในการจัดการขยะท่ียืนอยู่คนละ

ขั้วระหว่างเทศบาลนครเกาะสมุยและภาคประชาชน แต่เม่ือลงพื้นที่ 

มองเห็นภูเขาขยะ และได้เข้าพบพูดคุยกับทั้งด้านภาคประชาชนและ

เทศบาลฯ อย่างจริงจัง คณะท�างานก็สัมผัสได้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย เพราะมี

ลักษณะต่างฝ่ายต่างเล่นกันคนละเวที
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 เนือ่งจากปัญหาเตาเผาขยะทีไ่ม่สามารถก�าจดัขยะได้ เทศบาลฯ 

เคยว่าจ้างเอกชนให้เข้ามาบรหิารจดัการขยะ แต่พบว่าไม่สามารถก�าจดั

ขยะได้ทั้งหมด จึงยกเลิกสัญญาไป ประกอบกับจังหวัดสุราษฎร์ธานียัง

ไม่อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมเตาเผาขยะและจัดหาเตาเผาขยะใหม่ 

เทศบาลฯ จึงศึกษาทางออกไว้ 3 แนวทาง คือ 

1. เทศบาลนครเกาะสมุย จัดซื้อเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีมาด�าเนินการเอง 

2. จ้างเอกชนเข้ามาด�าเนินการในพื้นที่ โดยลงทุนตั้ง

โรงงานคดัแยกขยะมลูฝอยชมุชน และด�าเนนิการผลติ

เช้ือเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนหรืออาร์ดีเอฟ 

(Refused Derived Fuel) 

3. จ้างเอกชนน�าขยะออกไปจัดการนอกเกาะสมุย

 เทศบาลฯ เลือกแนวทางที่ 3โดยระบุว่าเป็นไปตามผลการ

สอบถามประชาชน หมู่ 2 และ หมู่ 5 ต.มะเร็ต และหมู่ 5 ต.หน้าเมือง 

ซึง่บ่อขยะตัง้อยูใ่นพ้ืนทีดั่งกล่าวและว่า ประชาชนร้อยละ 100 เห็นด้วย

ให้น�าขยะออกไปจัดการนอกเกาะ เนื่องจากทนเหม็นกลิ่นขยะมานาน 

และน�้าเสียจากกองขยะยังไหลลงล�าธารสาธารณะท�าให้ไม่สามารถน�า

น�้ามาใช้ได้

 ขณะท่ีภาคประชาสังคมบางส่วนไม่เห็นด้วยกบัแนวทางของเทศ

บาลฯ เพราะเหน็ว่าราคาค่าขนส่งขึน้ไปบนฝ่ังตนัละ 1,000 – 1,300 บาท 

แพงเกินไป อาจเสีย่งต่อการร่ัวไหลลงทะเลได้ในระหว่างขนส่งท้ังอาจโดย
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อานนท์ วาทยานนท์       

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ความตัง้ใจและไม่ตัง้ใจของเอกชนผูร้บัเหมา และเป็นการย้ายปัญหาให้ไป

เป็นภาระของคนบนฝ่ังทัง้ทีไ่ม่ใช่คนสร้างปัญหา ซึง่ประชาชนบนฝ่ังจงัหวัด

สรุาษฎร์ธานก็ีคดัค้านด้วยเช่นกนั

 แต่เห็นว่าควรใช้แนวทางที่ 2 คือ ผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ

มูลฝอยชุมชน (Refuse Derived Fuel - RDF) เนื่องจากสามารถ

ประหยดังบประมาณได้นบัพนัล้านบาทในช่วง 20 ปี และช่วยให้ไม่เกดิ

ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อมูลว่าบริษัท SCG เสนอ

วธิกีารคดัแยกขยะเพือ่ท�าเชือ้เพลงิขยะ และขนไปเผาท่ีโรงปนูทุ่งสง คดิ

ค่าใช้จ่ายตนัละ 580 บาท สามารถก�าจดัขยะตกค้างราว 2 แสนกว่าตนั

ได้หมดภายใน 4 ปี หากต้องการก�าจัดขยะเก่าให้หมดภายในเวลา 2 

ปี ค่าขนย้ายขยะสองปีแรกเพิ่มเป็น 700 บาท/ตัน และต้ังแต่ปีที่ 3 

ถึงปีที่ 20 คิดราคาเดิมคือ 580 บาท/ตัน 
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 หนึ่ งในตัวอย ่างของภาคประชาชนที่ ไม ่ เ ห็นด ้วยคือ 

อานนท์ วาทยานนท์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลนครเกาะสมุย กรรมการมูลนิธิเกาะสีเขียวด้วย

 อานนท์ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เรื่อง “ทางที่คนสมุย

ควรเลือกเดิน : กรณีขยะล้นเกาะสมุย” วันที่ 15 เมษายน 2559 

สรุปความได้ว่า มีบริษัทเอกชน 3 แห่ง ที่รับขนขยะไปก�าจัดที่แหล่ง

รวบรวมขยะใน จ.สรุาษฎร์ธาน ีโดยวิธเีผาในเตาเผาขยะ เพ่ือผลติไฟฟ้า

ตามนโยบายก�าจดัขยะของรฐับาล โดยคดิราคาค่าขนไปก�าจดัในเตาเผา

ขยะของบริษัท 1,000 – 1,300 บาทต่อตัน ซึง่ภาคประชาชนยงัมีค�าถาม

ถึงความเหมาะสมด้านราคา และความปลอดภัยของชุมชน ตลอดจน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

 ส่วนเทศบาลเองกพ็บจากการศึกษาว่า การท�า RDF ไม่ใช่ทาง

แก้ปัญหาอย่างเบด็เสรจ็ เพราะยุง่ยากกว่าและมีค่าใช้จ่ายแฝงอกีจ�านวน

มาก นี่จึงเป็นขั้วปมที่สองฝ่ายไม่ลงรอยกัน

 “ตอนต้ังคณะท�างานโจทย์ก็มากว้างๆ คือ ปัญหาของขยะสมยุ 

พอมาเห็นข้อมูลคือปัญหาความขัดแย้งการจัดการขยะ เราไม่รู้ว่าเขา

ต้องการอะไร ขนาดไหน แต่เมื่อตั้งมาเราก็ท�า ก็คิดว่าจะท�าอะไรได้แค่

ไหนท่ามกลางความขัดแย้ง มันเรื่องใหญ่ และอุณหภูมิความขัดแย้งกัน

ก็ค่อนข้างสูง” นิติธร ทองธีรกุล ส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ กล่าว
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ทีมงานไทยพีบีเอสลงพื้นที่ 

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการถนนคนเดินละไมใจดีและทีมเทศบาลนครเกาะสมุย 

เพื่อหารือการจัดการขยะเปียกของถนนคนเดิน
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บรรลุทางออกแรก
ก้าวข้ามความขัดแย้ง

 ฉากแรกที่คณะท�างานเห็น เกือบเป็นทางตัน เพราะยังมอง 

ไม่เห็นทางเลยว่าจะท�าให้คนที่มีข้อมูล ความคิด ความเช่ือต่างขั้ว 

หาทางออกร่วมกนัอย่างไร แม้กระทัง่จะให้มาพดูคุยในเวทเีดยีวกนัเพือ่

หาทางออกร่วมกนักย็งัยาก กลายเป็นเรือ่งท่ีจะต้องจดัการความขดัแย้ง

ให้ได้ก่อนการจัดการขยะ

 คณะท�างานต้องกลับมาตั้งหลักหารือกันเองอีกครั้ง จากการ

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน คณะท�างานคุยกันว่าเราต้องตระหนักในหลัก

การ 2 เรือ่ง คอื 1. ไทยพบีเีอสเป็นองค์กรสือ่ การตัดสินใจหรือท�าอะไร

บางอย่าง จะมีผลกระทบค่อนข้างมากตามมา 2. ผู้บรหิารตัง้คณะท�างาน

ขึน้มาเพือ่ให้หาทางออกการจดัการขยะสมุย ดงัน้ันจงึได้ข้อสรุปร่วมกนัว่า 
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ต้องก�าหนดบทบาทของไทยพีบีเอสว่า เป็นผู้ประสานงานหรือจัด

กระบวนการเพ่ือน�าไปสู่ทางออก แต่จะไม่เข้าไปตัดสินในเน้ือหาความ

ขัดแย้ง 

  “เพราะถ้าเป้าหมายเราจะท�าให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหา 

เราจะไปฟันธงตัดสินความขัดแย้งระหว่างกันคงไม่ได้ เช่น ถ้าเราบอก

ว่าเห็นด้วยกับการขนออกนอกเกาะ ภาคประชาชนไม่เห็นด้วย เราก็

กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับภาคประชาชน แต่ถ้าเราบอกว่าจัดการบน

เกาะดี เทศบาลฯ บอกไม่ใช่ เราก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับเทศบาลฯ อีก 

แบบนี้ก็ท�างานหาทางออกต่อไปไม่ได้ เพราะไปติดหล่มความขัดแย้ง

กับเขาด้วย 

 “ถามว่าไทยพบีเีอสมอีงค์ความรู้เพียงพอไหม ทัง้ทางวชิาการ 

และบรบิทของเขา เราไม่ได้มคีวามรูข้นาดทีจ่ะตดัสนิได้ ไม่สามารถชีไ้ด้

ว่าให้ท�าแบบนี้ ไม่ท�าแบบนั้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือเรื่องความเหมาะสม 

ทันทีที่ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสื่อ ชี้หรือเข้าข้างใคร ความขัดแย้งจะใหญ่ขึ้น 

เพราะมีสื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และไม่ใช่หน้าที่ของเรา ในเมื่อเขาให้หา

ทางออก เราก็ต้องหาทางออก” จิตติมา บ้านสร้าง คณะท�างานที่เป็น

ตัวแทนจากส�านักข่าว กล่าว 

 คณะท�างานโครงการสมุยสะอาด ยึดบทบาทดังกล่าวเป็น

หลักในการด�าเนินงานตั้งแต่นั้นมา โดยใช้วิธีการเดินทางไปพบกับกลุ่ม

ต่างๆ ทีละกลุ่ม เพื่อแนะน�าตัว ท�าความรู้จัก ชวนคุยว่าปัญหาอยู่ที่ใด 

จะก�าจัดขยะอย่างไร ด้วยวิธีไหน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อหา

ทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติส�าคัญในการเข้าถึงแต่ละกลุ่ม
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“ถามว่าไทยพีบีเอสมีองค์ความรู้เพียงพอไหม 

ทั้งทางวิชาการ และบริบทของเขา 

เราไม่ได้มีความรู้ขนาดที่จะตัดสินได้ 

ไม่สามารถชี้ได้ว่าให้ท�าแบบนี้ ไม่ท�าแบบนั้น 

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือเรื่องความเหมาะสม 

ทันทีที่ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสื่อ 

ชีห้รอืเข้าข้างใคร ความขดัแย้งจะใหญ่ขึน้ 

เพราะมีสื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

และไม่ใช่หน้าที่ของเรา 

ในเมื่อเขาให้หาทางออก 

เราก็ต้องหาทางออก”

จิตติมา บ้านสร้าง
ผู้ช�ำนำญกำรอำวุโส งำนแผนและยุทธศำสตร์ข่ำว 

ส�ำนักข่ำวไทยพีบีเอส
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คือ เราต้องเข้าถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล เท่าเทียม ไม่ว่า

ภาครัฐ การเมืองท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ หรือเอ็นจีโอ ไม่

ให้น�้าหนักใครมากกว่าใคร และไม่เข้าข้างใครเป็นพิเศษ

 “เราเข้าหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม เราคุยทีละกลุ่ม 

แม้เราจะก�าหนดบทบาทตัวเองได้ว่าเรามีหน้าท่ีอะไร แต่เมื่อเรายังหา

ทางออกไม่เจอ ก็คุยทุกกลุ่ม คุยเพื่อให้เห็นว่ากลุ่มนี้คิดอย่างไร คุยเพื่อ

หาข้อมลูองค์ประกอบข้อมูลขยะของคณุคอือะไร มีเท่าไร ใครสร้าง รวม

ทั้งบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรขยะ เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

ลักษณะนิสัยใจคอของคนสมุย ชอบอะไรไม่ชอบอะไร คิดอะไรกับเรื่อง

ขยะ เราได้ข้อมลูเรือ่ยๆ เหน็ผู้เล่น ปัจจยัทัง้ภายใน ภายนอก เราเข้าหา

แต่ละกลุ่มเพื่อฟังเขาให้มากที่สุด เรียนรู้เขาให้มากที่สุด” จิตติมา เล่า

ถึงขั้นตอนการท�างาน

 บิงโก!!! ในที่สุดคณะท�างานก็แกะรอยอะไรได้บางอย่าง

 ส่ิงที่คู่ขัดแย้งคิดเหมือนกันก็คือ การลดปริมาณขยะคือการ

จดัการขยะอย่างย่ังยืน แต่ท่ีผ่านมาเป็นแบบต่างคนต่างท�าตามความคดิ

ตามก�าลัง ไม่มีการร่วมมือกัน จึงขาดการตั้งเป้าหมายร่วม 

 เมือ่พบเง่ือนไขทีอ่าจน�าไปสูท่างออก กลยุทธ์ทีค่ณะท�างานใช้

ต่อไปก็คือ ชวนให้แต่ละกลุ่มคิดต่อไปว่า ถ้ายังหาทางออกว่าจะจัดการ

ขยะตกค้าง 3 แสนตันไม่ได้ มาท�าอะไรที่ท�าได้ไปก่อนดีกว่าไหม  

 “เราชวนเขาแบบนี้ ว่า ตอนนี้มีขยะเกิดใหม่วันละ 150 ตัน 

หากยงัไม่จดัการ ปรมิาณขยะจาก 3 แสนตนั จะเพ่ิมทกุวัน เป็น 3 แสน 

บวก 150 ตัน บวก 300 ตัน บวก 450 ตัน บวกไปเรื่อยๆ กระทั่งเป็น 
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4 แสนตัน 5 แสนตัน 6 แสนตัน ความขัดแย้งในสมุยก็จะใหญ่ขึ้นๆ

พร้อมๆ กับกองขยะ จริงอยู่วันนี้ที่เราอาจจะลดความขัดแย้งในการ

จัดการขยะตกค้างไม่ได้ แต่จ�ากัดวงได้ ท�าอย่างไรให้ความขัดแย้ง

ไม่ขยายใหญ่ขึ้น วันนี้มาจัดการ 150 ตันกันก่อนไหม” จิตติมา เล่าถึง

วิธีการในการหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกัน

 ไม่ได้ใช้เวลาวันเดียว และไม่ใช่คุยกันกลุ่มละครั้งสองครั้ง แต่

การเดินทางลงไปสมุยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง คุยกับแต่ละกลุ่มครั้งละครึ่ง

วนั ใช้เวลา 2-3 เดอืนเลยทเีดียว กว่าทีจ่ะได้ยนิแต่ละกลุ่มบอกกับคณะ

ท�างานว่า “เราจะวางความขดัแย้งเอาไว้ก่อน เพือ่มาลดขยะวนัละ 150 

ตันลง” นี่เป็นการตัดสินใจของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา
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 ทุกอย่างมีครัง้แรกเสมอ แม้จะมอีาการเคอะเขินและยงัไม่คุ้น

ชนิของทัง้สองฝ่ายท่ีนัง่ลงประชมุร่วมกนัอย่างเป็นทางการเป็นครัง้แรก

หลังจากมีความขัดแย้งกันข้ึน แต่ค�าว่า “เรำจะวำงควำมขัดแย้งเอำไว้

ก่อน	เพื่อมำลดขยะวันละ	150	ตันลง” ที่ทั้งสองฝ่ายต่างตกปากรับค�า

กบัคณะท�างาน กท็�าให้บรรยากาศการพดูคยุเป็นไปด้วยดีไม่น้อย แม้จะ

มีพาดพิงความคิดที่ต่างกันอยู่บ้าง ก็เป็นสีสันในการประชุม 

 แต่โดยจุดร่วมต่างฝ่ายต่างอภิปรายกันถึงข้อมูลขยะที่เกิดขึ้น 

ทัง้ทีม่า สาเหต ุองค์ประกอบ และแนวทางทีน่่าจะจดัการได้  รวมทัง้ข้อ

มูลส�าคัญๆ เริ่มออกมา คือมีต้นแบบการจัดการขยะหรือศูนย์การเรียน

รู้การจัดการขยะหลายแบบอยู่ในเกาะสมุยแล้ว ทั้งการคัดแยกขยะไป

พบทางออกที่สอง
ฉันทามติจัดการขยะเปียก
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รีไซเคิล การแปรรูปขยะอินทรีย์มาท�าปุ๋ยหมัก น�้าอีเอ็ม  แม้กระทั่งการ

ท�าไบโอแก๊ส

 “ระหว่างน้ันข้อมลูค่อยๆ ออกมาว่าโรงแรมละไมวนัทาน�าขยะ

เปียกมาท�าปุ๋ยและอีเอ็ม จัดการขยะจากมะพร้าวและกิ่งไม้อยู่ ที่โรง

พิมพ์สมยุอกัษรกม็ต้ีนแบบการแปรรปูขยะไปเป็นไบโอแก๊ส คอืมีต้นแบบ

อยู่ในพื้นท่ีต่างๆ มีคนมาดูงานอยู่เป็นระยะ พวกเราเองก็ตามไปดูทุก

แห่งเหมือนกัน เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลให้มากที่สุด เราก็พบว่า โอ้โฮ...บน

เกาะสมุยมีองค์ความรู้หมดทุกอย่าง เป็นต้นทุนที่ดีและมีความพร้อม

มากในการทีจ่ะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนสมยุด้วยกันเอง” นิตธิรกล่าว

 เม่ือนั่งลงคุยกันได้ก็ เกิดการขยายการมีส่วนร่วมมากขึ้นจาก

เพียงคู่ขัดแย้ง ก็เพิ่มภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ในฐานะเป็นผู้น�าสินค้าอุปโภคบริโภคเข้า

มายังเกาะสมุย สนามบิน ที่ผลิตขยะวันละ 1.2 ตัน และภาคชุมชน 

มาร่วมพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันว่า ทั้งที่ทุกคนมีความรู้เรื่องการ

แยกขยะ จัดการขยะ แต่ท�าไมไม่มีการท�าจริงจัง ก็พบว่าเหตุที่ไม่อยาก

ท�าเพราะขยะสกปรก มีกลิ่นเหม็น ไม่มีใครอยากยุ่ง อยากจับ

 คณะท�างานก็งัดเอากลยุทธ์เดิมออกมาใช้คือ ชวนให้ทุกกลุ่ม

ที่เข้าร่วมประชุมคิดต่อไปว่า ท�าอย่างไรขยะจะไม่สกปรก จะไม่เหม็น 

เพื่อที่ท�าให้เราสามารถหยิบจับได้ ทุกคนอภิปรายตรงกันว่า สาเหตุท่ี

ขยะสกปรก เพราะมีขยะอินทรีย์ปนเปื้อนและมีกลิ่นเหม็น ถ้าจะไม่ให้

สกปรก ไม่ให้เหม็น ก็ต้องแยกขยะเปียกออกมา เพื่อท�าให้ขยะที่เหลือ

เป็นขยะที่แห้งและไม่สกปรก 



42 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

บ่อหมักปุ๋ยจากขยะเปียกและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
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 “เมื่อทุกคนเห็นตรงกัน คณะท�างานจึงชวนต่อไปว่า ถ้าอย่าง

นั้นเรามาท�าเรื่องเดียวดีไหม โฟกัสเรื่องเดียวคือจัดการขยะเปียก ส่วน

ขยะที่ไม่เปียกมันก็จะถูกจัดการไปเองโดยอัตโนมัติ  ท�าให้ไม่ต้องคิดถึง

การจัดการหลายอย่างมันยุ่ง และดูว่าเป็นเรื่องยากจนไม่อยากท�า เพื่อ

ให้ง่าย มโีฟกสัเดยีว เรามาท�าขยะเปียกกนัอย่างเดยีวดไีหม และทีส่�าคญั

คือขยะเปียกเป็นอินทรีย์ หมายถึงว่ามันแปลงร่างไปใช้ประโยชน์อย่าง

อื่นได้ 100% และที่สมุยมีต้นทุนความรู้ทุกอย่างในการจัดการขยะ

อินทรีย์” จิตติมา เล่าถึงประเด็นการพูดคุยในวันนั้น

 บงิโก !!! พอเน้นเร่ืองเดียว ทุกคนก็เห็นเส้นทางเดนิชดั และเห็น

ว่าไม่น่าจะยากทีจ่ะท�าเพียงเรือ่งเดยีว จงึมสีญัญาร่วมกนัว่าจะก�าจัดขยะ

เปียกให้เป็นศูนย์ และนีก็่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของปัญหาอีกเช่นเคย

 แต่ละกลุ่มรับปากว่าจะกลับไปดูขยะเปียกในความรับผิด

ชอบของตนว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการลดขยะเปียกให้เหลือศูนย์ 

พร้อมๆ กับได้ท�าความรู้จัก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรู้ว่ามีที่ที่

สามารถไปศกึษาดงูานได้ ให้ค�าแนะน�าหรอืแม้แต่กระท่ังฝึกอบรมให้ได้ 

 สิ่งที่คณะท�างานพบว่าเป็นความส�าเร็จในการเดินสายพูดคุย

และกลายมาเป็นต้นทุนท่ีส�าคัญในการด�าเนินโครงการต่อมาก็คือ ทั้ง

การตดัสนิใจวางความขดัแย้ง และการตดัสนิใจจัดการขยะเปียกให้เป็น

ศูนย์ เป็นการตัดสินใจของคนในพื้นท่ีซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา เมื่อเป็นผู้

ตัดสินใจเอง จึงเป็นเสมือนข้อตกลงที่ต่างยึดถือเป็นหลักการที่แข็งแรง

ว่าจะท�าในสิ่งที่ตนเองได้ตัดสินใจ
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ทีมงานจัดเวทีเสวนาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อระดมความคิดเห็นและแสวงหาทางออกร่วมกัน
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บทที่ 3
ตัวช่วยและต้นทุนการเคลื่อนงาน
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 การท่ีคูข่ดัแย้งนัง่ลงคยุกนัได้และสานเครือข่ายต่างๆทีก่ว้าง

ขวางเข้ามามากขึน้ ท�าให้เกดิการน�าเอาข้อมลูออกมาแชร์กัน นอกจาก

ได้เห็นต้นทุนองค์ความรู้การจัดการขยะของสมุยแล้ว ยังเห็นผู้เล่น

ส�าคญัๆ มาถงึตอนนีแ้ผนงานทีค่ณะท�างานวางไว้คร่าวๆ ตัง้แต่ตอนท่ีมี

ข้อมลูไม่มากนกั กม็คีวามชดัเจนมากขึน้ กค็อืก�าหนดกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 

(stake holder) คอื 

(1) เทศบาลนครเกาะสมุย ในฐานะผู้มีหน้าที่ตาม

กฎหมายในการจัดการขยะ 

(2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร

ที่มีสัดส่วนผลิตขยะราวร้อยละ 60-70 

ขับเคลื่อนครั้งใหญ่
ด้วยความหวัง
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(3) ธุรกิจค้าปลีกทุกค่าย ผู้มีบทบาทในการน�าเครื่อง

อุปโภคบริโภค (ซึ่งก็กลายเป็นขยะส่วนหน่ึง) เข้ามา

ในเกาะสมุย 

(4) ภาคประชาชนชมุชน โรงเรียน และผู้ประกอบการ

รายย่อย ที่มีสัดส่วนผลิตขยะราวร้อยละ 30

 ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิโครงการเป็น 4 ระดับคอื 1.เข้าพบ

เพื่อพดูคุยและรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม 2.จดัสัมมนาระดมความ

คิดเห็นเพื่อน�าผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน 3.น�าแผนไป

ปฏิบัติ 4.ติดตามผลทุกเดือน โดยพร้อมปรับปรุง ทบทวนแผน เพื่อให้

สามารถปฏิบัติได้จริง โดยเป็นแผนงานที่วางไว้จนถึงกลางปี 2560

 เมื่อคณะท�างานเดินสายคุยตามแผนงานระดับที่ 1 ซึ่งเป็นวิธี

การที่ใช้มาตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่องจนพบโจทย์ร่วมกัน และเห็นผลพอ

สมควรคือ ภาคส่วนต่างๆ ท่ีคณะท�างานเข้าพบ เข้าใจในวัตถุประสงค์

และบทบาทของไทยพบีเีอส รวมทัง้เข้าใจเนือ้หาแกนหลกัทีจ่ะใช้ท�างาน

ร่วมกัน คือการจัดการขยะเปียกแล้ว จึงเสนอจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระดมความคิดเห็นอย่างทั่วถึงขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ในการลงมือท�าอย่างจริงจังและวัดผลได้  โดยมีโจทย์คือ 

1. แผนงานท่ีจะท�าเพื่อลดขยะเปียกที่ต้นทาง ต้องการ

การสนบัสนนุจากหน่วยงานใดบ้าง ควรมมีาตรการใด

บ้าง เพื่อให้การคัดแยกขยะได้ผล
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ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิโครงการเป็น 4 ระดบัคอื 

1.เข้าพบเพื่อพูดคุยและรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม 

2.จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น

เพื่อน�าผู้เกี่ยวข้องมาวางแผน

ปฏิบัติการร่วมกัน 

3.น�าแผนไปปฏิบัติ 

4.ติดตามผลทุกเดือน 

โดยพร้อมปรับปรุง ทบทวนแผน 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง
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2. การวัดความส�าเรจ็เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ในเชงิ

ปริมาณหมายถึง จ�านวนขยะลดลง เชิงคุณภาพคือ มี

การจัดตั้งทีมงาน คณะท�างาน และกระบวนการอื่นๆ 

3. การติดตามผลและความต่อเนือ่ง เช่น การตดิตามผ่าน

เฟซบุค๊ การลงพืน้ที ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ความ

ส�าเร็จ/ล้มเหลว 

 คณะท�างานหวังว่า เมื่อมีแผนปฏิบัติการร่วมกัน ก็น่าจะเป็น

จดุเร่ิมต้นทีท่กุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องจะได้ลงมอืจดัการขยะ และมกีารช่ัง ตวง 

วัด จนสามารถเห็นได้ว่าขยะลดลงเป็นปริมาณมากน้อยเท่าไหร่เลยที

เดียว

 สัมมนาใหญ่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2559 ที่

เกาะสมุย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ

โรงแรม สมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วของสมยุ  สมาคมโรงแรมไทยภาค

ใต้ฝั่งตะวันออก ภาคชุมชน โรงพยาบาล สนามบินสมุย โดยในภาคเช้า

เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในปัญหาและความ

รับผิดชอบร่วมกัน จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของตนเอง ในภาค

บ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยให้ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติ

การร่วมกัน

 เมื่อจบการสัมมนา แนวทางที่กลุ่มต่างๆ เสนอ ไม่แตกต่าง

จากสิ่งที่คณะท�างานคาดการณ์มากนัก คือใช้หลักการ  3R ประกอบ

ด้วย  Reduce Reuse และ Recycle 
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บรรยากาศการประชุมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
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 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอและแนวปฏิบัติเกิดขึ้นมากมาย ท้ัง

มาตรการบังคับและจูงใจต่างๆ เช่น วางกรอบการอนุญาตประกอบ

กิจการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การเปิดตลาดสด การประเมิน

ผล เพือ่ต่อใบอนญุาต การก�าหนดอัตราค่าเก็บขยะให้สงูขึน้แบบใครทิง้

มาก จ่ายมาก ผู้ผลิตขยะรายใหญ่ต้องส่งแผนจัดการขยะ เพื่อประเมิน

และติดตามผล ธุรกิจค้าปลีกต้องงดใช้ถุงพลาสติก จัดประกวดการ

จัดการขยะในโรงแรม ส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดเครือข่ายจัดการ

ขยะครบวงจร เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน�้าหมักชีวภาพ ใช้

มาตรการด้านภาษ ี เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ สนบัสนุนข้อมลูความรูศ้กึษาดูงาน  

ผลิตและส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเกาะสมุย เป็นต้น

 คณะท�างานพยายามกระตุ้นให้เกิดการน�าแผนที่ร่วมกันคิด

ขึ้นไปปฏิบัติจริง โดยขอให้ทุกกลุ่มที่ท�ากิจกรรมลดขยะต่างเก็บข้อมูล

เพื่อให้เห็นผลงานว่าสามารถลดขยะลงไปได้มากน้อยแค่ไหน ขณะที่

เทศบาลฯ มีหน้าที่สนับสนุนทางด้านระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการ

จัดการ 
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 แม้ว่าแต่ละกลุม่จะเสนอแผนงานได้ดมีาก แต่จากการตดิตาม

ด้วยการสอบถามทางโทรศพัท์อย่างต่อเนือ่งทราบว่า มีผลเชิงปฏบิตัน้ิอย

มากเพราะแทบไม่มีใครน�าไปปฏบัิติจรงิ คณะงานตัง้ข้อสงัเกตว่าอาจจะ

มสีาเหตุจากผูเ้ข้าร่วมประชมุจ�านวนมากกว่าครึง่เป็นคนใหม่ ไม่ทราบ

ข้อมลูพืน้ฐาน หรอืวตัถปุระสงค์ในการจดังานมาก่อน  ขณะเดยีวกันช่วง

ปลายปี 2559 เกิดเหตกุารณ์น�า้ท่วมสมยุ คณะท�างานไม่ได้ลงพ้ืนทีไ่ป

ตดิตามความก้าวหน้าเป็นเวลา 2 เดอืน และการที่คณะท�างานกลับไป

อีกคร้ังในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงมีแต่ความไม่มั่นใจว่าโครงการจะ

เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่  เพราะเนื้อแท้ของการจัดการขยะก็คือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด คณะท�างานเพียง

น�้าท่วมสมุย 
ต่อลมหายใจคนท�างาน
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แค่เข้าพูดคุย ชักชวน จัดกระบวนการเพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกัน 

คงจะไม่สามารถถึงขั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ 

 แต่เหตุการณ์น�้าท่วมกลับช่วยพลิกสถานการณ์ !!!

 เพราะน�้าท่วมท�าให้รถเก็บขยะของเทศบาล ไม่สามารถเดิน

ทางเข้าไปเก็บขยะโรงแรมในพ้ืนที่ย่านเชิงมนได้ ผู้บริหารโรงแรมแห่ง

หนึ่งในย่านนั้นบอกกับคณะท�างานว่า หากรถเทศบาลไม่มาเก็บขยะ

เพยีง 4-5 วนั และโรงแรมต่างๆ ไม่สามารถจดัการขยะได้ คงมกีลิน่คลุง้ 

บรรยากาศแบบนี้ลูกค้าคงไม่เข้าพักแน่นอน โรงแรมก็จะสูญเสียรายได้

ไม่น้อย นึกถงึค�าพดูของไทยพีบีเอสทีใ่ห้แยกขยะเปียกตัง้แต่ต้นทาง จงึ

ชวนกันลงมือท�าอย่างเต็มก�าลังท�าให้แก้ปัญหาขยะและผ่านเหตุการณ์

ช่วงน้ันมาได้ หลงัจากผ่านวกิฤตน�า้ท่วมและขยะสะสม กลุม่โรงแรมย่าน

เชิงมนจึงมีความตั้งใจจะรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดการขยะเปียกให้เป็นศูนย์ 

เพราะเห็นแล้วว่าเป็นทางรอดของโรงแรมในยามวิกฤตที่สามารถช่วย

เหลือตัวเองได้ ไม่ต้องรอเทศบาลฯ ซึ่งต่อมากลุ่มนี้มีความก้าวหน้าใน

การจัดการและขยายผลอย่างมาก

 การไปติดตามงานยงัคงใช้วิธีเชิญประชมุผูท่ี้เกีย่วข้องท่ียงัยนิดี

มาเข้าร่วมพบปะหารอืกนัอยู ่แม้ว่าจะมบีางกลุม่บางคนห่างหายไปบ้าง 

ติดตามดูในพื้นที่ว่ามีการด�าเนินการอะไร ที่ไหน อย่างไร ยังเห็นบาง

กลุ่มมีความพยายามจะก่อร่างรูปธรรมการจัดการขยะเปียกขึ้น สังเกต

จากการทีม่ีการน�าเอาข้อมูลใหม่ๆ  ในบางพืน้ที่มาเล่าให้คณะท�างานฟัง 

เช่น ข้อมลูการส�ารวจขยะ การขยายความร่วมมอื การหาความรูแ้ละวธิี

การที่จะน�ามาใช้ เป็นต้น
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 “นอกจากความบงัเอญิของสถานการณ์น�า้ท่วมมาช่วยให้เรือ่ง

การจัดการขยะเปียกอยู่ในความคิดของภาคส่วนการท่องเที่ยวแล้ว ตัว

ช่วยอกีตัวคอื ต้นทนุในสมยุเอง ไม่ใช่ไม่มคีนท�าเรือ่งนีเ้ลย การแยกขยะ

เป็นพ้ืนฐานของการท้ิงขยะในโรงแรมใหญ่ๆ โรงแรมห้าดาวก็ท�า พอมี

การพูดคุยแลกเปลี่ยน กระตุ้นกัน  เขามองภาพออก มีท่าทีว่าจะช่วย

กันท�าต่อ แล้วยังมีต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้ มีคนพร้อมท่ีจะเป็น

เทรนเนอร์ให้อกีมาก คอืถ้าอยากจดัการขยะเปียก ไม่ต้องไปดงูานทีไ่หน

เลย ดูงานในสมุยนี่แหละ มีทุกอย่าง” จิตติมา กล่าว

ต้นทุนของสมุย
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 “ป้านุ้ย” พลิกสวนเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยขยะเปียก

 “ป้านุ้ย” เตือนใจ สมวงศ์ และสามีเป็นเกษตรกรท�าสวน

ผลไม้ ในอดีตใช้สารเคมีเป็นจ�านวนมากจนสามีของป้านุ้ยป่วยเรื้อรัง

และทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากสารเคมี แนวคิดในการปรับเปลี่ยน

วิถีการเกษตรที่จะเลิกใช้สารเคมีจึงเริ่มต้นข้ึน ขณะเดียวกันป้านุ้ยก็

เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกองภูเขาขยะ เพราะบ้านอยู่ใกล้กับบ่อพัก

ขยะ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกลิ่นเหม็นจากกองภูเขาขยะ และ

น�้าคลองเน่าเสีย จากการดูงานและหาความรู้จึงเริ่มไปเก็บรวบรวม

ขยะเปียกจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานศพ งาน

แต่ง ร้านขายปลา ฯลฯ  น�ามาหมักเป็นปุ๋ยใช้ในสวนผลไม้แทนสาร

เคมี และพัฒนาองค์ความรู้จากการทดลองใช้ขยะเปียกชนิดต่างๆ มา

เพื่อบ�ารุงรักษาตลอดจนป้องกันศัตรูพืช จนวันน้ีสวนผลไม้ของป้านุ้ย

เป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ขณะที่ป้านุ้ยก็กลายเป็นกูรูเรื่องขยะเปียก

คนส�าคัญของเกาะสมุย

 ปัจจุบันป้านุ้ยแยกขยะเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. ขยะเปียกได้แก่ เศษอาหารต่างๆ น�าไปเทฝังกลบดิน

ไว้หมักเป็นปุ๋ย ท�าให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยใช้ในสวน 

หากเหลือใช้ก็เอาไปขาย 

2. ขยะทีข่ายได้ เช่น ขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว ลงักระดาษ 

ส่วนนีน้�าไปขายกบัร้านรบัซือ้ของเก่า จากขยะก็กลาย

เป็นเงิน 
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ป้านุ้ย (คนที่ 2 จากขวา)

 กับงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกเพื่อน�าไปใช้ในสวนผลไม้ของครอบครัว      
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3. ขยะอ่ืนๆ เช่น ถงุพลาสติก ถ่านไฟฉาย กระป๋องยากัน

ยุง ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถก�าจัดได้เอง น�ามามัดรวมใส่ถุง

และส่งต่อให้เทศบาลจัดการ 2

 “ถ้าคัดแยกขยะแล้ว จะเหลือขยะส่งต่อให้เทศบาลน้อยมาก 

หรอืแทบไม่เหลอืเลย ท่ีส�าคญัคอือยากให้เทศบาลจดัสรรพืน้ทีใ่ห้กบัขยะ

เปียก เพือ่แปรรปูเป็นปุย๋แจกจ่ายให้กบัเกษตรกรบนเกาะ” ป้านุย้ กล่าว

 ปัจจบุนั ป้านุย้เป็นหนึง่ในเครอืข่ายทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัโครง

การสมุยสะอาดเป็นอย่างดเีข้าร่วมประชมุทกุครัง้ทีเ่ชญิ มีความก้าวหน้า

มาให้ทราบอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะการจดบันทึกตัวเลขการจัดการขยะ

ต้นทางทกุเดอืนหลังจากคณะท�างานสนับสนนุให้เกบ็ข้อมลู และทีส่�าคัญ

จะมีผลไม้รสชาติดีอินทรีย์ 100% ตามฤดูกาลมาฝากคณะท�างานและ

ที่ประชุมเป็นประจ�า

2 http://www.change.org/p/เรียกร้องให้เทศบาลจัดตั้งสถานีขยะเปียกทุกต�าบล 

 บนเกาะสมุย
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กฤษณา พรหมเกาะ เจ้าของโรงแรมละไมวันทา  (คนขวามือ)

ผู้บุกเบิกการท�าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก มาร่วมประชุมในโครงการสมุยสะอาด

 “โรงแรมละไมวันทา” เหลือขยะทิ้งแค่ 20%

 “พี่จิ๋ม” กฤษณา พรหมเกาะ กรรมการผู้จัดการโรงแรม

ละไมวันทา และอุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย 

เป็นผูป้ระกอบการคนหนึง่ทีส่ร้างระบบการจัดการขยะในสถานประกอบ

การมาตั้งแต่ปี 2547

 พี่จิ๋มเล่าว่า ปี 2547 ดังกล่าวเกิดเหตุน�้าท่วมใหญ่ ไม่มีเจ้า

หน้าที่มาเก็บขยะ ขยะตกค้างปริมาณมากจนเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น 

โรงแรมจึงเริ่มด�าเนินการคัดแยกขยะ โดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม  

วิธีการคือแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้ทุกคนรับผิดชอบในส่วนที่ตนดูแล 

เช่น ขยะจากร้านอาหาร พนักงานคนใดเก็บโต๊ะไหน ก็แยกมาเลย โดย

บนโต๊ะอาหารมีทีท่ิง้ขยะวางไว้ ส�าหรบัให้ลกูค้าใส่ไม้จิม้ฟันหรอืกระดาษ
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เชด็ปากใช้แล้ว จะได้ไม่ทิง้ลงในจานอาหาร จานอาหารมแีต่เศษอาหาร

เท่านั้น

 ส่วนขยะจากห้องพัก แม่บ้านรับผิดชอบท�าความสะอาดห้อง

ใด กแ็ยกขยะของห้องตนเองใส่ถงุด�า ห้องใดเสรจ็ก่อนให้น�ามาถุงด�ามา

วางไว้ตรงกลาง เพื่อห้องอื่นๆ น�าขยะชนิดเดียวกันมาใส่รวมกัน ท�าให้

ลดปริมาณถงุด�าทีต้่องใช้ลงได้ด้วย  ขยะของโรงแรมละไมวนัทาแบ่งเป็น 

3 ประเภท

1. ขยะเปียกประเภทเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว น�ามาหมัก

ท�าน�า้หมกัชวีภาพ (น�า้อเีอม็) เพือ่ใช้ล้างห้องน�า้ ใส่ใน

ท่อระบายน�้าจากห้องครัวท่ีมีคราบไขมันเกาะ กาก

ผลไม้ฝังตามโคนต้นไม้ใช้เป็นปุ๋ย ส่วนเศษอาหาร 

มะพร้าวเป็นลูกๆ ที่แขกดื่มน�้ามะพร้าวแล้ว รวมท้ัง

เศษกิ่งไม้จากการตัดแต่งไม้ในบริเวณโรงแรม น�ามา

บดและหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ต้นไม้ในโรงแรมแทน

การใช้ปุย๋เคม ีซึง่ได้ผลดกีว่าในการบ�ารุงดนิทีส่่วนใหญ่

เป็นดินทราย

2. ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กระป๋องน�้าอัดลม ขวด

พลาสติก ขวดแก้ว น�าไปขาย ได้ประมาณ 3,000-

5,000 บาทต่อเดือน น�ามาจัดตั้งแต่เป็นกองทุนขยะ 

ให้พนักงานกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ย หรือน�าไปใช้ในงาน

สังสรรค์ของพนักงาน
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3. ขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้หรือรีไซเคิลไม่ได้ เช่น โฟม ถุง

พลาสติก แยกไว้ต่างหาก รอให้เทศบาลมาเก็บ ซึ่ง

เหลือไม่ถึงร้อยละ 20

 โรงแรมละไมวนัทามีการพฒันาการก�าจดัของเสยีอย่างต่อเนือ่ง 

โดยขณะนีก้�าจดัไขมนัในบ่อบ�าบดัน�า้เสยีได้แล้วโดยใช้อเีอม็ทีท่�าขึน้จาก

ขยะเปียก ล่าสุดได้เริม่การจัดซือ้จัดจ้างทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม กล่าว

คอื ลดการใช้ถงุ โฟม หรอืพลาสตกิ เวลาพนกังานไปซือ้ของท่ีตลาดก็ให้

น�าถงุผ้าหรือเข่งไปใส่สินค้า ยิง่ท�าให้ปริมาณขยะลดลงอกี

 “ เราไม่ได้การันตีว่าขยะจะเป็นศูนย์ แต่ขยะอินทรีย์เป็น

ศูนย์แน่นอน เราชั่งขยะทุกวัน เมื่อก่อนผลิตขยะเฉล่ียคนละเกือบ 2 

กิโลกรัม เดี๋ยวนี้ประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อวัน เช่น มีลูกค้าและ

พนักงานในโรงแรม 100 คน โรงแรมมีขยะไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อ

วัน ทางโรงแรมจัดการเอง 80 เปอร์เซ็นต์หรือ 90 กิโลกรัม เหลือขยะ

ส่งให้เทศบาลจัดเก็บราว 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30 กิโลกรัม เป็นพวก

ขยะพลาสติก กล่องนม ฯลฯ ส่วนขยะพิษแยกไว้ต่างหาก ไม่รวมใน

ถุงด�า โดยโรงแรมจะช่ังน�้าหนัก และผูกถุงไว้ เทศบาลมาเก็บขยะ

สัปดาห์ละครั้ง เมื่อก่อนตอนไม่แยกขยะ เทศบาลต้องมาเก็บทุกวัน 

ไม่งั้นขยะเน่าเสีย” พี่จิ๋มกล่าว

 พี่จิ๋มยังบอกอีกว่า ปี 2561 มีเป้าหมายว่าจะส่งเทศบาลให้

เหลือเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ และจะค่อยๆ ลดอีกปีละ 1-2 เปอร์เซ็นต์ 

โดยตั้งใจว่าตัวเลขสุดท้ายคือ 10 เปอร์เซนต์ เพราะยังคงมีส่วนท่ีไม่

สามารถแยกไปใช้ประโยชน์หรือแปรรูปได้
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การแยกขยะประเภทต่างๆ

(โรงแรมละไมวันทาเอื้อเฟื้อภาพ)
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พนักงานโรงแรมละไมวันทากับงานบดกิ่งไม้-ใบไม้ จากสวนของโรงแรม

เพื่อน�าไปผสมกับขยะเปียกหรือน�้ายาอีเอ็ม เพื่อท�าปุ๋ย
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“ เราไม่ได้การันตีว่าขยะจะเป็นศูนย์ 

แต่ขยะอินทรีย์เป็นศูนย์แน่นอน 

เราชัง่ขยะทกุวนั เมือ่ก่อนผลิตขยะเฉล่ียคนละเกือบ 

2 กโิลกรมั เดีย๋วนีป้ระมาณ 1.5 กิโลกรมัต่อวัน 

เช่น มีลกูค้าและพนกังานในโรงแรม 100 คน 

โรงแรมมขียะไม่เกิน 150 กโิลกรมัต่อวัน 

ทางโรงแรมจดัการเอง 80 เปอร์เซ็นต์หรือ 

90 กโิลกรมั เหลอืขยะส่งให้เทศบาลจัดเก็บ

ราว 20 เปอร์เซ็นต์ หรอื 30 กิโลกรมั 

เป็นพวกขยะพลาสตกิ กล่องนม ฯลฯ 

ส่วนขยะพษิแยกไว้ต่างหาก ไม่รวมในถุงด�า”

กฤษณา พรหมเกาะ 
เจ้ำของโรงแรมละไมวันทำ 
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 ไบโอแก๊สสาธิต ที่ “โรงพิมพ์สมุยอักษร”

 โรงพิมพ์สมุยอักษร ของ อานนท์ วาทยานนท์ เป็นอีกแห่งที่

ท�าเรือ่งคดัแยกขยะมากว่าสบิปีแล้ว และปัจจุบนัเป็นศนูย์เรยีนรูท้ีส่�าคญั

ในพื้นที่บางมะขาม มีผู้มาดูงานอยู่เป็นระยะ ที่นี่จัดการเรียนรู้แบ่งเป็น

ฐานต่างๆ ประกอบด้วย

1. จดุบ�าบดัน�า้เสยี โดยบ�าบดัน�า้เสยีจากกระบวนการพมิพ์

ทีมี่ส่วนผสมจากหมึกพิมพ์และเคมีภณัฑ์ถกูน�ามาตก

ตะกอนและปรบัสภาพน�า้ด้วยอากาศ น�า้หมักชีวภาพ 

และพชืน�า้ จนเป็นน�า้ดก่ีอนปล่อยคนืสู่ธรรมชาติ

2. จุดท�าปุ๋ยหมักจากขยะเปียกและใบไม้ โดยใช้น�้าหมัก

ชีวภาพและขี้เลื่อยเป็นองค์ประกอบ

3. จุดท�าน�้าหมักชีวภาพ โดยน�าเศษผลไม้ท่ีได้จากร้าน

อาหาร มาผลติเพ่ือแจกฟรใีห้กบัคนในท้องถิน่ รวมท้ัง

ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับล้างตลาดสดหน้าทอน

4. จุดสาธิตท�าแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารของพนักงาน 

แม้จะเป็นชุดเล็กๆที่สร้างขึ้นมาด้วยราคาเพียงสอง

หม่ืนบาท แต่กเ็รยีกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของศนูย์การเรยีน

รูแ้ห่งนี ้เพราะเป็นทางเลอืกในการจดัการขยะเปียกที่

พิสูจน์ได้ว่า เป็นไปได้จริง โดยส่งแก๊สชีวภาพไปใช้ใน

บ้านของพนักงานคนหน่ึง จนช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

จ�านวนหนึ่งเลยทีเดียว
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 การสานเครอืข่ายทีก่ว้างข้ึน ท�าให้ภาคส่วนต่างๆ ในสมยุเหน็

ว่ามอีงค์ความรูใ้นการจดัการขยะเปียกพร้อมอยูแ่ล้ว และมแีรงบนัดาล

ใจที่จะจัดการขยะเปียกมากขึ้น เพราะเห็นความเป็นไปได้จริง จาก

ตัวอย่าง และยังเห็นว่ามีผู้พร้อมแนะน�าที่จะสามารถไปขอความรู้และ

ฝึกท�าได้ตลอดเวลา

พนักงานโรงพิมพ์สมุยอักษร 

กับการบรรจุขยะเปียกลงในถังผลิตไบโอแก๊ส
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 หลังจากผ่านเหตุการณ์น�้าท่วม กลุ่มโรงแรมย่านเชิงมนเริ่ม

ขยับตัวมากขึ้น ท�าให้กลุ่มต่างๆ ก็พลอยได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นด้วย

เช่นกัน เริม่มีการขยบัขบัเคล่ือน มกีารจบักลุ่ม คิดกิจกรรมเชงิพืน้ท่ี และ

มีแนวทางด�าเนินการ  ซึ่งแต่ละแห่งมีความก้าวหน้ามากน้อยแตกต่าง

กันไปบ้าง

 ขณะที่เทศบาลฯ มีเชิงรุกมากขึ้น ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้การ

สนบัสนนุทกุกลุม่ โดยหนนุให้เกดิการลงมอืปฏบัิตโิดยมคี�าสัง่แต่งตัง้คณะ

กรรมการโครงการสมยุสะอาดของเทศบาลอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที่ 

7 มนีาคม 2560 และประกาศพืน้ทีน่�าร่อง 4 แห่ง จากการท่ีเริม่เห็น

แต่ละพืน้ทีท่ีม่คีวามคบืหน้า และก�าหนดตวัผู้บรหิารของเทศบาล ระดบั

เทศบาลฯ เริ่มมีเชิงรุก
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รองปลดั หรอืผูอ้�านวยการส�านกัให้เป็นเลขานกุารในพืน้ที ่4 แห่ง แต่ละ

คนรับผิดชอบพื้นที่ 1 แห่ง ท�าหน้าที่เป็น “ข้อต่อ” ท�าให้แต่ละพื้นที่

สามารถสือ่สารกบัเทศบาลฯได้โดยตรง เพ่ือประสานความร่วมมอื ขอ

ความช่วยเหลือต่างๆ พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายฐานการ

ท�างานต่อไป

	 “เรื่องนี้จะใช้งบประมำณเท่ำไหร่ไม่มีปัญหำ	เพรำะมันน้อย

กว่ำค่ำก�ำจดัขยะอยูแ่ล้ว	ให้จดัคนมำจำกแต่ละกองงำนทีเ่กีย่วข้องและ

ต้องมุง่มัน่จรงิจงั	ต้องท�ำให้ขยำยตวัไปทัว่เกำะให้ได้” รามเนตร ใจกว้าง 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย กล่าว

 แต่รูปแบบการท�างานเชิงรุกในลักษณะนี้อาจยังไม่เป็นที่

คุน้ชนินกั แต่ละพ้ืนท่ีจงึมีความคืบหน้ามากน้อยไม่เท่ากนั ในการประชุม

ตดิตามความก้าวหน้าของพืน้ทีต่่างๆ คร้ังหนึง่นายกเทศมนตร ีกล่าวกบั

ทีมบริหารของเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมประชุมว่า “ไม่อายไทยพีบีเอสหรือ 

เขาเป็นคนข้างนอกยังอุตส่าห์มาท�าให้ และมาสมุยหลายครั้งแล้ว แต่

งานในพื้นที่ยังไม่เคลื่อนเลย” 

 การกล่าวกระตุ้นของนายกเทศมนตรีนับเป็นสัญญาณที่ดี 

ท�าให้คณะท�างานมีก�าลังใจขึ้นมาก รวมทั้งสัมผัสได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่รับ

ผิดชอบมีความจริงจังและกระตือรือร้นมากขึ้น เมื่อรวมกับคนในพ้ืนท่ี

แต่ละพืน้ท่ีซ่ึงเกดิแรงบนัดาลใจในการจัดการขยะเปียกแล้ว การเคลือ่น

งานอย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิดขึ้น และมองเห็นรูปแบบการจัดการของ

แต่ละพื้นที่ได้ชัดมากขึ้น
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แผนที่แสดงที่ตั้งของพื้นที่/ชุมชมต้นแบบ 4 แห่งที่จัดการขยะเปียก 
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“ปฏิญญาเชิงมน” Green Hotel Model

 จากเหตกุารณ์น�า้ท่วมปลายปี 2559 ทีก่ลุ่มโรงแรมย่านเชงิมน

ประสบปัญหาขยะตกค้าง เน่าเหม็นเนื่องจากรถเก็บขยะของเทศบาลฯ

ไม่สามารถเดินทางเข้าไปเก็บขยะได้หลายวัน ท�าให้เกิดแนวคิดว่าจะ

ต้องพึ่งพิงตัวเองด้วยการจัดการขยะเปียกไม่ให้เป็นปัญหา 

 หัว เ รี่ ย ว หัวแรงคนส� าคัญในพื้ นที่ นี้ คื อ  “ โกหม�่ า” 

สถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร เจ้าของโรงแรมเบย์ วอเตอร์ รีสอร์ท (Bay 

Water Resort) ซึ่งเป็นคนที่บอกว่าพอน�้าท่วมนึกถึงเร่ืองจัดการขยะ

เปียกที่ไทยพีบีเอสบอกทันที

สี่พื้นที่ต้นแบบ
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 “ผมคุยกับผู้บริหารโรงแรมต่างๆ ซ่ึงอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ผมบอก

ว่าคณุอยากให้สมยุดกีว่านี ้หรอืให้เตม็ไปด้วยขยะแบบพทัยากไ็ม่เป็นไร 

แล้วเดี๋ยว (เงิน) พันล้านก็หายเหมือนกัน เราต้องเอาความจริงมาคุยใส่

ไปในใจเขาก่อน นักธุรกิจมองสองเรื่องคือ ทุน ค่าใช้จ่าย ชวนคุยว่าผม

ท�าอย่างนี้แล้วสบายใจ จะท�ากับผมไหม คิดซื่อๆ ตรงไปตรงมา ถ้าจะ

แก้ปัญหาขยะสมุยก็ชวนคนที่เขาตั้งใจ” โกหม�่า กล่าว

 โรงแรมย่านเชิงมนทั้งหมดมี 17 แห่ง ค่อนข้างเป็นโรงแรม

ขนาดใหญ่ บางแห่งจงึมกีารจดัการขยะทีด่อียูแ่ล้วพอทีจ่ะเป็นต้นแบบให้

โรงแรมในย่านเดยีวกันได้ เช่น โรงแรมเบย์ วอเตอร์ โรงแรมบ้านท้องทราย 

และโรงแรมซิกส์เซนส์ ซึ่งนี่คือต้นทุนของพื้นที่เชิงมน

 กระบวนการของที่นี่คือชักชวนทั้ง 17 โรงแรมให้รวมกลุ่มกัน

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะเปียก โดยโรงแรม

แต่ละแห่งจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น ฝ่ายบุคคล 

เจ้าหน้าท่ีดแูลสวน เป็นต้น มาร่วมในการดงูานแต่ละครัง้  โดยเวยีนกนั

ไปดงูานทัง้โรงแรมทีม่กีารจดัการทีด่แีละโรงแรมทีย่งัไม่มกีารจดัการขยะ 

 “เราไม่ได้จัดให้ดูงานแค่โรงแรมที่มีการจัดการขยะดีอยู่แล้ว

เท่านั้น แต่โรงแรมที่ยังไม่มีการจัดการหรือยังจัดการไม่ดี ก็เป็นท่ีดูงาน

เหมือนกัน เราท�าให้ทุกโรงแรมเข้าใจตรงกันว่า รายที่ท�าดีแล้วก็ยังอาจ

จะมีคนให้แนวทางที่ดีขึ้นมากกว่าอีกได้ ส่วนโรงแรมที่ยังท�าได้ไม่ดี ก็

ไม่ต้องอาย เพราะจะได้แนะน�ากันว่าให้ท�าอย่างไรต่อไป เป็นท้ังการ

เรียนรู้และการช่วยกันให้ความเห็น ให้ค�าแนะน�า และการเวียนดูงาน

ทุกเดือนจะยังเป็นตัวกระตุ้นให้แต่ละโรงแรมท�าต่อเนื่อง เหมอืนวิธีการ
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กลุ่มรักษ์เชิงมนกับการประกาศปฏิญญาเชิงมน
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ทีไ่ทยพบีเีอสใช้มาตามความคืบหน้างานท่ีสมุยบ่อยๆ ผมกเ็อาวิธนีีม้าใช้

กับเชิงมนเหมือนกัน” โกหม�่า กล่าว

 ในการเวียนดูงานกันรายเดือน มีการประชุมตอนท้ายเพื่อน�า

เอาข้อมลูเชงิปริมาณทีแ่ต่ละโรงแรมบันทึกมาน�าเสนอกนัด้วย นอกจาก

นี้โรงแรมท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีแต่ละครั้งจะเป็นเจ้าภาพเล้ียงขนม 

อาหารว่าง เครือ่งดืม่ น�า้ชา กาแฟด้วย บางครัง้มกีารอวดสตูรขนมใหม่ๆ 

หรอืน�า้ผลไม้สตูรใหม่ๆ พดูคยุแลกเปลีย่นกนัอย่างสนกุสนาน ยิง่เป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ ท�าให้ความเป็นเครือข่ายของโรงแรมย่านเชิงมน

ในการจัดการขยะเปียกแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

 คณะท�างานเคยได้รับเชิญให้ไปร่วมดูงานครั้งหนึ่งที่โรงแรม

ซิกส์เซนส์ เห็นการจัดการขยะอินทรีย์ท่ีน่าสนใจและกลายเป็นมูลค่า

เพิม่หลายอย่าง เช่น นอกจากน�าเศษผลไม้มาท�าน�า้หมกัชีวภาพ น�าเศษ

อาหารมาท�าปุย๋หมักเพือ่ปลกูผกัไปใช้ปรงุอาหารให้แขกทีพ่กัในโรงแรม

แล้ว เศษอาหารยังใช้เลี้ยงไก่ กิ่งไม้จากการตัดแต่งสวนนั้น ยอดอ่อนใช้

เลีย้งแพะ ก่ิงใหญ่ใช้เผาถ่าน พืน้ท่ีจัดการขยะดังกล่าวถกูจดัเป็นสวนพกั

ผ่อน เปิดให้แขกทีเ่ข้าพกัในโรงแรมเยีย่มชมได้ ปรากฏว่าไข่ไก่ นมแพะ

ทีเ่ลีย้งด้วยอาหารอินทรย์ีเหล่านัน้ กลายเป็นสนิค้าพรเีมีย่มของโรงแรม

ที่แขกต้องรีบตื่นมากินตอนเช้า เพราะมีจ�านวนจ�ากัด ขณะที่ถ่านจาก

กิ่งไม้ภายในแพ็คเกจที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากเศษกล่องกระดาษเหลือใช้ 

กลายเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมหิ้วกลับไป
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นอกจากน�าเศษผลไม้มาท�าน�้าหมักชีวภาพ 

น�าเศษอาหารมาท�าปุ๋ยหมักเพื่อปลูกผักไปใช้

ปรุงอาหารให้แขกที่พักในโรงแรมแล้ว 

เศษอาหารยังใช้เลี้ยงไก่ กิ่งไม้จากการตัดแต่ง

สวนนั้น ยอดอ่อนใช้เลี้ยงแพะ กิ่งใหญ่ใช้เผาถ่าน 

พื้นที่จัดการขยะดังกล่าวถูกจัดเป็นสวนพักผ่อน 

เปิดให้แขกที่เข้าพักในโรงแรมเยี่ยมชมได้ 

ปรากฏว่าไข่ไก่ นมแพะที่เลี้ยง

ด้วยอาหารอินทรีย์เหล่านั้น 

กลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของโรงแรม

ที่แขกต้องรีบตื่นมากินตอนเช้า 

เพราะมีจ�านวนจ�ากัด
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 ต่อมาในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ผู้บรหิารโรงแรม 11 แห่ง 

(จากทัง้หมด 17 แห่ง) ในนาม “กลุม่รกัษ์เชงิมน” และโรงกรองน�า้ 1 แห่ง 

จงึลงนามประกาศปฏิญญาเชงิมนว่าด้วยการจัดการขยะอนิทรีย์ ร่วมกบั

เทศบาลนครเกาะสมยุ มสีาระส�าคญัดังนี้

1. ร่วมมือกันคัดแยกขยะอินทรีย์ต้นทาง และไม่น�าส่ง

ขยะอินทรีย์ให้เทศบาลฯ 100% หรือทุกโรงแรมจะ

จัดการให้ขยะเปียกเป็นศูนย์ภายในปี 2560  

2. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการจัดการขยะอินทรีย์ ตลอดจนเป็นเครือ

ข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3. สนบัสนนุผลติภณัฑ์แปรรปูจากขยะอนิทรย์ี ด้วยพลงั

ซื้อสีเขียว 

 ปลายปี 2560 ปรากฏว่ามีโรงแรม 6 แห่ง สามารถลดขยะ

อินทรีย์ให้เหลือศูนย์ โดยไม่ต้องให้เทศบาลมาจัดเก็บ เนื่องจากยังไม่มี

การรวมศูนย์ของข้อมูล โรงแรมแต่ละแห่งจึงจัดเก็บข้อมูลเฉพาะส่วน

ของตน และมีการจัดประชุมในกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง

 สิ่งที่น่ายินดีมากคือ โรงแรมบางแห่งก�าลังขยับไปท�าประเด็น

สิง่แวดล้อมเรือ่งอืน่ๆ เช่น แนวคดิทีจ่ะส่งเสรมิให้ชมุชนใช้ขยะเปียกท�า

ปุ๋ยหมักเพื่อปลูกผักอินทรีย์ แล้วโรงแรมต่างๆ รับซื้อผักจากชาวบ้าน 

เพือ่ให้ทกุกลุม่เดนิหน้าท�าสมยุให้ยัง่ยนื เป็นต้น ในเชิงปฏบิตักิารยังเกดิ

กจิกรรมเดนิรอบเกาะสมยุผ่านทกุชมุชนเพ่ือปลกุจติวญิญาณคนสมยุให้

ลกุขึน้มาท�าสิง่ต่างๆ เพ่ือสมยุยัง่ยนืในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561
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 “อันนี้เป็นการต่อยอดจากขยะเปียก ในส่วนตัวผมก็คิดว่า

เรายังเอาขยะเปียกเป็นแกนกลาง เพราะการจะเดินไปสู่เกษตรอินทรีย์ 

ชุมชมและธุรกิจพึ่งพากันได้ มันก็เริ่มได้จากตรงนี้ จากส่ิงที่เราท�าอยู่ 

แต่ต้นทุนและความสนใจของชุมชนอาจแตกต่างกัน อาจจะคิดต่างกัน 

มีสิ่งที่จะท�าต่างกันก็ไม่เป็นไร อะไรก็ได้ท่ีจะท�าให้สมุยยั่งยืน ดีท้ังนั้น” 

โกหม�่า กล่าว
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โมเดลละไมใจดี ขยะเปียกผลิตไบโอแก๊ส

 ชุมชนละไมแบ่งเป็น 3 เขต 11 ชุมชน โดยสภาพเป็นที่พัก

อาศัย มบ้ีานเรอืนหนาแน่น คอนโดมิเนยีม และรสีอร์ท การจะให้แต่ละ

บ้านจัดการขยะเองค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่รองรับส�าหรับ

เป็นบ่อขยะ ซึ่งหาได้ยาก 

 กรรมการชุมชนละไมเร่ิมต้นจัดการขยะเปียกท่ีถนนคนเดิน

ก่อน เพราะเป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะสมุยท่ีมีทุกสัปดาห์ 

มีนักท่องเที่ยวและร้านค้าจ�านวนมากจึงมีปริมาณขยะมากไปด้วย 

กรรมการชุมชนทดลองให้มีการแยกขยะ 7 ประเภทตามที่เคยมีนัก

วิชาการเข้ามาให้ความรู้ และเชิญคณะท�างานไปดู แต่พบปัญหาว่าเมื่อ

แยกขยะได้แล้ว ไม่รูจ้ะจดัการขยะเปียกอย่างไร เพราะไม่มสีถานทีป่ลาย

ทางส�าหรับก�าจัดขยะ จึงเกิดวงประชุมหารือกันขึ้น 
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 ในการประชุมนั้น “โกติ” ธิติพันธ์ จันทร์ทอง กรรมการ

ชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยเสนอว่า ถ้าได้เคร่ือง

แปรรูปขยะเป็นไบโอแก๊สจากเทศบาลมาก็น่าจะดี เครื่องผลิตไบโอแก๊ส

ของเทศบาลฯ จดัซือ้มาในราคาเครือ่งละประมาณ 1.8 ล้านบาท  ปัจจบุนั

ไม่ค่อยได้ใช้งาน  ถ้าได้มาก็จะใช้ก�าจดัขยะเปียก และได้แก๊สให้โรงเรยีน

วัดละไมใช้ โรงเรียนต้องท�าอาหารกลางวันเล้ียงเด็กมีค่าใช้จ่ายค่าแก๊ส

ประมาณปีละ 20,000 บาท เมื่อกรรมการชุมชนต้องการเช่นนั้น จึงได้

นัดหมายเข้าพบนายกเทศมนตรีอีกครั้ง

 “ก่อนนีเ้ครือ่งอยูเ่ทศบาล เอาขยะเปียกไปใส่ เดนิเครือ่ง พอได้

แก๊สก็ปล่อยทิง้ ไม่ได้ใช้ ทางหวัหน้าฝ่ายในเทศบาลฯ เกรงว่าถ้าให้ชมุชน 

ชมุชนจะท�าไม่ได้ ผมบอกท�าไมไม่ลอง ในทีป่ระชมุ ไทยพบีเีอสกบ็อกว่า 

“โกติ” ธิติพันธ์ จันทร์ทอง สมาชิกเทศบาลนครเกาะสมุย
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ถ้าชุมชนอยากท�า ควรจะให้ลองท�า ได้ไม่ได้ค่อยว่าอีกที อย่างน้อย

ก็ได้เรียนรู้ ผมก็บอกว่าให้เขาลองสิ ดีกว่าตั้งทิ้งไว้เฉยๆ และชุมชนได้

ศึกษามาบ้างแล้วว่า เครื่องท�าอะไรได้บ้าง จะบริหารจัดการยังไง ถึงขอ

น�าเครือ่งไปใช้ และนายกฯ สัง่การให้ย้ายเครือ่งมาตดิตัง้ทีโ่รงเรยีน ทาง

เราดีใจกันมาก ถ้าไม่ได้ไทยพีบีเอส เราอาจจะไม่ได้เครื่องนี้ ขยะก็ไม่รู้

จะก�าจัดยังไง โรงเรียนยังคงต้องซื้อแก๊สต่อไป” โกติ เล่า 

เตาเผาขยะและผลิตไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์

ที่คณะกรรมการชุมชนละไมขอจากเทศบาลนครเกาะสมุย

และน�ามาผลิตไบโอแก๊สเพื่อใช้ในโรงเรียน 
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 เครื่องผลิตไบโอแก๊สถูกย้ายมาติดตั้งท่ีโรงเรียน ทางชุมชน

สร้างโรงเรอืนกนัแดดกนัฝน และเดนิเครือ่งได้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2560 

ท�าให้โรงเรียนวัดละไมลดค่าซื้อแก๊สลงไปมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนที่ยัง

คงต้องซือ้แก๊สทัว่ไปบ้าง เพราะบางช่วงเวลาหรอือาหารบางชนดิต้องใช้

ไฟแรง จึงต้องใช้แก๊สที่มีแรงดันสูง

 เนื่องจากเครื่องนี้สามารถรองรับขยะได้วันละ 400 กิโลกรัม 

ท�าให้ขยะเปียกจากถนนคนเดนิทีม่เีพยีงสปัดาห์ละครัง้ มีไม่เพยีงพอต่อ

ศักยภาพของเคร่ือง จึงเกิดการขยายเครือข่าย ประสานตลาดสด 

โรงแรม 4 แห่ง และร้านค้าปลีกแฟมิลี่มาร์ท 17 สาขาในย่านละไม ให้

ส่งขยะเปียกและอาหารหมดอายุมาก�าจัดที่เครื่องนี้ แต่ช่วงท่ีนักท่อง

เที่ยวมีจ�านวนน้อย (low season) จะได้รับขยะเปียกจากแหล่งต่างๆ 

น้อยลงด้วย

 สิ่งที่ตามมาก็คือโรงเรียนวัดละไมขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียน 

ผู้ปกครอง รวมถึงครูด้วย โดยให้แยกขยะรีไซเคิลท่ีบ้านน�ามาเข้า

โครงการธนาคารขยะ มนีกัเรยีนเข้าร่วม 100 กว่าคน จากทัง้หมด 544 

คน มีขยะเฉลี่ย 40-50 กิโลกรัม/สัปดาห์

 “โครงการเริ่มประมาณเดือนกันยายน 2560 ใช้เงิน

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) งบเทศบาล ขยะที่น�า

มาส่วนใหญ่เป็นขวดน�้าด่ืม ขวดนม เด็กยังแยกไม่ออกระหว่าง

พลาสติก ซองใส่ไอติมกับกระดาษ ยังน�าไปรวมกับช่องที่เป็นกระดาษ 

ต้องปลูกฝังไปเรื่อยๆ” พรทิพย์ แซ่ตัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าว 
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นักเรียนกล่าวค�ารายงานผลการด�าเนินงานต่อรัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ

ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน
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เนื่องจากเครื่องนี้สามารถรองรับขยะ

ได้วันละ 400 กิโลกรัม ท�าให้ขยะเปียกจาก

ถนนคนเดินที่มีเพียงสัปดาห์ละครั้ง 

มีไม่เพียงพอต่อศักยภาพของเครื่อง 

จึงเกิดการขยายเครือข่าย ประสานตลาดสด 

โรงแรม 4 แห่ง และร้านค้าปลีกแฟมิลี่มาร์ท 

17 สาขาในย่านละไม 

ให้ส่งขยะเปียกและอาหารหมดอายุ

มาก�าจัดที่เครื่องนี้
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บ่อผุด สร้างโมเดลพลังซื้อสีเขียว

 พื้นที่บ่อผุด เป็นต้นแบบของการจัดการขยะเชิงพ้ืนท่ี หมาย

ถงึเป็นการบรูณาการจดัการขยะเปียกให้ต้นทางกบัปลายทางมาเจอกนั  

ย่านบ่อผุดมีโรงแรมร้านอาหารฝั่งริมทะเล ร้านอาหาร 40-50 แห่ง อยู่

ในโซนท่องเทีย่วท่ีเรยีกว่าฟิชเชอร์แมนวิลเลจ มีโรงแรมจ�านวนหนึง่ และ

มีชุมชนดั้งเดิมเป็นพื้นที่ทางการเกษตร

 สุภิญญา ศรีทองกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

และผู้บริหารโรงแรมเวิลด์รีสอร์ท ที่บ่อผุด เนื่องจากทั้งเป็นผู้ประกอบ

การธุรกิจโรงแรม และท�างานเทศบาล จึงรับนโยบายนายกเทศมนตรี

ท่ีต้องการให้โรงแรมท�าขยะเปียกเป็นศูนย์ที่สถานประกอบการ และ
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มีความใกล้ชิดกับโรงแรมในพื้นที่ จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

รวมทัง้ธรุกจิโรงแรมเองก็มแีนวคิดร่วมกนัว่าอยากให้โรงแรมรมิหาดบ่อ

ผุดเป็นโรงแรมมาตรฐานสีเขียว 

 สุภิญญาเล่าว่า เน้นโรงแรมขนาดใหญ่ริมหาดก่อน 12 แห่ง 

เพราะมีส่วนได้เสียในการท่องเท่ียวมากที่สุด และมีความพร้อมทั้ง

ด้านก�าลังเงิน ก�าลังคน หากท�าได้แล้วค่อยขยายต่อ ตั้งเป้าร่วมกัน

ว่าสิ้นปี 2560 โรงแรมจัดการขยะอินทรีย์เหลือศูนย์ ไม่ต้องให้เทศบาล

เก็บอีกต่อไป โดยมีการเวียนกันดูงานและประชุมทุกเดือนเป็นรูปแบบ

เดียวกันกับย่านเชิงมน ท่ีนี่ก็มีต้นทุนอยู่เช่นกัน คือโรงแรมหรรษาที่

จัดการขยะเปียกมานานแล้ว โดยใช้การหมักปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก และ

น�ามาใช้ปรับปรุงดินซึ่งเป็นดินทรายท�าให้ดินดีขึ้น จนสามารถปลูกผัก

ภายในบริเวณโรงแรมได้ผลดี โรงแรมหรรษาจึงเป็นเสมือนพี่เล้ียงให้

กับโรงแรมอื่นๆ ได้

 “ส่วนท่ีเป็นขยะเปียกของร้านอาหารบนถนนคนเดนิฟิชเชอร์

แมน 40-50 ร้าน ค่อนข้างยาก จะหมกัปุย๋กไ็ม่มทีี ่เราขอให้ร้านอาหารแค่

คดัแยกขยะกพ็อ แล้วเราไปส่งเสริมให้เกดิปลายทางเพือ่รับขยะในพืน้ที่ 

เพือ่ลดปัญหาว่ารถขยะต้องเดนิทางมาเกบ็ไกล เกบ็ก็เอาไปท้ิงทีก่องขยะ

สะสม อีกทัง้ถนนก็แคบ รถขยะเข้ามาก็ล�าบากและไม่น่าด ูเราคยุกนัว่า

จะแยกขยะเปียกไปให้ปลายทางจดัการ ไม่ต้องมรีถขยะของเทศบาลเข้า

มา จึงไปตดิต่อฟาร์มหมแูละสวนผลไม้ทีจ่ะรบัจดัการขยะเปียกได้ และใช้

รถซาเล้งเข้ามารบัถงัขยะเปียกจากร้านอาหาร” สภุญิญา กล่าว 
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  ในช่วงเวลาเดยีวกนั สมชาย มเีพยีร น้องชายเจ้าของสวนผล

ไม้แห่งหนึง่เกษยีณอายมุากเ็หน็ว่า ขยะเปียกเหล่านี ้เป็นวตัถดุบิทีส่ามารถ

ท�าปุย๋ได้ จงึใช้ความรู้จากการเป็นวศิวกรมาปลกูสร้างโรงเรอืนเพือ่ทดลอง

ท�าปุย๋หมกั ใช้เงนิราว 3-4 หม่ืนบาท รองรับขยะได้วนัละ 1 ตัน 

 คณะท�างานตามไปดูกิจการที่โรงปุ๋ยแห่งน้ีและได้พบกับ

คุณสมชาย ทีเ่ล่าให้ฟังว่า ขายปุย๋ได้ราคาด ีก�าไรถงึ 50% เพราะได้วัตถดิุบ 

(ขยะเปียก) มาฟร ีแค่มาจดัการหมกั ท�าเองและมลีกูจ้างอกีเพยีงคนเดยีว 

ต้นทนุจึงไม่สูง และแม้จะได้ยนิข่าวว่า มหีลายรายทีส่นใจหนัมาท�าปุย๋หมกั

เป็นธุรกจิในอนาคต กไ็ม่ห่วงว่าตลาดจะเตม็ เพราะมโีรงแรมจ�านวนมาก 

แต่ละแห่งต้องซือ้ปุย๋ปีละเป็นแสนบาท แทนทีจ่ะซ้ือปุย๋เคมจีากบนฝ่ังก็ซือ้

ปุย๋อนิทรีย์ในเกาะ ราคาถกูกว่าและดนิสมยุเป็นดนิทราย ปุย๋อินทรย์ี

ปรบัปรงุดนิได้ดกีว่า ท�าให้ปลกูต้นไม้ดขีึน้ นอกจากนีค้ณุสมชายยังมแีผน

จะขยายก�าลงัการผลติให้เป็นวนัละ 3 ตนัต่อวันด้วย

 จากรูปแบบการจัดการขยะทีป่รากฏชัดขึน้ว่า การจะกระตุ้นให้

มกีารขยายตวัจัดการขยะได้นัน้ ความต้องการซือ้ผลติภณัฑ์แปรรปูจาก

ขยะเป็นเร่ืองส�าคญั จงึจดังาน Kick Off บ่อผุดพลังซือ้สเีขยีวขึน้เมือ่วนัที่ 

22 มถินุายน 2560 ให้มีการออกบทูโชว์ผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีม่กีารแปรรปู

ขยะอยูใ่นเกาะสมุย เพือ่ให้เกดิการพบปะ รบัรู ้และแลกเปลีย่นความรูก้นั 

รวมทัง้เป็นการขยายเครือข่ายการจัดการขยะเปียกให้กว้างขวางขึน้ โดย

ในงานวนันัน้ มกีารเชญิชวนโรงแรม 12 แห่งลงนาม MOU ร่วมกนัเพ่ือ

จัดการขยะเปียกให้เป็นศนูย์ ไม่มกีารส่งออกไปท้ิง จนถึงสิน้ปี 2560 มี

โรงแรมในย่านบ่อผดุจดัการขยะเปียกเป็นศนูย์แล้ว 4 แห่ง
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 “การจะให้เขาลุกข้ึนมาจัดการขยะ ซึ่งต้องลงทุนด้าน

เครื่องจักร ค่าไฟฟ้า ท�าอย่างไรให้เขาเป็นปลายทางที่ได้ประโยชน์จาก

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น คือปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งควรมีราคาสูงกว่า

ปุ๋ยเคมี เพราะปลอดภัยกว่า เราอยากให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะ

อินทรีย์ในรูปแบบนี้ ถ้ามีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกหลายๆ ราย 

เทศบาลฯจะลดภาระการก�าจัดขยะที่ปลายทาง” สุภิญญากล่าว
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 “การจะให้เขาลุกขึ้นมาจัดการขยะ 

ซึ่งต้องลงทุนด้านเครื่องจักร ค่าไฟฟ้า 

ท�าอย่างไรให้เขาเป็นปลายทางที่ได้

ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 

คือปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งควรมีราคาสูงกว่าปุ๋ยเคมี 

เพราะปลอดภัยกว่า 

เราอยากให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์

ในรูปแบบนี้ ถ้ามีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก

หลายๆ ราย เทศบาลฯจะลดภาระการ

ก�าจัดขยะที่ปลายทาง”
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ธรรมนูญชุมชน “บางมะขามโมเดล”

 พื้นที่บางมะขามมี 1,200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ปลกูมะพร้าวแกง ผกัสวนครวั มีชาวบ้านเลีย้งหม ูและไก่ 4-5 ราย เลีย้ง

ไว้เพื่อก�าจัดเศษอาหารในบ้านมากกว่าเพื่อการค้า

 หลังจากชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลฯ ผ่านงบ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ไปดูงานนอกพื้นท่ี 

2 ครั้ง เทศบาลฯ จึงสนับสนุนให้ชุมชนจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ยกระดับเป็นหนึ่งในสี่โมเดล เป็น “บางมะขามโมเดล” หรือโครงการ

บริหารขยะต้นทางบ้านบางมะขามขึ้น มีโรงพิมพ์สมุยอักษรเป็นพี่เลี้ยง 

เริ่มด�าเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 มีชุมชนเข้าร่วม 2 แห่งประกอบ

ด้วย บางมะขามวัดใหม่ 54 ครัวเรือน, บางมะขาม 1 จ�านวน 50 ครัว

เรือน (จากทั้งหมด 1,200 ครัวเรือน)
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  วธิกีารของทีน่ีค่อื กรรมการชมุชนประชมุหารอืกนัแล้วจดัท�า

หลักการจัดการขยะของชุมชน เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชน” ที่สมาชิก

จะรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน หลักการที่ว่าคือการจัดการขยะ 3 สถานี 

ประกอบด้วย สถานต้ีนทาง คือบ้านเรือนและร้านอาหารให้มกีารคดัแยก  

สถานีที่ 2 สถานีก�าจัด ท�าน�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปัจจุบันมี 2 แห่ง 

และ สถานีสุดท้าย คือ สถานีทิ้งขยะ ต้องเป็นขยะที่เหลือจากการแยก

แล้ว โดยน�ามาวางเป็นเวลา ผกูมดัถงุให้เรยีบร้อย เพือ่ให้รถขยะเทศบาล

มาจัดเก็บไป

 กรรมการชมุชนบอกว่า ข้ันแรกกรรมการจะลงพ้ืนทีไ่ปพบชาว

บ้าน และร้านอาหารเพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ 

โดยเน้นแถบชายทะเลก่อน ขณะนี้ท�าไปได้จ�านวนหนึ่งแล้ว 

 ส่วนการรับขยะจากตลาด ร้านอาหารไปยังสถานีก�าจัดก็

ใช้เงินกองทุนที่ได้มาจ้างชาวบ้านที่มีรถซาเล้งให้ช่วยจัดเก็บ ข้อมูล 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 จัดเก็บขยะจากโซนชายหาด ซึ่งเป็นร้าน

อาหาร 7  แห่งจากทั้งหมด 20 กว่าแห่ง และภายในชุมชนได้รวม 

40 กิโลกรัม/วัน

 กรรมการชุมชนบอกว่ามีเป้าหมายคือ อยากให้ชุมชนสะอาด 

น่าอยู่ ปราศจากขยะ ชาวบ้านมีสุขภาพดีได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 “เราขอเงนิงบประมาณมาด�าเนนิการแค่สามเดอืนพอเล้ียงตวั

ได้ พอท�าน�า้หมกัชีวภาพ ท�าปุย๋หมกั น�าไปจ�าหน่ายก็มรีายได้ท�าต่อ ชาว

บ้านทีป่ลกูต้นไม้ต้องซือ้ปุย๋จากนอกเกาะสมยุอยูแ่ล้ว” ภริมย์ สวุพฒัน์ 

ประธานชุมชนบางมะขามวัดใหม่ กล่าว
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 ขณะที่เลขานุการ กรรมการชุมชนบางมะขามวัดใหม่ ย�้าเป้า

หมายว่า ต้องการท�าท้ังชุมชน ตอนน้ีท�าเป็นตัวอย่างเพ่ือให้เห็นว่า

ท�าได้จริง เพียงแต่ต้องใช้เวลา อยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม กรรมการ

ชุมชนพร้อมสนับสนุน เช่น คนไหนต้องการท�าน�้าหมักชีวภาพเองที่

บ้าน กรรมการก็น�าอุปกรณ์ไปให้  ถ้าประสบความส�าเร็จก็ขยายไปได้ 

ก่อนหน้าน้ีมีชาวบ้านท�าน�้าหมักใช้เองบ้าง แต่ไม่มากนัก เพราะไม่มี

คนจุดประกาย

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่จัดการไม่ได้ คือ ขยะจร มา

จากโรงแรม วิลล่า บ้านพักฝรั่งบนภูเขาท่ีรถขยะเทศบาลไม่สามารถ

ขึ้นไปจัดเก็บได้ คนที่อยู่บนพื้นที่ดังกล่าวจะน�าขยะใส่ถุงด�ามาทิ้งข้าง

ถนนในช่วงเช้าหรือตอนดึกครั้งละ 10-20 ถุง ซึ่งไม่ตรงตามเวลาที่

เทศบาลนัดมาจัดเก็บ (16.00-20.00 น.) เมื่อสุนัขรื้อคุ้ย ท�าให้พื้นที่

บริเวณนั้นสกปรก
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 นบัแต่ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องวางความขดัแย้งในการจดัการขยะ

กองใหญ่ลงชัว่คราว และพบโจทย์ทีจ่ะแก้ร่วมกนัคือ จดัการขยะเปียก จน

กระทัง่เกดิ 4 โมเดลต้นแบบขึน้ แต่คณะท�างานคยุกนัว่า ยงัไม่ได้บรรลุ

ภารกจิอย่างน่าพอใจ เพราะแม้จะเกิด 4 พืน้ท่ีต้นแบบ แต่มนักเ็สมอืน

ต�าราหรอืคูม่อื ทีต้่องการเตมิเตม็ด้วยการขยายไปใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่

บรรลุเป้าหมายในเชิงปรมิาณคอื ลดขยะต่อวันลงให้ได้จรงิ นัน่หมายถึง

ต้องมีผู้สร้างขยะรายอืน่ๆ หรอืภาคส่วนอืน่ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ

เลอืกหยบิโมเดลต้นแบบไปใช้หรือมีรปูแบบใหม่กต็าม คณะท�างานจงึยัง

คงมุง่ไปทีภ่าคส่วนทีส่ร้างขยะมากทีส่ดุตามแผนเดมิ คอื ภาคการท่องเทีย่ว

ทีส่ร้างขยะราวร้อยละ 60 -70 ของปรมิาณขยะท่ีเกิดขึน้ 

4 โมเดล 
ยังไม่จบภารกิจของคณะท�างาน
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 นี่คือโจทย์ที่ท้าทายคณะท�างานมาตลอด เพราะการเข้าหา

กลุ่มเป้าหมายนี้ ไม่ง่าย เนื่องจากธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มีเจ้าของเป็น

บริษัทข้ามชาติหรือไม่ก็เครือธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีโรงแรมจะรับนโยบาย

จากบรษิทัแม่ ทีส่่วนมากไม่ได้ให้ความสนใจการจดัการขยะอย่างจรงิจงั

มากนัก หากจะให้โรงแรมเหล่าน้ันหันมาร่วมขบวน จ�าเป็นต้องเข้าถึง

ระดับ CEO ของแต่ละค่ายเพื่อให้ออกนโยบายกันเลยทีเดียว ขณะที่

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ซ่ึงเป็นทัง้ของคนท้องถิน่และคนต่างถิน่ 

ส่วนใหญ่มทีศันะว่า จ่ายเงนิให้เทศบาลแล้วกเ็ป็นหน้าทีเ่ทศบาลจดัเกบ็

ไปด�าเนินการ แต่คณะท�างานคงไม่สามารถเดินเคาะประตูบ้านทุกค่าย

ทุกแห่งได้ จึงมองตัวช่วยที่จะสามารถดึงธุรกิจโรงแรมเข้ามาร่วมให้ได้

มากที่สุด

 วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูบ้รหิารได้เข้าพบผูว่้าการการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหาทางเข้าถึงผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวทุกระดับ ททท.ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาสายวิชาการเข้ามา

ประสานงานกับคณะท�างาน มีการลงพื้นที่ร่วมกันเพ่ือให้ ททท.เข้าใจ

สภาพการณ์และเงือ่นไขต่างๆ หลงัจากนัน้กม็กีารประสานอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อขอให้สร้างช่องทางท่ีจะน�าผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ

ขยะเปียก หลงัจากประชมุกนัหลายครัง้ คณะท�างานต้องตดัสนิใจรามอื

และมองหา “ตัวช่วยใหม่”  

 คณะท�างานได้มีโอกาสพบ อาจารย์วนิดา ศรีชัย วิศวกรสิ่ง

แวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมเวิลด์รีสอร์ท ซึ่งคลุกคลี

ท�างานด้านส่ิงแวดล้อมที่สมุยมา 4 ปีแล้ว เข้าใจดีถึงความยากล�าบาก
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กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ให้สัมภาษณ์ในโอกาสมาลงพื้นที่ร่วมงานการจัดการขยะของเกาะสมุย
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ในการประสานส่วนต่างๆ และชื่นชมในการท�างานของไทยพีบีเอสใน

เรื่องนี้ จึงได้เข้ามาช่วยเติมเต็ม

 “อาจารย์รู้จกัคนเยอะมาก รูจ้กัรฐัมนตรกีระทรวงดจิิทลัฯ ซึง่

พยายามผลักสมุยให้เป็นสมาร์ทซิต้ี และนัดให้ไปคุยนอกรอบกับ

รัฐมนตรี แต่สมุยไม่อยู่ในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ จึงแนะน�าให้คุยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 

และนัดวันให้คณะท�างานเข้าพบรัฐมนตรี เมื่อเราไปพบท่าน ก็เป็น

จงัหวะเดยีวกับทีก่ระทรวงท่องเทีย่วจะเปิดพืน้ทีท่่องเทีย่วชดุใหม่ เรยีก

ว่าคลัสเตอร์ที่ 9 หมู่เกาะทะเลใต้ พะงัน สมุย เกาะเต่า 

 “ผมได้คยุนอกรอบกบัเลขารฐัมนตรแีละรฐัมนตรเีลก็น้อย เขา

สนใจสิง่ทีเ่ราท�ามาก บอกอยากลงไปดพ้ืูนทีสั่กครัง้ช่วงกลางปี พอดีคณะ

ท�างานก็วางแผนไว้ว่าจะจัดเวทใีหญ่เพือ่สรปุบทเรยีน เมือ่ตรวจสอบวนั

เวลาท่ีรัฐมนตรีสะดวกที่จะมาร่วมงานแล้ว จึงสรุปว่าจัดงานวันที่ 1 

กันยายน 2560 โดยขอให้ทางกระทรวงเป็นผู้เชิญผู้ประกอบการท่อง

เที่ยวที่สมุยเข้าร่วม” นิติธร เล่าถึงการได้มาซึ่งตัวช่วยใหม่

 โดยปกตธิรรมเนยีมของหน่วยงานราชการ เวลารัฐมนตรีลงพ้ืน

ที่ หน่วยงานต่างๆ จะมาน�าเสนอผลงานและรับการมอบนโยบายของ

รัฐมนตรี

 “แต่เวทีของสมุย เราหารือกันว่า เมื่อรัฐมนตรีตั้งใจมาดูการ

จดัการขยะท่ีสมุย ก็ควรให้สมุยโดดเด่น ขอให้มเีวทีเป็นของคนสมยุส่วน

หนึ่งเพื่อให้พวกเขาน�าเสนอโมเดลต้นแบบที่พวกเขาสร้างขึ้น นอกจาก

เป็นการส่งเสริมก�าหลังใจให้คนสมุยแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดรูปแบบ
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การจดัการขยะไปสูผู้่เข้าร่วมสมัมนาซึง่เป็นผู้ประกอบการธรุกจิโรงแรม

และหน่วยงานรัฐเป็นหลัก” จิตติมา เล่า

 คณะท�างานร่วมออกแบบงานสัมมนากับเทศบาลฯและฝ่าย

ยทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ แม้จะมขีลกุขลักบ้าง หรือรปูแบบอาจจะไม่

เป็นที่คุ้นชินของราชการนัก เนื่องจากขอให้มีเวทีเสวนาของ 4 โมเดล

ต้นแบบ น�าเสนอให้รัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ และเชิญ

รฐัมนตรลีงพืน้ท่ีเพ่ือดูการจัดการขยะจรงิของ 4 โมเดลต้นแบบ แต่การ

วางก�าหนดการก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

 ก่อนวันงาน คณะท�างานสมุยสะอาดได้ตระเตรียมกับท้ัง

เทศบาลและเครือข่ายที่เป็นโมเดลต้นแบบท้ัง 4 พื้นท่ี เพื่อให้ทราบ

ว่างานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวสมุยอย่างไร มีการจัดตัวแทน

โมเดลต้นแบบทั้ง 4 แห่งและตัวแทนจากเทศบาลข้ึนเสวนาบนเวที มี

การเตรียมการชัดเจนว่าใครควรพูดเรื่องใด ประเด็นไหน ควรมีข้อ

เสนอแนะใดบ้าง ทั้งน้ีเพื่อให้การน�าเสนอครอบคลุมทุกประเด็นและ

ไม่ซ�้าซ้อนกัน

 ในเวทีเสวนาที่มีวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส 

ด�าเนนิการเสวนา ท�าให้คณะท�างานเหน็ว่าคดิไม่ผดิทีผ่ลกัดนัให้คนสมยุ

ได้ขึ้นเวทีบอกเล่าการท�างานที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีและผู้ร่วมสัมมนาฟัง 

ท�าให้พวกเขามีก�าลังใจมากขึ้นและมีพลังบวกมากมายในเวทีครั้งนั้น

 “วันนั้นสื่อมาเยอะ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรี

ท่องเที่ยวฯ ก็ ‘อิน’ มาก และพูดให้ก�าลังใจว่าคนสมุยท�าอย่างนี้ดี คน

สมุยก็มีก�าลังใจ ภาพที่ออกมาค่อนข้างดี ทุกคนต่างพูดว่างานนี้เกิด
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ขึ้นได้ คือมีรัฐมนตรีมาร่วมงานเป็นเพราะไทยพีบีเอส จริงๆ ต้องบอก

ว่า เกิดจากหลายส่วนประกอบกัน มันท�าให้ภาพการแก้ปัญหาขยะ

ของสมุยโดดเด่นชัดเจนขึ้น อย่างน้อยท�าให้คนพูดบนเวทีรู้สึกว่าเขา

ได้รับการยอมรับจากคนในห้องประชุม วันนั้นน่าจะเกือบ 200 คน 

กลุ่มใหม่ๆ ได้มาเห็น โครงการสมุยก็เป็นที่รับรู้ในน้ันด้วย มีกลุ่มมา

จากพะงันเขาบอกท�าอยู่เหมือนกัน อยากให้ไทยพีบีเอส ไปช่วยจัดตั้ง

ให้บ้าง เราก็คิดว่าอยากขยาย แต่ควรจะโดยให้กลุ่มในสมุยที่แข็งแรง

เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นแกนหลักต่อไป” นิติธรกล่าว

 หลงัจาก 1 กนัยายน 2560 โครงการสมุยสะอาดและ 4 โมเดล

ต้นแบบเริม่เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ มีกลุ่มต่างๆ ตดิต่อขอเข้าไปดงูานเพิม่ขึน้

เล็กน้อย ทุกโมเดลต้นแบบมีแนวโน้มว่าจะสามารถพูดคุยชักชวนผู้

ประกอบการและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ให้มาเข้าร่วมจดัการขยะเปียกได้

ง่ายขึ้น 

 ส่วนคณะท�างานยงัคงยดึแนวปฏบิตัสิม�า่เสมอ คอืลงพืน้ทีเ่พือ่

พูดคุย ไถ่ถาม ดูงาน กระตุ้น ช่วยประสาน ช่วยให้แนวคิด ฯลฯ เดือน

ละ 1 ครั้ง พร้อมๆ กับเตรียมเส้นทางเดินต่อไปให้กับสมุย เพราะไทยพี

บเีอสคงไม่สามารถฝังตวัอย่างถาวรกบัแห่งใดแห่งหนึง่หรอืเรือ่งใดเรือ่ง

หนึ่งได้ ซึ่งแน่นอน…เป็นเรื่องยากที่จะบอกกับทุกฝ่ายที่สมุย      
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สรุปผลการขับเคลื่อนงานในภาพรวม

พื้นที่ละไม พื้นที่เชิงมน พื้นที่บ่อผุด

• ถนนคนเดิน 3 แห่ง 

พัฒนาต้นแบบการคัด

แยกขยะ

• ขยะเปียกจากถนนคน

เดิน และตลาดน�าไป

ท�าไบโอแก๊สที่ ร.ร.วัด

ละไม

• พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้

การจัดการขยะ และ

เชื่ อมประสานการ

ท�างานกับทุกกลุ่ม

• พื้นท่ีบ ่อผุดร ่วมกับ

เทศบาลจัดการเชิง

พื้นท่ี บูรณาการร่วม

กบั โรงแรม ร้านอาหาร 

ชมุชน

• โรงแรม 12 แห่ง น�าโดย

โรงแรมหรรษารีสอร์ท 

เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารท�า

ปุ ๋ยอินทรีย ์จากขยะ

เปียก และเช่ือมการท�า

งานกับฟิซเซอร์แมน

(ถนนท่องเท่ียวริมหาด) 

ในการเก็บขยะเปียก

จากร้านอาหารไปท�าปุย๋

• เกดิพืน้ท่ีรบัขยะเปียก

จากเทศบาลเพือ่ท�าปุย๋

หมกัในพ้ืนท่ีของเอกชน

(อ.อรุณ มเีพียร)

• โรงแรมกลุม่เชงิมนรวม

ตวั 17 แห่ง แลกเปลีย่น

เรียนรู้การจดัการขยะ

ต้นทาง

• 6 โรงแรมจัดการขยะ

เปียกเป็นศูนย์

• มีการแลกเปลี่ยนขยะ

เพือ่น�าไปท�าปุ๋ย

• เ ต รี ยมขย ายผลสู ่

โรงเรียน และวัด

• พัฒนาเรื่องพลังซื้อสี

เขยีว อาหารออร์แกนคิ

ปลอดสารเคมี และ

เชื่อมกับศาสตร์พระ

ราชา
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พื้นที่บำงมะขำม เทศบำล

• ภาคประชาชนท� า

เกษตรอนิทรย์ี ขยายผล

น�าขยะเปียกไปเลี้ยง

สตัว์ และท�าปุย๋

• กลุม่แม่ค้าตลาดสดหน้า

ทอน เริม่คัดแยกขยะ

ต้นทาง

• เกดิธรรมนญูชมุชนใน

การบรหิารจดัการขยะ

ของชมุชน

• จั ดตั้ ง คณะท� า ง าน 

“สมยุสะอาด”ตดิตาม

การท�างานทกุพืน้ที่

• รับข้อเสนอของกลุ่ม

ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุ

• บรูณาการกบัแผนงาน

โครงการการจดัการสิง่

แวดล้อมเชงิพืน้ที่

• ฝ ่ ายกฎหมายของ

เทศบาลยกร่างเตรยีม

ประกาศเกี่ยวกับการ

อนุญาตให้ประชาชน

สามารถเกบ็ขยะไปท�า

ปุ๋ยได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

หมายเหตุ 

อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2560
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บนเวทีสัมมนา ที่ให้คนสมุยบอกเล่าเรื่องราวของตนเองในการจัดการขยะต้นทาง 

จากซ้ายไปขวาคือ อานนท์ วาทยานนท์, สุภิญญา ศรีทองกุล, สถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร, 

กฤษณา พรหมเกาะ และรามเนตร ใจกว้าง 



99เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

บทที่ 4
ก้าวต่อไป (ของสมุย)
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 นับถึงเดือนมกราคม 2561 คณะท�างานโครงการสมุยสะอาด 

ได้ไปขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ (On Ground) เป็นเวลา

ถึง 18 เดือนแล้ว คณะท�างานเริ่มคุยกันถึงแนวทางที่จะท�าให้การลด

ปริมาณขยะที่สมุยแข็งแรงและก้าวเดินต่อไปได้เอง 

 สิ่งที่คณะท�างานค�านึงถึงก็คือ เราจะส่งมอบอะไรให้สมุยเพื่อ

เป็นเครื่องช่วยในการเดินต่อไป เราจะติดตามอย่างไรเพื่อให้ 4 โมเดล

ขยายตัวต่อไปได้ เราจะใช้เวลาอย่างไรท่ีจะไม่ใกล้จนเกิดความเคยชิน

และไม่ห่างจนเกินไป เพราะทุกภาคส่วน ทุกโมเดล ต่างบอกเป็นเสียง

เดียวกันว่า “ไทยพีบีเอส อย่าทิ้งสมุยนะ” แต่โลกแห่งความเป็นจริงก็

คอืไทยพบีเีอสคงปักหลกัถาวรเพยีงทีห่น่ึงหรอืเรือ่งหนึง่คงไม่ได้ ขณะที่
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เริม่มกีารตัง้ค�าถามกับคณะท�างานเช่นกันว่า “สมยุแล้วยงัไงต่อ จะขยาย

การท�างานจากสมุยไปสู่แหล่งอื่นๆ อย่างไร”

 คณะท�างานจึงประมวลข้อมูลทั้งหมดน�ามาทบทวนร่วมกัน 

เพื่อหาว่าเราจะส่งมอบอะไรไว้ให้สมุย จึงพบว่านอกจาก 4 โมเดลท่ี

สามารถใช้เป็นต้นแบบได้แล้ว ยงัมเีรือ่งทีผ่ลกัดนัอยูแ่ละเป็นแนวทางที่

ส�าคัญส�าหรับการเดินต่อไปในระยะยาว คือ 1. การรับรองสิทธิ

ประชาชนในการจัดการขยะตามกฎหมายใหม่ 2. ฐานข้อมูลปริมาณ

ขยะท่ีจัดการได้เพื่อสร้างหมุดหมาย และ 3. หลักสูตรหรือวิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ขยายออกไป
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นอกจาก 4 โมเดลที่สามารถใช้เป็นต้นแบบได้แล้ว 

ยังมีเรื่องที่ผลักดันอยู่และเป็นแนวทางที่

ส�าคัญส�าหรับการเดินต่อไปในระยะยาว คือ 

1. การรับรองสิทธิประชาชนในการ

จัดการขยะตามกฎหมายใหม่ 

2. ฐานข้อมูลปริมาณขยะที่จัดการได้

เพื่อสร้างหมุดหมาย และ 

3. หลักสูตรหรือวิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้ขยายออกไป
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 นอกจากการติดตามความคืบหน้าในการขยายเครือข่ายโดย 

4 โมเดลแล้ว คณะท�างานจึงหันมาให้น�้าหนักในการเตรียมเครื่องมือ

ส�าหรับสมุยมากขึ้น 

 การรับรองสิทธิประชาชนในการจัดการขยะตามกฎหมาย

ใหม่ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีภาคประชาชนต้ังข้อสังเกตและท้วงติงมา

ตลอดเร่ืองหนึ่งก็คือ เมื่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 2560 บังคับใช้

เมื่อเดือนเมษายน 2560 มีความหมายว่า รัฐโดยท้องถิ่นเท่านั้นมี

อ�านาจจัดการขยะ หากเป็นผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม

กฎหมายซึ่งมีโทษอาญา ภาคประชาชนจึงกังวลว่า การจัดการขยะที่

ท�าอยู่ เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.น้ีทั้งส้ิน หากท�าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

เครื่องมือส�าหรับสมุย 
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การลงทุน เช่น คณุสมชาย มเีพยีร ลงทนุสร้างโรงหมกัปุย๋เพ่ือจ�าหน่าย 

เป็นต้น  หากปรากฏเป็นความผิดมีโทษอาญาจะท�าให้การจัดการขยะ

ต้นทางโดยภาคประชาชนล้มเหลว 

 เรื่องน้ีคณะท�างานได้ศึกษากฎหมายและหารือฝ่ายกฎหมาย

ของเทศบาลฯ เพื่อหาแนวทางให้ภาคประชาชนมีความม่ันใจในการท่ี

จะจัดการขยะด้วยตัวเองได้ ซึ่งเทศบาลฯ ก็ยินดี แม้จะยังไม่สามารถ

ออกเป็นเทศบัญญัติได้เพราะยังไม่มีประกาศกระทรวง แต่ก็บอกว่า

สามารถออกเป็นประกาศเทศบาลรบัรองการจดัการได้ เสมอืนเป็นการ

มอบหมายหรือกระจายอ�านาจให้ประชาชนเช่นกัน จึงเกิดการยกร่าง

ประกาศนี้ขึ้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของเทศบาลฯ และจะ

ประกาศใช้ต่อไป นี่คือ เครื่องมือชิ้นที่ 1

 เครื่องมือช้ินที่ 2 คือ ระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะท่ีจัดการ

ได้ เพื่อให้ทุกโมเดล ทุกโรงแรม ทุกร้านอาหาร หรือทุกชุมชน ที่มีการ

จัดการขยะต้นทาง เก็บข้อมูลและน�าเข้าระบบที่เป็น Online รวมเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลส�าหรับการค�านวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้

สมุยมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการส่งมอบตัวเลขก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง

ได้ตามข้อตกลงปารีสที่รัฐบาลไทยลงนามมีพันธะสัญญาอยู่ 

 เพราะคณะท�างานมองว่านี่จะเป็นอีกแรงผลักดันทั้งเทศบาล

และเครือข่ายต่างๆ ให้หันมาจัดการขยะต้นทางมากขึ้น เพราะมีหมุด

หมายเป็นตัวเลขให้เห็นและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด

ได้ โดยขอให้เทศบาลฯ จัดท�าโปรแกรมเก็บข้อมูล Online แบบง่ายๆ
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ขึ้นมา และเตรียมอบรมการใช้งานพร้อมแจกรหัสให้ log in เพื่อป้อน

ข้อมูลขยะของแต่ละแห่ง

 ส่วนคณะท�างานท�าหน้าที่ประสานกับองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เพือ่เชือ่มต่อความรูด้้านรปูแบบ วธิี

การจัดเก็บข้อมูลและการค�านวณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการ

จดัการขยะทีต้่นทาง ซึง่บงัเอญิตรงกบัโครงการทีอ่งค์การบรหิารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจกร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ 

UNDP มีโครงการเมืองคาร์บอนต�่า ซึ่งสมุยเป็นหนึ่งในพื้นที่ด�าเนินการ 

เจ้าหน้าท่ี UNDP จึงได้หารอืร่วมกบัคณะท�างานเพือ่ให้ด�าเนนิการไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดย UNDP จะด�าเนินโครงการเพื่อผลักดันให้สมุยเป็น

เมืองคาร์บอนต�่าต่อเนื่องถึง 3 ปี ซึ่งการจัดการขยะถูกบรรจุไว้ในแผน

ทันทีเมื่อได้หารือกับคณะท�างาน

 เครื่องมือสุดท้ายที่จะเกิดและเติบโตได้ด้วยเครือข่ายในสมุย

เองคือ หลักสูตรหรือวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ขยายออกไป เป็น 

กระบวนการส�าหรับฝึกอบรมและดูงานการจัดการขยะต้นทาง และยัง

เป็นขยายฐานผูพ้ร้อมเป็นวิทยากรด้วย คณะท�างานขอปรกึษาและเชิญ

อาจารย์สรุพล ธรรมร่มด ีวทิยากรกระบวนการ ไทยพบีเีอส มาช่วยจดั

ท�าหลักสูตรการบริหารจัดการขยะเปียก โดยร่วมกับเครือข่าย/ชุมชน 

ช่วยกันถอดบทเรียน และท�าเป็นหลักสูตรขึ้นมา 

 นอกจากได้หลักสูตรแล้ว ยังได้กลุ่มผู้พร้อมที่จะเป็นวิทยากร 

คอืบรรดาเจ้าขององค์ความรูจ้ากท้ัง 4 โมเดล พร้อมทัง้ร่วมกนัวางแผน

ว่าจะเปิดหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาอบรม 2 วัน รุ่นละ 30 คน 
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อาหารว่าง ทางเทศบาลนครเกาะสมุยรับเป็นเจ้า

ภาพ โดยขอใช้สถานที่ของวัดในแต่ละพื้นที่ได้ 

 เมื่อเครื่องมือพร้อม การส่งมอบจึงถูกก�าหนดขึ้นในวาระ

เดยีวกนักบัทีน่ายกเทศมนตรฯี บอกว่า ผูว่้าราชการจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ต้องการมาดงูานการจดัการขยะทีส่มยุ เทศบาลจงึได้ร่วมกบัไทยพบีเีอส

จดังาน “เหลยีวหลัง แลหน้า 1 ปี สมุยสะอาด” เมือ่วนัที ่25 มกราคม 

2561 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ

โรงแรม ร้านค้า ตวัแทนชมุชนต่างๆ  โดยม ีวชิวทุย์ จินโต ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงาน โดยช่วงเช้าเป็นงานในหอ

ประชุม ส่วนภาคบ่ายเทศบาลนครเกาะสมุย น�าผู้ว่าราชการจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ดูงานในพื้นที่ชุมชนบางมะขาม
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 การจดังานครัง้นีเ้ทศบาลนครเกาะสมุยเป็นเจ้าภาพเตม็ตัว จึง

ได้เชิญผูเ้กีย่วข้องกลุม่ใหม่ๆ เข้ามาร่วมงานจ�านวนมาก อาท ิกลุม่ธรุกจิ

ค้าปลีก ตลาดสด ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

และกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

 ในวันงานต้องเรียกว่าเป็นการจัดการเพ่ือขยายการมีส่วนร่วม

อย่างจริงจังเพื่อมุ่งสู่การจัดการขยะต้นทาง โดยนอกจากมีการแจก

เกียรติบัตรให้กับชุมชน และโรงแรม ที่มีระบบการจัดการขยะที่ดี 59 

ราย มีการชักชวนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาร่วมฟังเสวนาวิธีการจัดการขยะ

เปียกต้นทางจาก 4 โมเดลต้นแบบแล้ว ยังให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร่วมลงนาม MOU เพือ่ลดขยะเปียก

ร่วมกันอีกด้วย

สัญญาณที่ดี



108 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

ในวันงานต้องเรียกว่าเป็นการจัดการ

เพื่อขยายการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

เพื่อมุ่งสู่การจัดการขยะต้นทาง 

โดยนอกจากมีการแจกเกียรติบัตร

ให้กับชุมชน และโรงแรมที่มี

ระบบการจัดการขยะที่ดี 59 ราย 

มีการชักชวนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาร่วมฟังเสวนา

วิธีการจัดการขยะเปียกต้นทางจาก 

4 โมเดลต้นแบบแล้ว 

ยังให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร 

ร่วมลงนาม MOU เพื่อลดขยะเปียก

ร่วมกันอีกด้วย
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 “การแจกใบประกาศแบบนี้เขาชอบ เพราะเม่ือเขาท�าดี 

ต้องการให้มคีนเหน็ ต้องการให้มีคนรู ้เขากจ็ะภาคภมูใิจกบัสิง่ทีท่�าและ

ท�ามากขึ้นไปอีก ส่วนที่เซ็น MOU กันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีพันธะสัญญา

ร่วมกนันะ เราจะช่วยกนันะ อะไรแบบนี ้กจ็ะเป็นการช่วยขยายวงออก

ไปได้ด้วย” รามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรี กล่าว

 ขณะที่ช ่วงส�าคัญหนึ่งของงาน ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 

ผู้อ�านวยการส�านักข่าว ในนามกรรมการบริหารไทยพีบีเอส ได้กล่าว

ถึงเครื่องมือ 3 อย่างที่สมุยจะสามารถใช้เป็นปัจจัยในการขยายการ

จัดการขยะต้นทางต่อไป คือร่างประกาศรับรองสิทธิชุมชน ระบบฐาน

ข้อมูล และหลักสูตรฝึกอบรมจัดการขยะ ขณะที่มีเสียงเรียกร้องจาก

เครือข่ายและเทศบาลว่าขอให้ไทยพีบีเอสอย่าเพิ่งถอนตัวจากสมุย กับ

ทั้งได้ขอให้ไทยพีบีเอสลงนามในปฏิญญาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เพื่อร่วมจัดการขยะต้นทางของ

สมุยด้วย 

 คณะท�างานประเมนิกนัว่า บรรยากาศการจดังานคร้ังนีค้กึคัก

กว่าทุกครั้ง ทั้งผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการประจ�า และภาคส่วนอื่นๆ 

ตื่นตัวค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดี

 ท้ายที่สุด คณะท�างานได้เข้าพบนายกเทศมนตรีอีกครั้ง เพื่อ

หารือถึงแนวทางในปี 2561 โดยคณะท�างานเปิดเผยอย่างตรงไปตรง

มาว่าสมุยมีเครื่องมือเพียงพอที่จะสามารถเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ได้ 

เพียงแต่ต้องการการขยายเครือข่ายที่เข้าร่วมมากขึ้น ซ่ึงท่าทีของ

เทศบาลมีความตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะขยายเครือข่ายให้มากข้ึน โดย



110 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ผู้อ�านวยการส�านักข่าว ไทยพีบีเอส

เฉพาะกับภาคผู้ประกอบการโรงแรม มีแนวคิดว่าอาจจะจัดดินเนอร์

ทอล์ค (Dinner Talk) เชิญซีอีโอหรือเจ้าของโรงแรม เพื่อแจ้งให้ทราบ

ว่าเทศบาลนครเกาะสมุย ให้ความส�าคัญและด�าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการขยะต้นทาง โดยประกาศเป็นนโยบายชัดเจน และขอความร่วม

มือจากภาคธุรกิจโรงแรม  ขณะที่พร้อมสนับสนุนการขยายในภาค

ชุมชนด้วย
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 ในขณะทีภ่าคพลเมอืงกต็ืน่ตวั และลกุข้ึนมาสร้างผลงานทีจ่ะ

เป็นฐานที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต เช่น 

 “ป้านุ้ย กูรูจัดการขยะเปียก จดบันทึกทุกวัน และรายงานให้

คณะท�างานทราบทุกครั้งเม่ือพบกัน เช่น  เดือนพฤศจิกายน 2560 

จัดการขยะได้กว่า 4 พันกิโลกรัม เดือนธันวาคม 2560 ได้กว่า 5 พัน

กิโลกรัม ยังไม่ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 จัดการได้ 6 พันกว่ากิโลกรัม

แล้ว ป้านุ้ยเก็บข้อมูลทุกวัน กับกลุ่มโรงแรมที่บันทึกข้อมูลทุกวัน อย่าง

นี้พอระบบพัฒนาเสร็จก็น�าข้อมูลไปกรอกได้เลย” จิตติมา กล่าว

 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ โกหม�่า แกนน�าส�าคัญคนหนึ่งในภาค

พลเมือง ก็ตั้งใจต่อยอดให้คนสมุยเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา (Active 

Citizen) ด้วยการท�ากิจกรรมเดินรอบเกาะสมุย 39 วัน 39 ชุมชน ใน

ช่วงเดือนต้นเมษายน ถึงพฤษภาคม 2561 เพื่อปลุกจิตวิญญาณคน

เกาะสมุย 

 มาถึงตอนน้ี คณะท�างานก�าหนดบทบาทของตัวเองใหม่อีก

คร้ัง โดยเปลี่ยนจากการมาผลักดัน กระตุ้นให้เกิดการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ผ่านรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าทุกๆ เดือน เป็นขอให้

ภาคส่วนต่างๆ ที่สมุย เชิญมาดูงานเมื่อมีความก้าวหน้าส�าคัญ อาจ

เรียกได้ว่าเป็นการพลิกมุมเล่น คือท้าทายสมุยให้อวดโชว์ผลงานที่

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง มากกว่าที่ไทยพีบีเอสจะมาผลัก

ดันให้ท�ากิจกรรมใดๆ อย่างที่ผ่านมา
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(บน) ตัวอย่างตารางแสดงการจัดการขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล ในปี 2560

  (ขอบคุณโรงแรมละไมวันทาที่เอื้อเฟื้อข้อมูล)

(ขวา) ตัวอย่างการจดบันทึกรายวัน ในการจัดการขยะต้นทาง 

(ขอบคุณโรงแรมละไมวันทาที่เอื้อเฟื้อข้อมูล)



113เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด





115เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

บทที่ 5
หัวใจ On Ground
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 “สมุยโมเดล” เป็นค�าที่คณะท�างานได้ยินบ่อยครั้งขึ้นทั้งจาก

ภายในและภายนอกองค์กร ใช้เรียกเมื่อต้องการอธิบายถึงรูปแบบการ

ท�างาน On Ground เพื่อขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจาก

คนในพื้นที่ ในแง่ของคนท�างานอาจถือได้ว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งกว่าค�าชม

 โครงการสมุยสะอาดเดินทางมาได้หนึ่งปีเศษ อาจสังเคราะห์

วิธีคิดและวิธีท�าออกมาได้ดังนี้ 

 แรกที่มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานโดยก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีว่า 

“คณะท�างานมีหน้าที่พิจารณารูปแบบ แนวทางการด�าเนินงาน และ

กิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการสมุยสะอาด โดยท�า

หน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร” 
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เป็นโจทย์ที่กว้างมาก ส่ิงท่ีแรกที่คณะท�างานท�าก็คือ “คล�าหาทาง” 

เพราะ key word ส�าคัญคือต้องการความส�าเร็จของโครงการ จึงต้อง

ตีความและหาให้เจอว่าความส�าเร็จที่ต้องการนั้น คืออะไร และเพื่อที่

จะมุ่งหาเป้าหมายดังกล่าว คณะท�างานต้องศึกษาสภาพปัญหาซึ่งก็พบ

ว่าคอืความเห็นต่างในการจดัการขยะตกค้าง ทีม่สีภาพเป็นความขดัแย้ง

ค่อนข้างสูง 

 อย่างที่เล่าในตอนต้น ท่ามกลางความขัดแย้ง คณะท�างาน

ตระหนักถึงความเป็นสื่อสารมวลชนที่หาก ก�าหนดความส�าเร็จของ

โครงการอยู่ที่ต้องฟันธงทางออกทางใดทางหนึ่งระหว่าง 2 ทางที่เป็น

ความขัดแย้งนั้น คงไม่พ้นที่เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งด้วย และอาจจะท�าให้

ความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้นเพราะมีสื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และคณะ

ท�างานเหน็ว่า ลกัษณะงานประสานเช่นงาน On Ground ทีส่มยุนี ้เป็น

งานเชิงบวกที่ต้องการความร่วมมือ ไม่ใช่งานเชงิลบเพราะไม่ได้มุง่ไปท่ี

ตรวจสอบความถูกผดิของใคร จึงต้องมองหาเป้าหมายทีไ่ม่จ�าเป็นต้องฝ่า

เข้าไปในดงความขดัแย้งนัน้ จนค้นพบบางสิง่ทีคู่ข่ดัแย้งเห็นตรงกนั คอื

การจัดการขยะทีย่ัง่ยนืทีสุ่ดคอืการลดปรมิาณขยะ ไม่ใช่การก�าจัดขยะ 

 แต่การจะชกัจงูใจคูข่ดัแย้ง เพือ่ให้เหน็ว่ามบีางอย่างทีพ่วกเขา

อาจร่วมมือกันได้ เพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนกว่านั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

ไทยพีบีเอสเป็นเพียงบุคคลภายนอกท่ีจู่ๆ ก็เดินเข้ามา ดังนั้นการ

ท�าความรู้จัก การ “สร้างความเป็นเพื่อน” การสร้างความไว้วางใจกับ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ จนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจในภารกิจของคณะท�างานและเป้าหมายของไทยพบีเีอส เกดิความ
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สิ่งที่แรกที่คณะท�างานท�าก็คือ 

“คล�าหาทาง” เพราะ key word ส�าคัญ

คือต้องการความส�าเร็จของโครงการ 

จึงต้องตีความและหาให้เจอว่า

ความส�าเร็จที่ต้องการนั้น คืออะไร
 และเพื่อที่จะมุ่งหาเป้าหมายดังกล่าว 

คณะท�างานต้องศึกษาสภาพปัญหาซึ่งก็พบว่า

คือความเห็นต่างในการจัดการขยะตกค้าง 

ที่มีสภาพเป็นความขัดแย้งค่อนข้างสูง 
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เชื่อมั่นและไว้วางใจว่า ไม่ได้เข้ามาเพราะต้องการคัดค้านอะไร หรือ

เป็นกองหนุนของฝ่ายใด

 เพื่อชี้ช่องให้เห็นว่า ท่ามกลางความขัดแย้ง พวกเขามีต้นทุน

ทางความคิดบางอย่างที่สามารถจัดการขยะร่วมกันได้  คือการจัดการ

ขยะเกิดใหม่ โดยยังไม่ต้องตัดสินใจแบบแตกหักเพื่อที่จะจัดการขยะ

ตกค้าง คณะท�างานจึงต้องไป “เยือนทุกกลุ่ม” ที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มที่มี

ส่วนสร้างขยะอย่างภาคธรุกจิท่องเทีย่ว กลุม่ธรุกจิค้าปลกี กลุม่พลเมือง

สมยุซึง่เป็นกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มท่ีมีอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัการขยะ 

คอืเทศบาลฯ กรรมการชมุชน องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว พืน้ที่

ที่มีองค์ความรู้ทุกแห่งในสมุย เป็นต้น การนัดหมายเข้าพบปะพูดคุย

แต่ละกลุ่ม ไม่เพียงเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าน้ัน แต่ยึดหลักความสม�่าเสมอ

และเท่าเทียม ไม่ให้น�้าหนักกลุ่มใดมากกว่ากลุ่มใดอันจะน�าไปสู่ความ

เคลอืบแคลง ไม่ไว้วางใจ เพราะมันอาจกลบัมาเป็นสิง่บัน่ทอนความเชือ่

มั่นจนท�าให้การชักชวน ชี้ช่องทางให้เดินร่วมกัน ไม่ส�าเร็จ

 “ส่วนใหญ่คณะท�างานเราก็ไปสมุยคร้ังละ 2 วัน ตั้งแต่ลง

เครื่องบินก็ประชุม ดูงาน ประชุม ดูสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง เพราะ

การคุยหรือการลงพื้นที่กับแต่ละกลุ่ม ใช้เวลาทีละคร่ึงวัน เช้า บ่าย 

จนกระทั่งข้ึนเครื่องบินกลับตอนเย็นหรือค�่า มีคนถามเยอะว่าไปสมุย

บ่อยๆ ทะเลสวยไหม อยากจะบอกว่า พวกเราไม่เคยได้ลงไปสัมผัส

น�้าทะเลเคยครับ  ปีคร่ึงที่ไปๆ มาๆ นี่ มีลงไปเดินเหยียบทรายอยู่สอง

สามครั้งเพราะไปดูสภาพพื้นที่ พบปะพูดคุยกับบางกลุ่มที่บริเวณ

ชายหาดเท่านั้น” นิติธร กล่าว 



120 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

“ส่วนใหญ่คณะท�างานเราก็ไปสมุยครั้งละ 2 วัน 

ตั้งแต่ลงเครื่องบินก็ประชุม ดูงาน ประชุม 

ดูสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง 

เพราะการคุยหรือการลงพื้นที่กับแต่ละกลุ่ม 

ใช้เวลาทีละครึ่งวัน เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

จนกระทั่งขึ้นเครื่องบินกลับตอนเย็นหรือค�่า 

มีคนถามเยอะว่าไปสมุยบ่อยๆ 

ทะเลสวยไหม อยากจะบอกว่า 

พวกเราไม่เคยได้ลงไปสัมผัสน�้าทะเล

เคยครับ  ปีครึ่งที่ไปๆมาๆนี่ 

มีลงไปเดินเหยียบทรายอยู่

สองสามครั้งเพราะไปดูสภาพพื้นที่ 

พบปะพูดคุยกับบางกลุ่มที่

บริเวณชายหาดเท่านั้น”

นิติธร ทองธีรกุล
ผู้จัดกำรฝ่ำยเครือข่ำยและชุมชนสัมพันธ์
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 เมื่อความไว้วางใจเกิดข้ึน ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

ไทยพีบีเอสต่อกรณีนี้ ชัดเจน ทุกฝ่ายก็เริ่มเปิดใจมากขึ้น กระบวนการ

เพื่อเดินหน้าสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดขยะเกิดใหม่จึงเกิดขึ้น 

จนได้ฉนัทามตร่ิวมกนัทีจ่ะจดัการขยะเปียก ในจงัหวะนีเ้องทีอ่งค์ความ

รูต่้างๆ ทีซ่่อนตวัอยูใ่นสมยุ ไม่ว่าจะเป็นการท�าปุย๋หมกั การจดัการเศษ

กิ่งไม้ ลูกมะพร้าวที่เป็นปัญหาใหญ่ การท�าน�้าหมักชีวภาพ การท�าไบโอ

แก๊ส จึงได้โอกาสเผยตัวออกมา และท�าให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องเห็นว่า

ท�าได้จรงิ เมือ่มโีฟกสั มอีงค์ความรู้ มผีูท้ีพ่ร้อมจะถ่ายทอดวชิา เส้นทาง

จัดการขยะเปียกจึงเริ่มชัดเจนขึ้น 

 แม้จะมีบางช่วงที่ดูเหมือนจะเดินต่อไปไม่ได้ แต่ก็มีปัจจัยเข้า

มาช่วยเปิดทางที่จะไปต่อได้ ทั้งจากปัจจัยเหล่านั้น และจากการพบปะ

พูดคุยกับทุกกลุ่มกันบ่อยคร้ัง ท�าให้คณะท�างานสามารถ “สุ่มหา 

Change Agent”  จนพบจากคณุสมบตัขิองบางบคุคลหรือบางกลุม่ที่

กอ่ร่างสร้างรูปธรรมในการจัดการขยะเปยีกให้เห็น เมื่อเริ่มมสีิ่งจับต้อง

ได้ คณะท�างานจงึใช้วธิกีารเข้าไปดงูาน เพ่ือชกัชวนกลุ่มอ่ืนเข้าไปมส่ีวน

ร่วม เก็บเอาองค์ความรู้ วิธีการที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ และกระตุ้นให้

มคีวามก้าวหน้าในการด�าเนินงานมากข้ึน รวมทัง้ช่วยประสานหน่วยงาน

หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเข้ามาเติมเต็ม

 แม้ว่าคณะท�างานจะพยายามค้นหาความรู้ ข้อมูล วิธีการ

จดัการตลอดจนกลยทุธ์ต่างๆมาเพือ่เป็นแรงผลกัดนัให้แต่ละกลุม่มคีวาม

ก้าวหน้าและขยายเครือข่ายในการจัดการขยะเปียก จนเกิดเป็น 4 

โมเดลต้นแบบ 
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 กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับ

ทราบและสนใจแนวทางการจัดการขยะของสมุย มีการลงพื้นที่ดูงาน 

แต่ส่ิงท่ีคณะท�างานยึดถือมาตลอดก็คือ สถานภาพของไทยพีบีเอสท่ี

คณะท�างานบอกกับทุกภาคส่วนในสมุยเสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นการตัดสิน

ใจวางความขัดแย้งลง การตัดสินใจโฟกัสไปที่ขยะเปียก ตลอดจน 4 

โมเดลต้นแบบที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นเพราะคนสมุยและเป็นของคนสมุย

ทัง้สิน้ ไทยพบีเีอสไม่ได้เป็นเจ้าของอะไร เราเป็นเพียงผู้ประสานและจัด

กระบวนการให้เกิดเวทีที่เป็นมิตรส�าหรับทุกฝ่ายขึ้นเท่านั้น 

 “การเน้นความเป็นเจ้าของ” ให้กับคนท้องถิ่นได้มองเห็น

และภาคภูมิใจ เป็นอกีแรงผลักดนัส�าคญัทีท่�าให้แต่ละภาคส่วนยงัคงเดนิ

หน้าจัดการขยะเปียกอย่างต่อเนือ่ง เพราะเป็นการท�าในสิง่ทีต่นเองเป็น

เจ้าของ ขณะที่บางกลุ่ม บางคน บางภาคส่วนเริ่มขยายงานให้ไปสู่วง

กว้างมากขึน้ เพราะรูส้กึว่าก�าลงัท�างานของตนเอง เพือ่ความยัง่ยนืของ

ธุรกิจของตนเอง เพื่อบ้านของตนเอง

 แม้จะดูเหมือนไปได้สวย แต่ระหว่างทางการท�างาน On 

Ground ท่ีสมุยนี้ คณะท�างานก็ได้ “เรียนรู้ข้อบกพร่องตนเอง” ไป

พร้อมๆ กนัด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่หากมกีารประสานงานกบัส�านกัข่าว

และส�านกัรายการของไทยพีบีเอส เพ่ือให้เกิดการน�าเสนอประเดน็ทีน่่า

สนใจต่างๆ อันเป็นผลจากการท�างาน On Ground ผ่านสือ่โดยรายการ

ข่าวและรายการต่างๆ ในช่องทาง On Air และ Online ให้เกิดมากขึ้น

ตลอดระยะเวลาปีครึง่ได้ กอ็าจจะท�าให้รปูแบบการแก้ปัญหาขยะอย่าง

สมุย ถูกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆ ได้กว้างขวางกว่านี้ 
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 นอกจากน้ี ไขควงใช้ตอกตะปูไม่ได้ฉันใด งาน On Ground 

ก็อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ตอบได้ทุกโจทย์ฉันนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมี

ค�าถามถึงขยะตกค้างที่ยังคงกองทับความขัดแย้งอยู่ว่า ยังไม่มีทางออก 

ทกุเครือ่งมอืมข้ีอจ�ากัดของมนั นีเ่ป็นอกีหนึง่เรือ่งทีค่ณะท�างานได้เรยีน

รู้เช่นกัน

 “คล�าหาทาง สร้างความเป็นเพ่ือน เยือนทุกกลุ่ม สุ่มหา 

Change Agent เน้นความเป็นเจ้าของ เรียนรู้ข้อบกพร่องตนเอง” 

เป็น 6 วิธีคิด วิธีท�างานที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการท�างาน On 

Ground โครงการ สมยุสะอาด จนได้รบันามเรยีกขานว่า “สมุยโมเดล” 
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บทที่ 6
ไทยพีบีเอส 

สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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 เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ของไทยพบีเีอสตัง้แต่ปี 2559-2560 

ก�าหนดให้ตัวเองเป็น “ส่ือเพ่ือการเปล่ียนแปลง” มีกลยุทธ์การด�าเนิน

งานที่เรียกว่า On Air Online และ On Ground หมายถึงการบูรณา

การทกุช่องทางสือ่เข้าด้วยกนั ทัง้การสร้างสรรค์งานบนหน้าจอโทรทศัน์

และสือ่ใหม่ทางออนไลน์ ซึง่ท้ังสาม Platform นี ้เป็นการใช้งานหรอืให้

บริการสังคมแบบเดียวกับสื่อมวลชนทั่วไป แต่ไทยพีบีเอสยังมีการ

ท�างานแบบ On Ground เพ่ิมเข้ามา คือการท�างานร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายเร่ืองใดๆ อย่างมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมให้เกิด

การเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีผู่เ้กีย่วข้องพงึประสงค์และเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ นี่เป็นจุดที่ไทยพีบีเอสแตกต่างจากสื่ออื่นๆ
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 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�านวยการไทยพีบีเอส ระบุถึงผล

ของการบูรณาการของ 3 Platform นี้ว่า 

  “ประเด็นที่เราเปิดขึ้นมาไม่ได้แค่น�าเสนอแบบ แค่แจ้งข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าน้ัน แต่มีเป้าหมายที่จะท�าให้ประเด็นนั้นมัน

มีผล เรียกว่า ปลุกความสนใจ ปลุกความมีส่วนร่วมของประชาชน ดึง

พวกเขาให้ลกุขึน้มาสร้างความเปลีย่นแปลง เป็น Active Citizen ไม่ว่า

จะเปลี่ยนตัวเอง หรือเปลี่ยนสังคม"  รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

 แนวคิดนี้ตรงกับแนวทางของสื่อสารมวลชนแบบใหม่ใน

สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศแถบยุโรป นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 

เป็นต้นมา แนวทางการท�างานแรกเรียกว่า “งานสื่อสารทางออก” 

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ผู้อ�านวยการไทยพีบีเอส
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(Solutions Journalism) ซึ่งหมายถึงการสื่อสารประเด็นปัญหาสังคม

อย่างรอบด้าน มุ่งเน้นให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาและ

สาเหตุ รวมถึงทางออก ด้วยการน�าเสนอตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อค้นพบและ

ให้ข้อคดิในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวธิกีารหาทางออก เพือ่ให้ผูช้มเกดิ

ความเข้าใจ และเป็นการหนนุเสรมิให้เกดิพลังเพือ่สร้างการเปล่ียนแปลง 

 ส่วนแนวทางท่ีสองคือ “ส่ือพลเมือง” (Civic Journalism) 

หมายถึง บทบาทของสื่อสารมวลชนที่มากกว่าเพียงการน�าเสนอข้อมูล 

แต่เป็นสือ่มวลชนทีม่ส่ีวนร่วมในกระบวนการประชาธปิไตย โดยส่งเสรมิ

ให้พลเมอืงมส่ีวนร่วมกบัการขบัเคลือ่น เพือ่สร้างความเปล่ียนแปลง ตาม

แนวคดิของ “ประชาธปิไตยทางตรง” ทีป่ระชาชนมีความตืน่ตวั ต้องการ

เข้ามีส่วนในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ผู้ชม

ของสื่อพลเมือง จึงไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงผู้รับสื่อ แต่ยังเป็นสมาชิกของ

ชุมชนและสังคมด้วย  

 “โครงการสมุยสะอาด” เป็นตัวอย่างหนึ่งของไทยพีบีเอสที่

ใช้กระบวนการส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมกับการขับเคล่ือน เพ่ือ

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการของสื่อพลเมือง 

(Civic Journalism) เป็นหลัก และใช้งานสื่อสารมวลชนในรูปแบบ 

“งานสื่อสารทางออก” (Solutions Journalism) มาสนับสนุน เพื่อมุ่ง

ตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรคือ เป็นสื่อเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง
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 “โครงการสมุยสะอาด” 

เป็นตัวอย่างหนึ่งของไทยพีบีเอส

ที่ใช้กระบวนการส่งเสริมให้พลเมือง

มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อน เพื่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง 
ซึ่งเป็นกระบวนการของสื่อพลเมือง 

(Civic Journalism) เป็นหลัก และใช้งานสื่อสาร

มวลชนในรูปแบบ “งานสื่อสารทางออก” 

(Solutions Journalism) มาสนับสนุน

 เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรคือ เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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จิตติมา บ้านสร้าง 

ผู้ช�านาญการอาวุโส งานแผนและยุทธศาสตร์ข่าว

 “ด้วยความที่เป็นแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ท่ีวงการสื่อสาร

มวลชนเราเองยังไม่คุ้นชิน เพื่อนๆในองค์กรก็ถามเหมือนกันว่า งาน

อย่างโครงการสมุยนี่แม้ว่าผลจะออกมาดี แต่ว่างานแบบนี้ควรจะเป็น

งานของสือ่มวลชนท่ีมหีน้าท่ีสือ่สารเป็นหลกัหรือเปล่า งาน On Ground 

นีถ้่ามองดีๆ  มนักเ็ป็นงานส่ือสารชนิดหน่ึงเหมอืนกนันะ  ต่างกนัแต่เพียง

ว่าเป็นการส่ือสารทางตรงเลย คอืสือ่สารกนัด้วยการพดูคยุ ภาษาท่าทาง 

สหีน้าแววตา อารมณ์ และเป็น two way  communication ข้อความ

ทีส่ือ่ออกไปถงึผูร้บัสาร ไม่ได้ผ่านตวัสือ่ท่ีเป็นวัสดอุุปกรณ์ คอื คลืน่ หรอื

กระดาษ คณะท�างานเราจึงไม่เคยสงสยัว่าเราท�างานเกนิบทบาทหน้าที่

ความเป็นสื่อหรือไม่” จิตติมา กล่าว 
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 ขณะที่งาน On Air นอกจากน�าเสนอสภาพปัญหาในช่วงต้น

ของการเริ่มต้นโครงการแล้ว ยังติดตามน�าเสนอแนวทางการท�างาน

ของโครงการสมุยสะอาดเพื่อสะท้อนวิธีการเดินไปสู่ทางออกของปัญหา 

และน�าเสนอวิธีการจัดการปัญหาคือโมเดลการจัดการขยะรูปแบบต่าง

เพื่อให้เห็นว่ามีวิธีการที่สามารถจัดการปัญหาขยะได้จริงอีกด้วย 

ปรากฏเป็นข่าว เช่น

วนัที ่5 พฤศจกิายน 2559 มีข่าวไทยพีบีเอสเดนิหน้า

ผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วนท�าโครงการสมุย

สะอาด เพื่อลดขยะต้นทางสู่เส้นทางเกาะสีเขียว 

พร้อมตั้งเป้าหมายลดขยะลงให้ได้จากวันละ 150 ตัน

วนัท่ี 23  พฤศจกิายน 2559 นกัข่าวพลเมอืงรายงาน 

การจัดการขยะเกาะสมุย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ไทยพีบีเอส จับมือ

เครือข่ายชุมชนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เร่งวาง

แนวทางจัดการขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะขยะเปียก

ลดลงร้อยละ 20 

วนัที ่16 ธนัวาคม 2559 รายการเวทสีาธารณะ ออก

อากาศเรื่อง รีไซเคิลขยะเกาะสมุย 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 รายการพลิกปมข่าว 

รายงานคนสมุยรวมพลังแก้ปัญหาขยะ ฯลฯ
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 นบัจากเดอืนตุลาคม 2559 ถึงมกราคม 2561 มกีารเสนอข่าว

เกีย่วกบัการจดัการขยะสมยุประมาณ 30 ชิน้ และปรากฏเป็นข่าวเกอืบ

ทุกเดือน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2) 

 “ตอนลงไปกเ็ตม็เหนีย่ว ทัง้เวทสีาธารณะ ข่าว คอืการน�าเสนอ

ข่าว จ�านวนข่าวในขณะนั้น สมเหตุสมผล  ต้องอิงกับงาน On Ground 

ว่าแล้วเป็นอย่างไรต่อ เช่น เครือข่ายจัดกิจกรรมแล้วมันต้องเกิดอะไร

บางอย่างเป็นประเด็น หยิบแล้วน�ามารายงาน นักข่าวท้องถิ่นก็รู้และ

ท�าข่าว เพราะรู้ว่ามาเสนอให้ไทยพีบีเอสได้” ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 

ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกล่าว 
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 บทบาทของสือ่มวลชนในลกัษณะนี ้ไม่เพยีงคนในวงการสือ่สาร

มวลชนกระแสหลกัทีย่งัไม่คุน้ชนินกั ยิง่ส�าหรบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

จดัการขยะทีส่มยุทีไ่ม่เคยสมัผัสการท�างานของส่ือลักษณะน้ีมาก่อน ย่ิง

ประหลาดใจในบทบาทและวธิกีาร แม้ไม่รู้ว่าคอือะไร แต่ทกุคนทีเ่ก่ียวข้อง

กด็จูะพงึพอใจกบัวธิกีารท�างานแบบนีข้องสือ่มวลชน 

รามเนตร ใจกว้าง 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย

 “เมื่อก่อนผมพยายามคุยกับรองฯ ว่า ควรท�าที่ไหนให้ส�าเร็จ

สกัแห่งก่อน ท่ีเราท�าผิดพลาดคอืเปิดพ้ืนท่ีท�างานกว้างเกนิไป ท�าทัง้เกาะ 

พอไทยพีบีเอสมา เริ่มแต่ละจุดให้แข็งแรงก่อน เหมือนที่เทศบาลฯให้

เสียงสะท้อนต่องาน 
“สื่อพลเมือง” (Civic Journalism)
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เครื่องผลิตไบโอแก๊สไปไว้ที่โรงเรียน ก�าจัดขยะเปียกต้นทาง เป็น

แนวคิดว่าต่อไปโรงแรมซื้อเครื่องเล็กๆ ส�าหรับท�าเองได้ไหม ...เรา

ท�างานร่วมกันไทยพีบีเอสมาหลายคร้ัง ผมเปิดใจว่าปัญหามีอย่างน้ีก็

แก้กันไป ไม่ได้กลัวจะมาจับผิดเลย”

หมื่นศิลป์ พูลสวัสดิ์ 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย

 “งานที่ไทยพีบีเอสท�ามีสองส่วน ส่วนแรกทีมท�างานในพื้นที่ 

ขับเคลื่อนให้คนในพื้นที่ท�างาน แต่ด้วยภาพคนเชื่อว่าเป็นสื่อสาธารณะ 

มีความน่าเชื่อถือ เวลาขอนัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  มี

คนมาร่วม เทศบาลฯ ได้พลงัมาก อกีบทบาทคอืการเกบ็เกีย่วข้อมูล ท�า

บันทึก น�าคลิป หรือกิจกรรมไปเผยแพร่ผ่านสื่อ อยากให้ท�าในพื้นที่อื่น

อีก โดยถอดบทเรียนจากสมุย”

รามเนตร ใจกว้าง

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย
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สุภิญญา ศรีทองกุล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย

 “ไทยพบีเีอสเข้ามากระตุน้เทศบาลฯ และภาคส่วนอืน่ๆ ด้วย

พลงัของสือ่ ทกุคนนิง่นอนใจไม่ได้ เป็นพนัธมติรช่วยขับเคลือ่น ประสาน 

เกิดพื้นน�าร่องต้นแบบ 4 แห่ง และพยายามให้แต่พื้นที่มีความแตกต่าง

กัน จะได้ขยายไปสู่ที่อื่น” 

ธนาคม รื่นพานิช 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 “เหมือนกับว่าไทยพีบีเอสช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ จึง

รื้อฟื้นโครงการที่เทศบาลฯเคยท�าเมื่อปี 2553 ข้อดีของไทยพีบีเอสคือ

มาศกึษาปัญหาก่อน ไม่ได้เสนอข่าวเพือ่โจมตีอย่างเดียว คอืมาในช่วงท่ี

เรามีวิกฤติขยะ และเป็นข่าว”

สุภิญญา ศรีทองกุล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
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ณะรบ ทวยเจริญ 

ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย

 “สื่อหลักท่ีเคยมาท�าข่าว แค่น�าเสนอปัญหา สาเหตุ พอเป็น

ข่าวแล้วก็จบ แต่ไทยพีบีเอสมาเรียนรู้เอง ไม่ได้มาพบเทศบาลฯ แต่ไป

พบชาวบ้าน พบเครือข่าย เรียนรู้และน�าปัญหามานั่งคุย จึงเกิดการ

ตกผลึก หลายคนอาจกลัวสื่อ แต่เทศบาลฯ ไม่กลัว อยากให้มาเห็นจะ

ได้ทราบถึงปัญหา เราอยากให้รัฐบาลรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น”

ค�ามูล นาสมปอง 

ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย 

 “ไทยพีบีเอสเข้ามาช่วยขับเคลื่อน ท�าให้เทศบาลฯ ไม่ต้อง

ท�าการประชาสัมพันธ์มาก ประหยัดงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ปี

ละหลายล้านบาท  

 “ผมเห็นด้วยกับวิธีการไทยพีบีเอสไปคุยกับสถานประกอบ

การ ท�าให้เขาตื่นตัว ถ้าอยากลดขยะต้นทาง ก็แนะน�าให้ไปดูที่นั่นท่ีน่ี

ได้ ผมตีความว่าช่วยเราท�างานนะ และการที่สื่อไปถ่ายท�าในชุมชน ทั้ง

แหล่งทีท่�าส�าเรจ็และไม่ส�าเรจ็ ท�าให้ชมุชนหรอืหน่วยงานต่างๆ เกดิการ

เปรียบเทียบท�าให้ตื่นตัว”
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สถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร 

เจ้าของโรงแรม Bay Water Resort  

 “ทุกสื่อที่ผมสัมผัส ฉาบฉวย เอาภาพเสร็จก็ไปเพื่อแค่ท�าข่าว 

ครั้งแรกผมบอกทีมงานไทยพีบีเอสตรงๆ ว่าถ้ามาแค่ชวนพูดคุย จัด

ประชมุเสรจ็กไ็ป ผมไม่ยนิดทีีจ่ะท�าด้วย เขามาชวนจดัการปัญหาขยะที่

เป็นปัญหา ผมไม่เชื่อว่ามีวิธีใดๆ เคล่ือนขยะกองนี้ออกไปได้ ไม่เชื่อว่า

ประชุมกัน 5-10 นาทีจะแก้ปัญหาขยะกองนี้ได้ 

 “ไทยพบีเีอสมาเจอผมอีกรอบ ถามว่าแล้วจะท�าอย่างไร ผมเชือ่

ว่าเราต้องจดัการปัญหาของเราเอง ทีโ่รงแรม ทีบ้่าน ของตนเอง เพราะ

ปัญหาทัง้หมดเป็นปัญหาส่วนตวัท่ีเราผลกัไสเป็นปัญหาส่วนรวมด้วยวธิี

การท่ีผดิ...ถ้าจะท�าต้องมาท�าต้นทาง พวกเราทีท่�าโรงแรมจัดการขยะเอง

ทัง้น้ัน แต่กลบัเป็นจ�าเลยของสงัคมว่าโรงแรมสร้างปัญหาให้เกาะสมยุ

สถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร 

เจ้าของโรงแรม Bay Water Resort
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 “เวลาไทยพีบีเอสมาสมุย ก็แวะมาท่ีน่ี เหมือนมาตรวจ

การบ้าน พอมีคนตามก็ดีนะ เหมือนการเสริมแรงกัน โจทย์ของพวกผม

คอืท�างานเพือ่สังคม จติใจเบิกบานอยูแ่ล้ว ไม่ได้ท�าเพราะอยากได้กล่อง 

หรือให้คนสรรเสริญเยินยอ

 “ผมท�างานเชิงสังคมอยู่แล้ว คุณจะมา ไม่มา ผมก็ท�า ถ้าไทย

พีบีเอสไม่เข้ามา ผมจะไม่ขยายวงมากเท่าน้ี เพราะขยายไม่รอด คน

ทัว่ไปยงัอยากออกสือ่ อยากให้มคีนสรรเสรญิ ไทยพบีเีอส เข้ามาเหมอืน

ตวักระตุน้ คนไม่อยากท�ากท็�า...ไทยพบีเีอสจะหวังอะไร คนมาร่วมหวงั

อะไร เป็นเรื่องของเขา เรามองว่ามันดี แมวสีอะไรก็ได้ ขอให้มันจับหนู

ได้ ผมคิดอย่างนี้”

กฤษณา พรหมเกาะ 

เจ้าของโรงแรมละไมวันทา

 “ไทยพบีเีอสเข้ามาเป็นประโยชน์ในการรวมคน เดมิเทศบาลฯ

เรียกประชุมคนไม่ค่อยสนใจนัก แต่ไทยพีบีเอสมีสื่อในการน�าเสนอน่า

สนใจ คนอยากเข้ามาด ูอยากทราบว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีว่่าบรหิารจัดการขยะ

ได้ส�าเร็จเขาท�าอย่างไร และขยะที่สะสมจ�านวน 3 แสนตัน จะจัดการ

ได้ไหม 

 “ตอนหลงัเรามองว่าขยะกองนัน้มนัเป็นเรือ่งใหญ่ เหนอืความ

รับผิดชอบกัน แต่ทุกวันมีขยะเปียกเพิ่มทุกวัน ถ้ารอ 3 แสนตันก�าจัด

เสร็จ จะสายเกิน ทุกคนเห็นด้วยว่าแยกขยะต้นทาง เพื่อให้ขยะไปสู่ที่

ฝังกลบน้อยลง เพราะสถานที่ฝังกลบเต็มแล้ว
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 ทีผ่่านมาไทยพีบีเอสท�าได้ดแีล้ว ในแง่สือ่ทีเ่ป็นกลาง เผยแพร่

ภาพน่าสนใจ อย่างรายการขยะวิเศษพอออกอากาศไป ท�าให้คนหันมา

สนใจ อยากมาดงูานโรงแรมของเรา ตอนนีม้คีนสนใจมาดงูานทีโ่รงแรม

ละไมวันทาเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก”

สุทธิชัย ทัตติยพงศ์ 

ประธานชุมชนละไม และกรรมการถนนคนเดิน

 “ไทยพบีีเอสช่วยประสานแต่ละพ้ืนท่ี เราได้ไปดงูานหลายแห่ง 

ข้ามไปดูงานของพื้นที่อื่นๆ ว่าท�าเรื่องอะไรกันบ้าง ได้แลกเปลี่ยนกับที่

อืน่ ถ้าไทยพบีีเอสไม่เข้ามาเรากท็�าได้แบบพ้ืนๆ แต่ทมีไทยพบีเีอสท�าให้

ชาวบ้านรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท�างาน”

สุทธิชัย ทัตติยพงศ์ 

ประธานชุมชนละไม และกรรมการถนนคนเดิน
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 อาจกล่าวได้ว่า ไทยพีบีเอสก�าลังมุ่งน�าเสนอองค์ความรู้

ใหม่ วิธีการเป็นสื่อมวลชนในโลกยุคใหม่ ทั้ง “งานส่ือสารทางออก” 

(Solutions Journalism) และ “สื่อพลเมือง” (Civic Journalism) 

ซ่ึงจะเป็นการยกระดับส่ือสารมวลชนซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญตัวหนึ่งใน

สังคมไทย ให้สามารถก้าวข้ามไปสู่ความเป็นส่ือที่จะมีบทบาทเชิงรุก 

สร้างผลกระทบเชิงบวก และน�าเสนอทางออกของปัญหาต่างๆให้กับ

สังคมได้อย่างสร้างสรรค์
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สื่อออนไลน์ 

http://www.kohsamuicity.go.th/frontpage

https://news.thaipbs.or.th/content/257415

https://www.change.org

http://www.patwarin.com/samuigogreen/main/detail/150/6

http://www.samuiaksorn.com/singlepost/2014/06/10/%E0%

B8%A3%E0%B8%A7%E0%B    8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%

A5%E0%B8%84%E0%B8%99-GO-Green-%E0%B8%AA%E0%

B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7

%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%

B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80

%E0%B8%A3%E0%B8%B2)

แหล่งข้อมูล
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สัมภาษณ์

กฤษณา พรหมเกาะ 

วันที่ 19 มีนาคม 2561

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 

วันที่ 4 มกราคม 2561

จิตติมา บ้านสร้าง 

วนัที ่20 ตลุาคม 2560, 7-8 พฤศจกิายน 2560 และ 27 มกราคม 2561

ธิติพันธ์ จันทร์ทอง 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560, 23 มกราคม 2561 และ 17 มีนาคม 2561

นิติธร ทองธีรกุล 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 และ 27 ธันวาคม 2560

พรทิพย์ แซ่ตัน 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

พนิดา พาหุกาญจน์  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 

ธันวาคม 2560

สถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สุภิญญา ศรีทองกุล 

วันที่ 20 มกราคม 2561

สุทธิชัย ทัตติยพงศ์ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อานนท์ วาทยานนท์ 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สนทนากลุ่ม ชุมชนบางมะขาม 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สนทนากลุ่ม คณะผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุย  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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ภาพ 

“แผนที่เกาะสมุย” จากรายงานการด�าเนินงานโครงการสนับสนุนและ

เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจากชุมชน จัดท�าโดย เทศบาลนครเกาะสมุย
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ภำคผนวก
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ไทม์ไลน์การด�าเนินงาน
โครงการสมุยสะอาด

กลางปี 2559 
 ไทยพีบีเอสได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง

รายการของไทยพีบเีอสในพืน้ทีเ่กาะสมยุ ถงึกรณีเทศบาลนครเกาะสมยุ

ให้บริษทัเอกชนน�าขยะไปก�าจดันอกเกาะ ฝ่ายข่าวจึงน�าเสนอข่าวความ

ขัดแย้งและปัญหาการจัดการขยะบนเกาะสมุย 

กรกฎาคม 2559 
 ไทยพีบีเอสร่วมประชุมที่สมุยเป็นครั้งแรก ในวงประชุมของ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของภูมิภาค ภาคใต้ที่สมุย มีหัวข้อประชุม

หลายเรื่อง รวมขยะสมุยด้วย 

ภำคผนวก 1
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16-18 สิงหาคม 2559 
 การอบรมถ่ายคลปิด้วยมอืถือ เพือ่สือ่สารปัญหาขยะเกาะสมยุ

กับเยาวชน ครู และผู้แทนหน่วยงาน

6-8 กันยายน 2559
 ไทยพีบีเอสประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประชุมหารือถึง

แนวทางการขบัเคลือ่นงานร่วมกนั อาท ิเทศบาลนครเกาะสมยุ สมาคม

ส่งเสริมการท่องเทีย่วเกาะสมยุ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน 

และภาคประชาสังคม 

23 กันยายน 2559 
 ไทยพีบีเอสจัดเวิร์คชอปให้กับหน่วยงานภายในองค์กร เกี่ยว

กบัการรณรงค์ทางสงัคม เพ่ือวางแผน ออกแบบกจิกรรมและการสือ่สาร 

โดยใช้ประเด็นขยะเกาะสมุยเป็นโจทย์  

10 ตุลาคม 2559 
 กฤษดา เรืองอารย์ีรัชต์ ผู้อ�านวยการไทยพบีเีอส ขณะนัน้ มคี�า

สัง่แต่ต้ังคณะท�างานโครงการสมุยสะอาด และให้ รศ.ดร.วลิาสนิ ีพิพธิกลุ 

เป็นประธานคณะท�างาน

17-18 ตุลาคม 2559 
 ทมีงานสมยุสะอาด ไทยพบีเีอส ประชมุหารือแนวทางการขบั

เคลื่อนงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของเกาะสมุย  
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5 พฤศจิกายน 2559 
 ทีมงานสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส ประชุมคณะท�างานร่วม 4 

ฝ่าย เพื่อออกแบบเวทีสัมมนาใหญ่ 

29 พฤศจิกายน 2559 
 ทีมงานสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส จัดเวทีสัมมนาใหญ่ 1 วัน 

เชิญทุกกลุ่มท่ีมีส่วนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะสมุย มีผู้ร่วมประชุม

ประมาณ 200-250 คน 

กุมภาพันธ์ 2560 
 ทีมงานสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่เป็นครั้งแรกของปี 

2560 เกดิ 4 โมเดลต้นแบบจดัการขยะสมยุ คอืกลุม่รกัษ์เชิงมน, ชมุชน

ละไม, กลุ่มโรงแรมและชุมชนบ่อผุด และชุมชนบางมะขาม

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 จัดเวทีประชุมติดตามโครงการสมุยสะอาด ห้องประชุม

เทศบาลนครเกาะสมุย และโรงแรมรอยัลเมืองสมุย

12 – 14 มีนาคม 2560
 ตดิตามการขบัเคลือ่นงานโครงการสมยุสะอาด ณ ห้องประชมุ

เทศบาลนครเกาะสมยุ และโรงแรมละไมวันทา รีสอร์ท – โรงแรมซกิส์เซ้นส์

และบ้านป้านุย้
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วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 
 จัดอบรมนักข่าวพลเมือง โครงการสมุยสะอาด ณ วิทยาลัย

นานาชาติเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560
 เวทสีรปุบทเรียนการท�างานสมยุสะอาดกลุม่รักษ์เชิงมน และ

ประชุมร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย ณ โรงแรมรอยัลเมืองสมุย และ

ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย

22 มิถุนายน 2560
 งาน Kick off บ่อผดุพลงัซือ้สเีขยีวของกลุม่โรงแรมและชุมชน

บ่อผุด เพื่อน�าเสนอผลงานการจัดการขยะเปียก และจัดการลงนาม 

MOU จัดการขยะเปียกเป็นศูนย์

14 กรกฎาคม 2560
 การประกาศปฏิญญาเชิงมน ว่าด้วยการจัดการขยะอินทรีย์ 

ของกลุ่มรักษ์เชิงมน เพื่อจัดการขยะเปียกเป็นศูนย์ 

สิงหาคม 2560
 ชุมชนละไมเดินเครื่องผลิตไบโอแก๊สด้วยขยะเปียก จากถนน

คนเดินและชุมชนละไม
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1 กันยายน 2560 
 ทีมงานสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส จัดงาน “เกาะสมุยกับการ

จัดการปัญหาขยะอย่างยัง่ยนื” โดย กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ขณะนัน้ เป็นประธานในพธิเีปิด

งาน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมประชุม 

ประมาณ 200 คน เพื่อรับฟังสถานการณ์และลงพื้นที่ดูงานความคืบ

หน้า ในการจัดการขยะของ 4 โมเดลต้นแบบ

7 พฤศจิกายน 2560
 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการสมุยสะอาด 

(หารือข้อกฎหมายกับเทศบาล) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย 

– โรงพิมพ์สมุยอักษร และโรงแรม Bay water Resort

25 มกราคม 2561 
 ทมีงานสมยุสะอาด ไทยพบีเีอส ร่วมกบัเทศบาลนครเกาะสมยุ 

จดังาน “เหลยีวหลงั แลหน้า 1 ปี สมุยสะอาด” ตามโครงการสมุยสะอาด 

โดยม ีอวชิวทุย์ จนิโต ผู้ว่าราชการจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีเป็นประธานใน

งาน มีผู้เข้าร่วมประชมุเกอืบ 400 คน เพ่ือยนืยนัความยัง่ยนืในการท�างาน

ขบัเคลือ่นสมยุสะอาด ด้วยเครือ่งมอื 3 ประการคอื 1.ประกาศเทศบาล

รบัรองสทิธปิระชาชนในการจดัการขยะ 2.ฐานข้อมลูปรมิาณขยะทีจ่ดัการ

ได้ 3.หลกัสตูรการจดัการเรยีนรู้เรือ่งการจดัการขยะ
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ไทม์ไลน์การรายงานประเด็นข่าว
ของงานออนแอร์และออนไลน์

15 เมษายน 2559
 สมุยเล็ง SCG ช่วยขนขยะไปเผาทุ่งสง 

9 มิถุนายน 2559
 ข่าวการแก้ปัญหาขยะสมุย

18 มิถุนายน 2559
 ขยะล้นตกค้าง 2 แสนตัน โรงเผาเสีย 8 ปีแก้ไม่ได้

24 มิถุนายน 2559
 พลิกปมข่าว ตอนสมุยขยะติดเกาะ

ภำคผนวก 2
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15 กรกฎาคม 2559
 Facebook Live เสวนาปัญหาขยะสมุย

16 กรกฎาคม 2559
  สมุยขยะทะลัก 3 แสนตัน

17 กรกฎาคม 2559
 สมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยกังวล “ขยะ” กระทบท่องเที่ยว

17 สิงหาคม 2559 
 ไทยพีบีเอสเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการจัดการปัญหา

เกาะสมยุ หวงัเป็นตวักลางจดัการขยะตกค้างกว่า 3 แสนตนั พร้อมวาง

แนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต 

29 สิงหาคม 2559 
 รายงานทีโออาร์ ขยะเกาะสมุย

30 สิงหาคม 2559 
 รณรงค์สมุยลดขยะ แก้ไม่จบ 

7 กันยายน 2559 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย ให้สัมภาษณ์ว่าขยะ

เกาะสมุยไม่มีทางลดลง ถ้าไม่ใช้กฎหมายบังคับ และเก็บค่าขยะแบบ
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ใครทิ้งมากจ่ายมาก เพราะการณรงค์ให้แยกขยะเพื่อลดปริมาณ ได้ผล

แค่ระยะเริ่มแรก ขาดความต่อเนื่อง

8 กันยายน 2559 
  ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัดแยกของ

เสีย ลดวิกฤตขยะ

4 ตุลาคม 2559
 รายการสถานีประชาชน (เสนอข่าวขยะเกาะสมุย)

5 พฤศจิกายน 2559
 ไทยพบีเีอสเดนิหน้าผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ท�าโครง

การสมุยสะอาด เพื่อลดขยะต้นทางสู่เส้นทางเกาะสีเขียว ตั้งเป้าหมาย

ลดขยะลงให้ได้จากวันละ 150 ตัน

23 พฤศจิกายน 2559
 นักข่าวพลเมืองรายงาน การจัดการขยะเกาะสมุย

29 พฤศจิกายน 2559 
 ไทยพีบีเอสจับมือเครือข่ายชุมชนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

เร่งวางแนวทางจัดการขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะขยะเปียกลดลงร้อยละ 

20 พบขยะตกค้างเฉียด 4 แสนตัน
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14 ธันวาคม 2559 
 รายงานขยะเกาะสมุย

16 ธันวาคม 2559 
 1.สกู๊ปรายการเวทีสาธารณะ ที่มาของขยะสมุย 

 2.รายการเวทีสาธารณะ ตอน “รีไซเคิลสมุย” 

20 ธันวาคม 2559 
 รายการพลิกปมข่าว รายงานคนสมุยรวมพลังแก้ปัญหาขยะ

25 มกราคม 2560
 โครงการเหลียวหลังแลหน้า 1 ปีสมุยสะอาด

27 กุมภาพันธ์ 2560 
 โครงการสมุยสะอาดปี 2 คืบหน้า เกิด 4 พื้นที่ต้นแบบลด

ขยะ น�าร่องชุมชน-โรงเรียน ตั้งเป้าขยายเครือข่ายโรงแรม ลดขยะ

เปียกเป็นศูนย์ 

28 กุมภาพันธ์ 2560 
 ไทยพีบเีอสประชมุร่วมกบัเทศบาลนครเกาะสมยุ เพือ่ติดตาม

ความคืบหน้าโครงการสมุยสะอาด หลังจากมี 4 ต้นแบบที่จัดการขยะ

ในแต่ละพืน้ทีด้่วยตนเอง เทศบาลประกาศจัดก�าลงัคนและงบประมาณ

สนับสนุนการลดขยะของภาคประชาชน
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31 มีนาคม 2560 
 ดีเดย์เมษายนนี้ ลดขยะเปียกบน “เกาะสมุย” เหลือศูนย์

1 เมษายน 2560 
 ตลาดละไมใจดี ต้นแบบถนนปลอดขยะ 

4 เมษายน 2560 
 ไทยพีบีเอสจับมือกับหลายภาคส่วนที่เกาะสมุย หาทางออก

แก้ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการขยะกว่า 400 ตนัโดยเริม่จากจดัการ

ขยะเปียก 

27 เมษายน 2560 
 ข่าว– นักข่าวพลเมืองรายงานเรื่อง แลต๊ะแลใต้ สมุยมีอะไร

5 พฤษภาคม 2560
 รายการบ่ายโมงตรงประเด็น เสนอข่าวคนสมุยตื่นตัว

จัดการขยะล้นเกาะ

8 พฤษภาคม 2560
 รายการบ่ายโมงตรงประเดน็ เสนอข่าวพลงัการสือ่สารคนสมยุ

9 พฤษภาคม 2560
 ข่าว– นักข่าวพลเมืองรายงานเร่ือง ปลาฝังดินกินได้ ท่ี

เกาะสมุย 
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16 พฤษภาคม 2560
 เกาะสมุยเตรียมมอบใบประกาศความดีโรงแรมลดขยะ

22 มิถุนายน 2560 
 ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะต้นทาง ตั้ง

เป้าขยะเปียกเป็นศูนย์ ต�าบลบ่อผุด จัดงาน kick off “รวมใจบ่อผุด 

รวมพลงัสเีขยีว เพือ่สมยุยัง่ยนื” หวงัส่งเสรมิการลดปรมิาณขยะต้นทาง 

หลังพบเกาะสมุยมีขยะตกค้างกว่า 300,000 ตัน 

4 กรกฎาคม 2560 
 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายผลโรงแรมต้นแบบแก้

ปัญหาขยะเกาะสมุย

 2.รัฐผลักดันนโยบายต้นแบบแก้ไขขยะสมุย 

24 กรกฎาคม 2560
 รายการนโยบาย By ประชาชน 

28 สิงหาคม 2560
 1. 6 บรษิทั ยืน่ประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” เกาะสมยุ

กว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

 2.ข่าวขยะเกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ี(รายการทีน่ีไ่ทยพบีเีอส)
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30 สิงหาคม 2560
 1.ข่าวแปรขยะเป็นปุ๋ย แก๊ส ลดวิกฤติขยะเกาะสมุย

 2.รายงานปัญหาขยะเกาะสมุย (รายการที่นี่ไทยพีบีเอส)

 3.ข่าวขยะเกาะสมุย

31 สิงหาคม 2560
 1.สกู๊ปรายงานขยะเกาะสมุย

 2.รายงานสด 4 จี สถานการณ์รณรงค์ลดขยะบนเกาะสมุย

 3.รายงานขยะเกาะสมุย (รายการที่นี่ไทยพีบีเอส)

 4.เร่งแก้ปัญหาขยะเกาะสมุย

 5.เครือข่ายลดขยะ สร้างประโยชน์ในเกาะสมุย

1 กันยายน 2560 
 1.ไทยพบีเีอส ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมยุ และภาคเีครอื

ข่ายในพืน้ที ่เดินหน้าโครงการสมยุสะอาด เพือ่เป็นต้นแบบการจดัการ

ขยะเปียกจากต้นทาง สาเหตหุลกัของปัญหาขยะล้นเกาะสมยุ ตัง้เป้าเหน็

ผลเป็นรปูธรรมภายในปี 2560 โดยมี กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นประธานในพธิเีปิดการเสวนา

ในหวัข้อ “เกาะสมยุกบัการจดัการปัญหาขยะอย่างยัง่ยนื” โดยมหีน่วย

งานทัง้ภาครฐั และเอกชนเข้าร่วมประชมุ 

 2.พลิกปมข่าวตอน เกาะปลอดขยะ
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15 กันยายน 2560
 มูลนิธิเกาะสีเขียวกับการต่อสู้เพื่อลมหายใจเกาะสมุย

5 พฤศจิกายน 2560
 ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ4ส่วน ตั้งเป้าลดขยะสมุย 

29 พฤศจิกายน 2560
 สมุยฮึดสู้ ระดมสมองลดขยะเปียก

25 มกราคม 2561 
 งานเหลียวหลัง แลหน้า 1 ปี สมุยสะอาด ตามโครงการสมุย

สะอาด โดย เทศบาลนครเกาะสมยุ ร่วมกับไทยพบีเีอส มวีชิวทุย์ จนิโต 

ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นประธานในงาน มผีูเ้ข้าร่วมประชุม

เกือบ 400 คน
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โครงการสมุยสะอาด : 
รวมพลังแก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย

ฝ่ำยเครือข่ำยและชุมชนสัมพันธ์ 
ส�ำนักสื่อสำรและภำคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส

ความส�าคัญ
 รฐับาลได้ก�าหนดให้เรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่ง

ชาติ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เห็นชอบ Road Map 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 

2557 และได้สั่งการให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ท้ังใน

กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผน

แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) 

ซึ่ งคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสนอ เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 2559 

และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ก�ากบัดแูลให้จงัหวดั และองค์กร

ภำคผนวก 3
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.) จัดท�าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

จังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) และจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป

 จากการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและการท่อง

เทีย่วของเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีส่งผลให้มขียะทีเ่กดิขึน้ท้ังจาก

ภาคการท่องเที่ยว และภาคครัวเรือนมีปริมาณสูงขึ้นเร่ือยๆ ท่ีผ่านมา 

เทศบาลนครเกาะสมุยได้มีการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง

โรงเรียน ชมุชน และผู้ประกอบการท่องเทีย่วเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว แต่เนือ่งจากโรงเผาขยะมลูฝอยทีไ่ม่สามารถใช้การได้มากว่า 7 

ปี ท�าให้มีขยะเก่าตกค้างที่รอการแก้ไขอยู่ราว 300,000 ตัน ส่วนขยะ

ใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีปริมาณราว 150 ตัน เป็นการแก้ไขเฉพาะ

หน้าด้วยการว่าจ้างให้เอกชนขนมาเทยังบ่อฝังกลบท่ีเหลือพื้นที่รองรับ

อยูอ่กีไม่มากนกั  ซึง่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบทัง้ต่อสิง่แวดล้อมของ

เกาะสมุย และการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง

 องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้รับการประสานงานจากสภาผู้ชมและผู้ฟัง

รายการ ไทยพีบีเอส ในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าไปร่วมหาแนวทางเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ ส�านักสื่อสารและ

ภาคีสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นแม่งานหลักในการด�าเนินโครงการ 

สมุยสะอาด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนทั้งใน

พื้นท่ี และจากส่วนกลาง เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดปฏิบัติการแก้ไข
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ปัญหาขยะบนเกาะสมยุ รวมทัง้เกดิการรณรงค์ทางสงัคมทัง้ระดบัพืน้ที่

เกาะสมยุและการสือ่สารสูส่งัคมวงกว้างภายใต้ “โครงการสมยุสะอาด 

: รวมพลังแก้ไขปัญหาขยะเกาะสมยุ” เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาดงักล่าว

ประสบผลส�าเร็จอย่างย่ังยืน พัฒนาเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้น

ที่อื่นๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ประสานความร่วมมอื และระดมพลงัจากภาคทีกุ

ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุย

2. เพ่ือให้เกิดแผนงาน และปฏิบัติการลดขยะบน

เกาะสมยุผ่านกจิกรรม การรณรงค์ และการสือ่สารใน

รูปแบบต่างๆ 

3. เพือ่สร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะด้วยกระบวนการ

มีส่วนร่วม และการรณรงค์ทางสงัคมทีส่ามารถน�าไป

ขยายผลในพืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อไป
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แผนงำน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเวที

ระดมข้อมูล ความรู้

เกี่ยวกับสถานการณ์

ป ัญหาขยะ และ

แนวทางการจัดการ

รูปแบบต่างๆ ตลอด

จนสร้างความร่วมมอื

เพ่ือหาแนวทางการ

ท�างานร่วมกนั

2. ประสานหน่วยงานใน

พืน้ทีเ่พือ่ประชมุหารอื

ถึงแนวทางการขับ

เคลื่อนงานร่วมกัน 

อาทิ เทศบาลนคร

เกาะสมุย สมาคมส่ง

เสริมการท่องเท่ียว

เกาะสมุย หน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรภาค

ประชาชน และภาค

ประชาสงัคม เป็นต้น

17-18

6-8 

ผลการด�าเนินงาน
1. ภาพรวมการด�าเนินงาน ปี 2559
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แผนงำน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. จัด Workshop ให้

คณะท� า ง า น ห รื อ

หน่วยงานภายในไทย

พีบีเอสเกี่ยวกับการ

รณรงค์ทางสงัคม เพือ่

วางแผนและออกแบบ

กิจกรรม และการ

สือ่สาร โดยใช้ประเดน็

ขยะเกาะสมุยเป ็น

โจทย์

4. การประชุมหา รือ

แ น ว ท า ง ก า ร ขั บ

เคลื่อนงานร่วมกับ

ภาคส่วนต่างๆ ของ

เกาะสมุย

5. เ ว ที ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ

ท�างานร่วม 4 ฝ่าย 

เพื่ อออกแบบเว ที

สมัมนาใหญ่ 

6. การประชุมเตรียม

ป ร ะ เ ด็ น กั บ ที ม

วทิยากรในพืน้ท่ี

23 

17-18

5

22
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แผนงำน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

7. เวทีสัมมนาภาคีทุก

ภาคส่วนเพือ่ Kickoff 

โครงการสมยุสะอาดฯ 

น�าเสนอแนวทาง/

แผนการท�างานของ

แต่ละองค์กร รวมทัง้

วางแผนปฏิบัติการ 

ก�าหนดตัวชี้วัด และ

กระบวนการติดตาม

ประเมินผลร่วมกับ

หน่วยงานภาคใีนพืน้ที่

29 

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

1. เวทีระดมข้อมูล ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาขยะ และ

แนวทางการจัดการรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อ

หาแนวทางการท�างานร่วมกันกับเทศบาลนครเกาะสมุย และภาค

ประชาชน/ภาคประชาสังคม 

• วนัที ่6 กนัยายน 2559 ประชมุร่วมกบันายกเทศมนตรี

นครเกาะสมยุ และคณะ ประมาณ 10 คน ณ เทศบาล

นครเกาะสมุย โดยทีมงานไทยพีบีเอสได้น�าเสนอราย

ละเอียดเก่ียวกับโครงการ และทางเทศบาลนคร
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เกาะสมยุยินดใีห้ความร่วมมอืพร้อมกบัให้ข้อมูล และ

เสนอแนะต่อแนวทางการด�าเนินโครงการเป็นอย่างดี

• วันที่ 7 กันยายน 2559 ประชุมกับประชาชน/ภาค

ประชาสังคม ประมาณ 25 คน ณ โรงแรมดิอเวนิว 

เกาะสมุย โดยทีมงานไทยพีบีเอสได้น�าเสนอราย

ละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และผู้เข้าร่วมได้น�าเสนอ

ข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหา แนวทางแก้ไข และ

สิ่งที่แต่ละฝ่ายด�าเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

ต้นทาง

• วนัที ่8 กนัยายน 2559 ประสานเพือ่ขอข้อมลูเพิม่เตมิ

กับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนคร

เกาะสมุย

2. วันที่ 23 กันยายน 2559 จัด Workshop ณ Briefing Room ให้

คณะท�างานหรือหน่วยงานภายในไทยพีบีเอสเกี่ยวกับการรณรงค์

ทางสงัคม เพือ่วางแผนและออกแบบกิจกรรม และการสือ่สาร โดย

ใช้ประเด็นขยะเกาะสมุยเป็นโจทย์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน

3. จัดท�าเอกสารเพื่อเสนอผู้อ�านวยการ ส.ส.ท. มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะ

ท�างานโครงการสมุยสะอาดฯ

4. การประชมุหารอืแนวทางการขบัเคลือ่นงานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ 

ของเกาะสมุย 
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• วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จัดประชุม 2 เวที ได้แก่ 

1) คณะท�างานของเทศบาลนครเกาะสมุย และ 

2) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม

• วันที่ 18 ตุลาคม 2559 จัดประชุม 2 เวที ได้แก่ 

1) ผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยว และททท.  2) ผู้แทนห้างสรรพสินค้า 

ห้างค้าส่งค้าปลีก และสนามบินเกาะสมุย

5. เวทีประชุมคณะท�างานร่วม 4 ฝ่าย เพื่อออกแบบเวทีสัมมนาใหญ่ 

มีผู้เข้าร่วมจ�านวนประมาณ 40 คน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 

ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย  

จ.สุราษฎร์ธานี

6. การประชุมเตรียมประเด็นกับทีมวิทยากรในพื้นที่ วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพิมพ์สมุยอักษร อ.เกาะสมุย  

จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม 6 คน

7. เวทีสัมมนาภาคี โครงการสมุยสะอาดฯ เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ของแต่ละองค์กร รวมทัง้ ก�าหนดตวัชีว้ดั และกระบวนการตดิตาม

ประเมินผลร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2559 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารวทิยาลัยนานาชาตกิารท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน(ีศูนย์อ�าเภอเกาะสมยุ) ต�าบลบ่อ

ผุด อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ ประมาณ 250 คน



167เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

- เกดิเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์การจดัการขยะเปียกจากวทิยากร

ในพื้นที่ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ 

- เกดิการระดมความคิดเหน็ของแต่ละเครอืข่ายในพืน้ที ่จนเกดิเป็น

แผนปฏิบัติการแบบคร่าวๆ ที่สามารถน�ามาพัฒนาร่วมกันให้เกิด

เป็นแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้

- เกิดการจับคู่/เช่ือมโยงกันระหว่างผู้ผลิตขยะอินทรีย์ และผู้ท่ี

ต้องการขยะอินทรีย์เพื่อน�าไปแปรรูปเป็นปุ๋ย และอาหารสัตว์

- เกิดการเผยแพร่แนวคิดของโครงการไปสู่กลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ ใน

พื้นที่เกาะสมุยเพื่อมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่น

ตัวในการร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาขยะของเกาะสมุย

- มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของไทยพีบีเอส ได้แก่ 

• สกูป๊ข่าวช่วงข่าวค�า่ ออกอากาศ วนัที ่29 พฤศจกิายน 

2559 

• รายการเวทีสาธารณะ ออกอากาศ วันที่ 16 ธันวาคม 

2559 

• รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส ออกอากาศ ช่วงเดือน

มกราคม 2560
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2. ภาพรวมการด�าเนินงาน ปี 2560

1. ในปี 2560 โครงการสมุยสะอาดฯ เป็นการเน้นกระบวนการ

ติดตาม และผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดย

มีการด�าเนินงานทั้งหมด 9 ครั้ง ดังนี้

รำยละเอียด วัน เวลำ สถำนที่

จดัเวทปีระชมุตดิตามโครงการสมยุ

สะอาด

ตดิตามการขบัเคลือ่นงานโครงการ 

สมุยสะอาด

จดัอบรมนกัข่าวพลเมอืง โครงการส

มุยสะอาด

เวทีสรุปบทเรียนการท�างานสมุย

สะอาดกลุม่รกัษ์เชิงมน และประชมุ

ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย

1

2

3

4

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย 

และโรงแรมรอยัลเมืองสมุย

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชมุเทศบาลนครเกาะสมุย 

และโรงแรมละไมวันทา รีสอร์ท – 

โรงแรมซิกส์เซ้นส์ และบ้านป้านุ้ย

วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 ณ 

วิทยาลัยนานาชาติ เกาะสมุย 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมรอยัลเมอืงสมยุ และห้อง

ประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย

ที่
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รำยละเอียด วัน เวลำ สถำนที่

5

6

7

8

9

ร่วมกิจกรรม และประชุมติดตาม

งานโครงการ สมุยสะอาด

ร่วมประชุมหารือเตรียมงาน 1 ปี 

สมุยสะอาด

ประชุมเตรียม รมว.การท่องเที่ยว

ลงพื้นที่ 

รมว.การท่องเที่ยวลงพื้นที่

ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงาน

โครงการสมุยสะอาด (หารือข้อ

กฎหมายกับเทศบาล)

ที่

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560

ณ เทศบาลนครเกาะสมุย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย

วนัที ่31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2560 

ณ ห ้องประชุมเทศบาลนคร

เกาะสมุย และพื้นท่ีดูงาน 6 จุด – 

โรงแรมหรรษารสีอร์ท และโรงแรม 

Bay water Resort

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ณ ห ้องประชุมเทศบาลนคร

เกาะสมุย – โรงพิมพ์สมุยอักษร 

และโรงแรม Bay water Resort
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สรุปผลการขับเคลื่อนงานในภาพรวม

พื้นที่ละไม พื้นที่เชิงมน พื้นที่บ่อผุด

• ถนนคนเดิน 3 แห่ง 

พัฒนาต้นแบบการคัด

แยกขยะ

• ขยะเปียกจากถนนคน

เดิน และตลาดน�าไป

ท�าไบโอแก๊สที่ ร.ร.วัด

ละไม

• พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้

การจัดการขยะ และ

เชื่ อมประสานการ

ท�างานกับทุกกลุ่ม

• พื้นท่ีบ ่อผุดร ่วมกับ

เทศบาลจัดการเชิง

พื้นท่ี บูรณาการร่วม

กบั โรงแรม ร้านอาหาร 

ชมุชน

• โรงแรม 12 แห่ง น�าโดย

โรงแรมหรรษารีสอร์ท 

เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารท�า

ปุ ๋ยอินทรีย ์จากขยะ

เปียก และเช่ือมการท�า

งานกับฟิซเซอร์แมน

(ถนนท่องเท่ียวริมหาด) 

ในการเก็บขยะเปียก

จากร้านอาหารไปท�าปุย๋

• เกดิพืน้ท่ีรบัขยะเปียก

จากเทศบาลเพือ่ท�าปุย๋

หมกัในพ้ืนท่ีของเอกชน

(อ.อรุณ มเีพียร)

• โรงแรมกลุม่เชงิมนรวม

ตวั 17 แห่ง แลกเปลีย่น

เรียนรู้การจดัการขยะ

ต้นทาง

• 6 โรงแรมจัดการขยะ

เปียกเป็นศูนย์

• มีการแลกเปลี่ยนขยะ

เพือ่น�าไปท�าปุ๋ย

• เตรียมขยายผลสู่

โรงเรียน และวัด

• พัฒนาเรื่องพลังซื้อสี

เขยีว อาหารออร์แกนคิ

ปลอดสารเคมี และ

เชื่อมกับศาสตร์พระ

ราชา



171เมืองปลอดขยะ กรณีโครงการสมุยสะอาด

พื้นที่บำงมะขำม เทศบำล

• ภาคประชาชนท� า

เกษตรอนิทรย์ี ขยายผล

น�าขยะเปียกไปเลี้ยง

สตัว์ และท�าปุย๋

• กลุม่แม่ค้าตลาดสดหน้า

ทอน เริม่คัดแยกขยะ

ต้นทาง

• เกดิธรรมนญูชมุชนใน

การบรหิารจดัการขยะ

ของชมุชน

• จั ดตั้ ง คณะท� า ง าน 

“สมยุสะอาด”ตดิตาม

การท�างานทกุพืน้ที่

• รับข้อเสนอของกลุ่ม

ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุ

• บรูณาการกบัแผนงาน

โครงการการจดัการสิง่

แวดล้อมเชงิพืน้ที่

• ฝ ่ ายกฎหมายของ

เทศบาลยกร่างเตรยีม

ประกาศเกี่ยวกับการ

อนุญาตให้ประชาชน

สามารถเกบ็ขยะไปท�า

ปุ๋ยได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

หมายเหตุ 

อัพเดท 23 มกราคม 2561



172 เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”

ผลกระทบ (Impact) 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

1. คนสมุยวางความขัดแย้งลุกขึ้นมาจัดการ “ขยะเปียก”  : คู่ขัด

แย้งต่างประกาศว่าจะวางความขัดแย้งเร่ืองการจัดการขยะเก่าไว้

ก่อน หนัมาท�างานร่วมกนัเรือ่งการลดขยะเปียกร่วมกับ “โครงการ 

สมุยสะอาด”

2. เทศบาลตืน่ตวัและปรบักลไกการท�างาน : เกดิการ Organize ให้

คนท�างานของเทศบาลมีการท�างานเชิงรุก เป็นผู้เอื้ออ�านวยการ

ท�างานร่วมกับชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ (การ

มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน)

3. เกิด Model การจัดการขยะเปียกในพื้นที่ : สร้าง Model การ

จัดการขยะเชิงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ระหว่าง

โรงแรม  เกิด Waste Exchange ที่ขยายผลสู่พื้นทื่อื่นๆ

4. เกดิการท�างานต่อเนือ่ง : มกีารจดัท�าแผนเรือ่งการจดัการขยะร่วม

กนัระหว่างคณะท�างานของเทศบาล และผู้แทนชมุชนจาก 4 พืน้ที่

น�าร่อง (บ่อผุด เชิงมน ละไม และบางมะขาม)

5. เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายของกลุ่มโรงแรม : ในพื้นที่เชิงมนมี

การรวมกลุม่กนัของโรงแรมต่างๆ หลงัจากจากทีม่กีารสมัมนาใหญ่

ของโครงการสมุยสะอาด (29 พฤศจิกายน59)

6. เกิดกิจกรรม Kick off การจัดการขยะเปียกในแต่ละพื้นที่
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7. การเข้าพบ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือแนวทางการ

จัดการขยะของเกาะสมุย

8. บางกอกแอร์เวย์ เข้าพบไทยพบีเีอสเพือ่ขอให้แนะน�าแนวทางการ

ท�า CSR ที่สอดคล้องกับโครงการขยะสมุย

9. รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อรับฟังข้อมูล

และสถานการณ์ปัญหาขยะเกาะสมยุ และแนวทางแก้ไข พร้อมกบั

ลงพื้นที่ดูงานการจัดการขยะต้นแบบ เตรียมความพร้อมก่อน

ประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลกลุ่มที่ 9 (Cluster ที่ 9)

10. เกิดการเชือ่มงานสมยุสะอาด กบั ศาสตร์พระราชา โดยเครอืข่าย

พลเมืองสมุย กับ ทีมของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก�าธร

11. เกิดแผนการเดินรณรงค์ทั่วเกาะสมุย 39 วัน 39 หมู่บ้าน เริ่ม 

เมษายน 2561 น�าโดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

12. เกิดการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการขยะตาม พ.ร.บ.รักษา

ความสะอาดฯ พ.ศ.2560

13. เกิดการจัดท�าระบบจัดการข้อมูลออนไลน์

14. เกิดกระบวนการจัดท�าหลักสูตร “สมุยสะอาด”
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ภาพรวมด้านการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อ
ของไทยพีบีเอส และอื่นๆ (ปี 2559 - 2560)
• ข่าว – นักข่าวพลเมือง และ Facebook Live จ�านวน 4 ชิ้น

o Facebook Live เสวนาปัญหาขยะสมุย (15 ก.ค. 59)

o การจัดการขยะเกาะสมุย (23 พ.ย. 59)

o แลต๊ะแลใต้ สมุยมีอะไร (27 เม.ย.60)

o ปลาฝังดินกินได้ ที่เกาะสมุย (9 พ.ค. 60)

•  ข่าวไทยพีบีเอส ทั้ง On Air – On Line จ�านวน 29 ชิ้น 

หัวข้อข่ำว – สกู๊ป ออกอำกำศ

สมุยเล็ง SCG ช่วยขนขยะไปเผาทุ่งสง 

ขยะล้นตกค้าง 2 แสนตัน โรงเผาเสยี 8 ปีแก้ไม่ได้ 

พลิกปมข่าว ตอนสมุยขยะติดเกาะ 

สมุยขยะทะลัก 3 แสนตัน 

สมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุยกังวล “ขยะ” กระทบ

ท่องเที่ยว

ไทยพีบีเอสจับมือเครือข่ายสมุย ร่วมจัดการขยะ

สมุย 3 แสนตัน

1

2

3

4

5

15 เม.ย.59

18 มิ.ย.59

24 มิ.ย.59

16 ก.ค.59

17 ก.ค.59

ที่
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หัวข้อข่ำว – สกู๊ป ออกอำกำศ

ไทยพีบีเอสจับมือเครือข่ายสมุย ร่วมจัดการขยะ

สมุย 3 แสนตัน

รณรงค์สมุยลดขยะ แก้ไม่จบ 

นายกเล็กสมุยระบุแก้ขยะล้นเกาะได้ ต้องใช้

กฎหมาย รณรงค์ยาก-ประชากรแฝงไร้ส�านึก

ผู้ประกอบการโรงแรมเกาะสมุยหนุนนโยบายคัด

แยกของเสีย ลดวิกฤตขยะ

ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ตั้ง

เป้าลดขยะสมุยให้ได้จากวันละ 150 ตัน

ชาวสมุย ฮึดสู้ ระดมสมองช่วยลดขยะเปียกร้อย

ละ 20 พบขยะตกค้างเฉียด 4 แสนตัน

สกู๊ปเวทีสาธารณะ ที่มาขยะสมุย 

ขยะสมุยคืบหน้า เกิด 4 ต้นแบบลดขยะต้นทาง

เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศหนุนวิธีลดขยะ

ของภาคประชาชน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17 ส.ค.59

30 ส.ค.59

7 ก.ย.59

8 ก.ย.59

5 พ.ย.59

29 พ.ย.59

16 ธ.ค.59

27 ก.พ.60

28 ก.พ.60

ที่
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หัวข้อข่ำว – สกู๊ป ออกอำกำศ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ที่

ดีเดย์เม.ย.นี้ ลดขยะเปียกบน “เกาะสมุย”เหลือ

ศูนย์

“ตลาดละไมใจดี”ต้นแบบถนนปลอดขยะ

ข่าว ลดความขัดแย้งแก้ปัญหาขยะเกาะสมุย

 

ข่าว เกาะสมุยเตรียมมอบใบประกาศความดี

โรงแรมลดขยะ 

ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะ

ต้นทาง ตั้งเป้าขยะเปียกเป็นศูนย์

ไทยพีบีเอสร่วมแก้ “ปัญหาขยะ” ตั้งแต่ต้นทาง

บนเกาะสมุย

ข่าว รัฐผลักดันนโยบายต้นแบบแก้ไขขยะสมุย 

ข่าว หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเตรยีมขยายผลโรงแรม

ต้นแบบแก้ปัญหาขยะเกาะสมุย

6 บริษัท ยื่นประกวดราคาจัดการ “ขยะตกค้าง” 

เกาะสมุยกว่า 2 แสนตัน งบกว่า 3 ล้านบาท

สมุยส่อวิกฤตขยะ 

31 มี.ค.60

1 เม.ย.60

4 เม.ย.60

16 พ.ค.60

22 มิ.ย.60

22 มิ.ย.60

4 ก.ค.60

4 ก.ค.60

28 ส.ค.60

30 ส.ค.60
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หัวข้อข่ำว – สกู๊ป ออกอำกำศ

25

26

27

28

29

ที่

พลิกโฉมสมุย เกาะปลอดขยะ 

พลิกปมข่าวตอน เกาะปลอดขยะ

มูลนิธิเกาะสีเขียวกับการต่อสู ้เพ่ือลมหายใจ

เกาะสมุย 

ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ4ส่วน ตั้งเป้าลด

ขยะสมุย 

สมุยฮึดสู้ ระดมสมองลดขยะเปียก 

1 ก.ย.60

1 ก.ย.60

15 ก.ย.60

5 พ.ย.60

29 พ.ย.60

• รายการ จ�านวน 2 รายการ

o รายการเวทีสาธารณะ ตอน “รีไซเคิลสมุย” ออกอากาศ 16 

ธันวาคม 2559

o รายการนโยบาย By ประชาชน ออกอากาศ 24 กรกฎาคม 

2560

• คลิป จากกิจกรรมอบรม 1 Clip 4 Change เมื่อวันที่ 15 – 17 

กรกฎาคม 2559 ซึง่ถ่ายท�าและตดัต่อด้วยมอืถอื จ�านวน 20 คลปิ 

เผยแพร่ผ่าน Social media
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องค์กรภาคีที่เข้าร่วม
1. เทศบาลนครเกาะสมุย

2. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

3. สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

4. มูลนิธิเกาะสีเขียว

5. เครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุย 

6. เครือข่ายพลเมืองสมุย

7. สนามบินเกาะสมุย และบางกอกแอร์เวย์

8. Central Festival เกาะสมุย

9. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานเกาะสมุย

10. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11. สถาบันพลาสติก (ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม)

12. ห้างค้าส่ง ค้าปลีกบนเกาะสมุย อาทิ Big C แมคโคร Lotus 

7-Eleven และ Family Mart

13. เครือข่ายชุมชนเกาะสมุย

การขยายผล ปี 2561
ขยายผลไปสู่ “โครงการเมืองปลอดขยะ” เพื่อรณรงค์เรื่องการจัดการ

ขยะต้นทางทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริม

คณุภาพสิง่แวดล้อม  กรมควบคมุมลพษิ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข และองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น
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1) ความทั่วถึง (Universality)
สื่อสาธารณะต้องด�าเนินการเพื่อประชาชนทั้งประเทศ 

ต้องพยายามเข้าถึงทุกคน หรือสื่อสาธารณะต้อง “ถูก

ใช้” โดยคนจ�านวนมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่ความ

เสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนอยู่

บนฐานข้อมูลข่าวสารเดียวกัน อย่างไม่แบ่งแยกสถานะ

ทางสังคม หรือรายได้

2) ความหลากหลาย (Diversity)
สื่อสาธารณะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดใน

ด้านประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายและ

เนื้อหา รวมทั้งประเด็นถกเถียง ทั้งหมายรวมถึงกลุ่มผู้

หลักสื่อสาธารณะ

ภำคผนวก 4
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ผลิตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผูกขาดกับกลุ่มหนึ่ง แต่เปิด

โอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถงึ เข้าร่วมงาน เข้าร่วม

เรียนรู้ ร่วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้องตอบสนอง

ความสนใจของสาธารณะที่หลากหลาย โดยน�าเสนอ

รายการหลากประเภท ที่แต่ละรายการอาจตอบสนอง

กลุ ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาดหวัง ความ

ต้องการ และลักษณะการรับสื่อที่ต่างกัน

3) ความเป็นอิสระ (Independence)
องค์การสื่อสารสาธารณะ ต้องมีความเป็นอิสระ มีท่ีมา

ของรายได้ทีป่ระกนัความเป็นอสิระจากรฐั และทนุธรุกจิ 

และต้องสร้าง หรือพัฒนาความยั่งยืนของความเป็น

อิสระ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะหรือ

ประชาชน ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้องมีเสรีภาพ และความ

เป็นอสิระด้วยจรยิธรรมวิชาชพี และความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม สือ่สาธารณะต้องเป็น กลางในการแสดงความคดิ

เห็นที่เป็นอิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

ความคดิเหน็ และข้อวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนั และต้องสร้าง

กลไกการไหลเวยีนของข้อมลูข่าวสารทีเ่สร ีอนัเป็นหลกั

การส�าคัญของสิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย
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4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน 
     (Human Rights Protection) 

สื่อสาธารณะต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ล่วง

ละเมดิส่วนบุคคลและครอบครัว เว้นเสยีแต่ความจ�าเป็น

เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ ต้องค�านงึ

ถึงและถือปฏิบัติในหลักการสิทธิมนุษยนในทุกข้ันตอน

การท�างาน และในการผลิตรายการต่างๆ

5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness)
สื่อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วย

คณุลกัษณะของรายการทีม่มีาตรฐานและรสนิยม เนือ้หา

รายการต้องแตกต่างจากสื่ออื่น จนท�าให้ผู ้ชมผู้ฟัง

สามารถแยกแยะได้ในความแตกต่างของคณุภาพ คณุค่า 

จุดยืน และลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ โจทย์ของ

สือ่สาธารณะจงึมใิช่แค่การผลติรายการทีส่ือ่อืน่ไม่สนใจ

ผลิต แต่ควรมีทั้งยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อสังคม 

มคีวามคดิสร้างสรรค์ และจนิตนาการ ทีส่ร้างความแตก

ต่าง ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการน�าเสนอ มีมาตรฐานตาม

หลกัการแห่งวชิาชพี มรีสนยิม มคีวามสภุาพทีเ่หมาะสม

สอดคล้องกบัธรรมเนยีมปฏบิตั ิบรรทัดฐาน และค่านยิม

ของชุมชนสังคมนั้นๆ ผู้ผลิตสื่อสาธารณะต้องเป็นผู้น�า

ในการพัฒนารายการต้นแบบ
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6) ความมีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นคุณลักษณะส�าคัญของสื่อสาธารณะ ที่ยึดค่านิยม

ประชาธิปไตย ทั้งในกระบวนการ และเป้าหมายการ

ท�างาน การมส่ีวนร่วมในระดบัผูป้ฏบิติังาน คือวฒันธรรม

การท�างานด้านรายการทีม่กีารปรกึษาหารอื ระดมความ

คิดร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณภาพ คุณค่า ที่ค�านึง

ถึงความคุ ้มค่าใช้จ่ายในการท�างานเพื่อประโยชน์

สาธารณะเป็นส�าคัญ ส่วนการมีส่วนร่วมกับสังคม คือ

การเปิดโอกาสให้สงัคม อันหมายถงึผูร้บัสือ่ท่ีเป็นปัจเจก 

และกลุ่มทางสังคมต่างๆ ได้มช่ีองทางในการแสดงความ

คิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการร้อง

เรียนเม่ือเห็นว่าองค์กรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไป

ตามพันธกิจและจริยธรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่

ผู้ผลิตรายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในการผลิตและเผยแพร่รายการ

7) การพัฒนา (Development)
การผลิตรายการ การจัดหา และการเผยแพร่ส่ือเพื่อ

บริการสาธารณะ ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาสังคมท่ีมี

คุณภาพ ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ 

และการมส่ีวนร่วมของประชาชน ส่งเสรมิการยอมรบัซึง่

กนัและกนัในความเป็นพหสุงัคม เปิดพืน้ทีใ่ห้ผูด้้อยสทิธิ
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ไร้เสียงของสงัคม ส่งเสรมิความเข้าใจและเกือ้กลูกันของ

สมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะต้องพัฒนาคุณภาพ และ

มาตรฐานการท�างานของบุคลากรในองค์กร และผู้ร่วม

ผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อันจะท�าให้รายการหรือ

ผลผลิตขององค์การ ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจาก

สังคมทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ

8) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Creditability)
สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ

จากสังคม ซึ่งเป็นผลจากการท�างานที่ยึดหลักจริยธรรม

วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงานข่าว

และการน�าเสนอรายการอย่างค�านงึถงึความถกูต้องเทีย่ว

ตรงตามข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่

ฝักใฝ่ถือข้าง ไม่ล�าเอียง ไม่มีอคติ เนื้อหารายการท่ีน�า

เสนอ ต้องมทีัง้ความกว้างหรอืรอบด้านและความลุม่ลึก 

ไม่รายงานหรือน�าเสนอรายการอย่างต้ืนๆ ง่ายๆ หรือ

รวบรดัเกนิไป ต้องให้ผูช้มผู้ฟังได้รับข้อมลูข่าวสารอย่าง

เพียงพอกับความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจน รายการต้อง

สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค ระดับท้องถิ่น โดยรักษาสมดุลให้เหมาะสม
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นอกเหนอืจากการสร้างความเชือ่ถอืและไว้วางใจได้ จาก

การท�างานด้วยคุณภาพ มีทักษะ จรรยาบรรณวิชาชีพ

และความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สื่อสาธารณะยังต้อง

มีการก�าหนดกลไกหรือวิธีการให้ผู้ชมผู้ฟังมีโอกาสให้

ความคิดเห็น ข้อแนะน�า ต่อการให้บริการ และการน�า

เสนอรายการต่างๆ อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ ท่ีส�าคญัต้อง

มีการรวบรวมเสียงสะท้อนของผู้ชมผู้ฟังแล้วน�าเสนอสู่

สาธารณะ ทั้งน�ามาพิจารณาปรับปรุงการท�างาน การ

ผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ

9) ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)

ผูท้�างานสือ่สาธารณะต้องไม่ท�าให้เกดิความเคลอืบแคลง

ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยแอบแฝงผลประโยชน์เฉพาะตน 

ครอบครัวหรือพวกพ้อง ประโยชน์ดังกล่าวนี้มิได้หมาย

ถึงเฉพาะรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่หมาย

รวมถึงการรายงานหรือการน�าเสนอรายการที่สนับสนุน

การได้เปรียบของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดัน กลุ่ม

การเมือง รวมไปถึงการรับของขวัญ ของแถม ส่วนลด

บริการ การให้กู้ยืม อภินันทนาการ ท่ีเกินขอบเขตของ

ไมตรีจิตจากบุคคล องค์กร รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน เพราะการกระท�าของบุคลากรทุกระดับ 
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ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อ

เสยีง ความเชือ่ถอืและความไว้วางใจของสงัคมต่อองค์กร

สื่อสาธารณะต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์การที่มี

คุณธรรม และความซื่อสัตย์ (Integrity) มีกลไกการ

ตดิตามตรวจสอบ เพือ่มิให้รายการและบุคลากรองค์การ 

รวมทั้งผู ้ผลิตอิสระเข้าไปเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและ

แอบแฝงในการน�าเสนอสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์

ทางธรุกจิ และ/หรอืทางการเมอืง เช่น การน�าเสนอ หรอื

ส่งเสริมสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการ

ประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการปรากฏตัวเพื่อเป็นพิธีกรใน

กิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ใช้ชื่อสนับสนุนสินค้า 

ฯลฯ หรือการกระท�าใดที่ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์

และความน่าเชื่อถือขององค์กร

 เพื่อความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การต้อง

ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา 

และการเผยแพร่รายการ เช่น ผูส้ือ่ข่าว ผูน้�าเสนอรายการ ผูผ้ลติรายการ 

ทัง้ท่ีเป็นบคุลากรองค์การและผูท้�างานอิสระ ต้องแจ้งข้อมลูผลประโยชน์

ของส่วนตัว และของสมาชิกในครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการท�าหน้าท่ี

ในองค์การสื่อสาธารณะ หรือ ส.ส.ท.






